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พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ลงพื้นที่ตลาดทรัพยสินพัฒนา (ตลาดสะพานขาว) ถนน
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สมัครผูวาหามเล้ียงกองเชียร

ดับฝนขาวสาร!งดสาดน้ํา

สธ.โตฟาวิพิราเวียรมีพอ

ไทยโพสต • “ผบ.ทบ.” เซ็นคําสั่งเดง “ผอ.

ททบ.5” ตั้งแต 7 เม.ย. เซนขาวสงคราม

รัสเซีย-ยูเครน “พล.อ.รังษี” แจงไมได โดน

ปลดขอพนหนาที่เอง อางเหตุจําเปนสวนตัว 

บอกไมมีประโยชนอธิบาย ใหส� อไปหาขอมูล

เอง “บิ๊กตู”  รีบปฏิเสธสั่งปลด ชี้เปนเร� อง

ของบอรด เตือนส� อเสนอขาวอยารวมขัดแยง

กระทบไทย “เจปอง” โพสตหมดทุกข โศก

บานเราสบายใจกวา

เม� อวันที่ 29 มี.ค. พล.อ.รังษี กิติญาณ

ทรัพย กรรมการผูอํานวยการใหญสถานี

วิทยุโทรทัศนกองทัพบก (ททบ.5) กลาวถึง

กระแสขาว พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกวแท 

ผูบัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะ

ประธานบอรด ททบ.5 ใหพนจากหนาที่ 

ผอ.ททบ.5 ตั้งแตวันที่ 7 เม.ย.เปนตนไป

วา ตนทําหนังสืออนุมัติถึง ผบ.ทบ. ขอพน

หนาที่ ผอ.ททบ.5 เอง ดวยเหตุผลและ

ความจําเปนสวนตัว ซึ่ง ผบ.ทบ.เซ็นอนุมัติ

พนหนาที่ และไมขอพูดอะไร พูดไปก็ไมมี

ประโยชน

“ไมใชการปลด แตผมขออนุมัติพน

จากหนาที่เอง อยาบอกวาปลด ไมแฟรกับ 

ผบ.ทบ. โดย ผบ.ทบ.ไดลงนามในคําสั่งใหมี

ผล 7 เม.ย. 2565” พล.อ.รังษีกลาว 

ถามวา เกิดจากกรณีขาวสงครามรัส 

เซีย-ยูเครนหรือไม พล.อ.รังษีกลาววา เปน

เร� องของส� อที่ตองไปหาขอมูลเอาเอง ตน

ไมอยากพูดอะไร เพราะตนเปนคูกรณี การ                                                                

พูดถึงบุคคลที่สาม เดี๋ยวทัวรจะลง  

ซักวาเปนกรณีที่บริษัทรวมผลิต

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อ 2.1 หม� นราย                                                

ดับยังสูง 78 ราย สธ.แจงมียาฟาวิพิรา                                                     

เวียรเพียงพอ 25 ลานเม็ด “หมอหนู”                                                        

ขอ ปชช.เช� อขอมูลกระทรวง ยันไมปด                                                        

บัง ดับฝนขาวสาร-ถนนคนเดิน! ศบค.

กทม.หามเลนนํ้าสงกรานตพ้ืนท่ีสาธารณะ 

ทําไดแคประพรม หมดสิทธิ์ดริงกพื้นที่

จัดงาน

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 29 

มีนาคม ศูนยบริหารสถานการณการแพร                   

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019                                                             

(โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถาน 

การณ โควิด-19 ในประเทศไทยวา พบผู

ติดเชื้อรายใหม 21,678 ราย ติดเชื้อใน

ประเทศ 21,546 ราย มาจากระบบเฝา

ระวังและระบบบริการ 21,424 ราย, มา

จากการคนหาเชิงรุกในชุมชน 122 ราย, 

มาจากเรือนจํา 68 ราย เปนผูเดินทาง 

มาจากตางประเทศ 64 ราย

กรุงเทพฯ • กทม.พรอมรับสมัครผูวาฯ

กทม.-ส.ก. เตือนจัดอาหารเคร� องด� มแกกอง                                                           

เชียร์-เครื่องขยายเสียงกลองยาวทําไม่ ได้                                                          

“ไทยสรางไทย” ต้ัง “ประภัสร” น่ัง ผอ.เลือก

ตั้ง กทม. “โภคิน” กุนซือใหญเตรียมเปด

ตัวผูสมัครผูวาฯ กทม.-ส.ก. 30 มี.ค.นี้ “สกล                                                       

ธี” ลงพ้ืนท่ีพูดคุยกับหมูบานเอกชนวางแผน

ปลดล็อกกฎระเบียบปรับปรุงระบบสาธาร 

ณูปโภคพื้นที่อยูอาศัย “เสี่ยวินท” โผลหนุน

นักธุรกิจสาวลงผูวาฯ กทม.ในนาม “กลุม

ใสใจ” เตรียมเปดตัวพรอมนโยบาย 4 เม.ย.

ที่หองบางกอก ชั้น B2 อาคารไอรา

วัตพัฒนา ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 

(กทม.) 2 เขตดินแดง วันที่ 29 มีนาคม 

นายขจิต ชัชวานิชย ปลัดกรุงเทพมหานคร 

ในฐานะผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา

ทองถ่ิน กทม. เปนประธานการซักซอมการ                                               

ปฏิบัติงานรับสมัครรับเลือกต้ังผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพ 

มหานคร (ส.ก.) โดยมีนายเฉลิมพล โชตินุชิต 

รองปลัด กทม. และรองผูอํานวยการศูนย                                                         

ประสานงานการเลือกต้ัง กทม. นายสําราญ                                                               

ตันพานิช ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรม 

การการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร 

(กกต.กทม.) ผูอํานวยการเขต ผูชวยผูอํานวย

การเขต หัวหนาฝายปกครอง

EIC ชี้สงคราม

ทุบเศรษฐกิจยับ

หุบเหวที่กาวไกล

เร� องของชอง 5 

ท่ีไมคอยหา-หา-หาซักเทาไหร

ไทยโพสต • “นิพนธ” ชี้ที่ดิน “แมธนาธร”  

รุกพื้นที่ปาสงวน หลัง “กรมที่ดิน” พบโฉนด 

น.ส.3 ก. ทองที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 59 

ฉบับ เนื้อที่รวม 2,111-1-69 ไร บุกรุกปา

สงวน ออกคําสั่งเพิกถอนทันที “กาวไกล” 

ผวา! โดนยุบพรรค ยันตรวจสอบงบสถาบัน

กษัตริยตามหนาที่ ส.ส.

เม� อวันที่ 29 มี.ค. นายนิพนธ บุญ

ญามณี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาด                               

ไทย กลาวถึงความคืบหนาขอพิพาทท่ีดินใน                                               

จ.ราชบุรี ของนางสมพร จึงรุงเรืองกิจ มาร 

ดานายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ ประธานคณะ

กาวหนา ที่ถูกกลาวหาบุกรุกพื้นที่ปาสงวน

วา ขอมูลจากกรมพัฒนาที่ดินและกรมปาไม

มาถึงกรมที่ดินแลว ตนคิดวา 1-2 วันนี้จะ

มีคําตอบ 

ถามวาเบื้องตนมีการบุกรุกปาสงวน

จริงหรือไม นายนิพนธกลาววา สวนใหญ

เปนอยางนั้น อาจจะมีบางแปลงที่เปนพื้นที่

คาบเกี่ยวกัน แตสวนใหญก็เปนไปอยางที่มี

ขอเท็จจริงทราบกันอยูแลว

รมช.มหาดไทยกลาววา ขั้นตอนตอ

ไปกรมที่ดินจะตองดําเนินการใหเปนไปตาม

กฎหมาย เพราะถาสอบสวนไดความจริงเปน

ท่ียุติแลว หน�วยงานตางๆ ยืนยันท่ีดินดังกลาว

อยูในเขตปาสงวนจริง อยูในเขตปาถาวร ก็

ตองดําเนินการตามกฎหมาย ซึ่งอธิบดีกรม

ที่ดินมีอํานาจหนาที่นี้ คาดวา 1-2 วันจะ

ทราบวาเปนอยางไร เพราะขอมูลของกรม

ปาไมมาถึงกรมที่ดินเม� อวันที่ 25 มีนาคมที่

ผานมา

ทําเนียบฯ • ครม.เคาะกรอบงบประมาณ 

10 มาตรการลดคาครองชีพ 4.5 หม� นลาน

บาท อนุมัติงบกลางป 199 ลานบาท ชวย

คากาซหุงตมใหผูถือบัตรคนจน 3.6 ลาน

คน “บิ๊กตู” ลุยตลาดสะพานขาวใหกําลังใจ

พอคาแมคาฝาวิกฤตเศรษฐกิจ

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 29 มีนา                                   

คม นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วา ครม.เห็น

ชอบมาตรการเรงดวนเพ� อบรรเทาผลกระทบ                                    

ตอประชาชนจากสถานการณราคาพลังงาน

อันเน� องจากปญหาความขัดแยงในภูมิภาค

ยุโรประหวางยูเครน-รัสเซีย กรอบวงเงิน

เบื้องตน 45,102.65 ลานบาท เพ� อลด

ภาระคาครองชีพใหแกประชาชนและลด                                                 

ภาระคาใชจายของผูประกอบอาชีพในภาค                                   

ขนสง รวมถึงดูแลประชาชนผูมีรายไดนอย                                                  

กลุมแรงงานและกลุมเกษตรกรที่ ไดรับผล                                                 

กระทบ ซึ่งมาตรการชวยเหลือแบงเปน 2                                                           

ระยะคือ มาตรการชวยเหลือในระยะเรง                                                                      

ดวน ประกอบดวย 1.ทยอยปรับขึ้นราคา 

กาซหุงตม (LPG) เดือนละ 15 บาทตอถัง 

เปนเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแตเม.ย.-มิ.ย.65 

โดยราคากาซหุงตมเดือนเม.ย.65

กรุงเทพฯ • “ประยุทธ-ประวิตร” เมินผล

โพลคะแนนนิยมตก ลั่นคิดและแคพูดงาย  

แตถึงเวลาทําไมงายเหมือนท่ีพูด รัฐบาลโชว

โพลสวน ปชช.ยังหนุน “อนุทิน” เผยไม

โกรธอาเหลิมเพราะรูจักมากวา 30 ป หนา

ฉากและหลังฉากเปนคนละคน เด็ก ภท.ทน

ไมไดแตะเสี่ยหนูจี้ ดร.เหลิมถอนคําพูด “ลุง

ปอม” โยนกลอง กมธ.โหวตบัตรเลือกตั้ง 

เพ� อไทยยกธงขาวยอมรับเสียงสูไมไดเบอร

เดียวทั้งแผนดิน นายกฯ ยันสายสีเขียวยัง

ไมเขาที่ประชุม ครม.

เม� อวันอังคารที่ 30 มี.ค. พล.อ.ประ 

ยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมน 

ตรีวาการกระทรวงกลาโหม ใหสัมภาษณ

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

วามีการพูดคุยกันหลายเร� อง ซ่ึงทุกคนก็เครียด

กันหมด เน� องจากสถานการณบานเมืองใน

เวลานี้หลายเร� องประเดประดังเขามา ทั้ง

เร� องการแพรระบาดของโควิด-19 เร� องสง                  

คราม รวมทั้งเร� องเศรษฐกิจ ซึ่งทุกคนก็รับ 

ปากวาจะทําใหดีที่สุด ในนามของรัฐบาลจะ                                                 

รวมมือกันทํางาน ซ่ึงวันน้ีก็มีหลายเร� องดวย

กันที่มีการเนนย้ํา เพราะสิ่งที่รัฐบาลมุงหวัง

คือการทําอะไรก็ไดที่ดีตอประชาชนและ

ประเทศชาติดวยความยั่งยืน ซึ่งหลายอยาง   

ก็ตองทําตอเน� อง 

“การคิดและแคพูดมันงาย แตถึงเวลา

ทํามันไมงายอยางที่พูดกันมากนักหรอก 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  30  มีนาคม  พ.ศ. 2565  แรม  13  ค่ํา  เดือน  4  ปฉลู
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5

3

15

หนา...

หนา...

หนา...

ตูปรามส� ออยารวมขัดแยง

‘รังษี’อุบปมรัสเซีย-ยูเครน

ปดส่ังปลดผอ.ชอง5



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

2 ในประเทศ

าดวย “หวย” ไทย เหมือนแดนสนธยา ใชสารพัดวิธี

แกเทาไหร คนสวนใหญของประเทศกย็งัซือ้ที่ใบละรอย 

ยิง่ถารวมชดุกไ็ปกนัใหญ เฉลีย่ตก 120-150 บาทตอใบ

ลาสุด ภาครัฐดําเนินการจับกุมเว็บไซตขายลอตเตอรี่

ออนไลนขาใหญ ทั้งกองสลากพลัส, มังกรฟา โทษฐาน

ทําให “หวยแพง”!!!

เร� องนี้ “พงศพล ยอดเมืองเจริญ” วาที่ผูสมัคร ส.ส.กทม. 

สงักดัพรรคกลา แสดงความคดิเหน็ไวน�าสนใจในแบบฉบบัคนรุนใหม

วา ทุกวันนี้กองสลากพิมพหวยวางขาย 100 ลานใบตองวด ซึ่งยอด

พิมพเพิ่มขึ้นทุกปตั้งแตป 2557 ดวยความคิดวาเม� อพิมพหวยออกมา

เพียงพอตอความตองการซื้อจะทําใหหวยถูกลง แตความจริงไมอาจ

แกปญหาราคาปลีกได เพราะทั้ง 100 ลานใบนั้น ไมไดถูกกระจาย

ออกไป แตกลับติดอยูกับตัวละครลับในวงการไมกี่คน นั่นจึงทําให

หวยแพงขึ้นเหมือนเดิมทั้ง 100 ลานใบ

“ลอรรี่” พงศพล เสนอวา แทนที่

รัฐจะลงโทษเจาของเว็บไซตมังกรฟา ควร

มองและทําความเขาใจในพฤติกรรมการ

ซื้อหวยของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปมากกวา 

การไปซื้อที่แผงเริ่มไมสะดวกในชวงวิกฤต 

ผูบริโภคตองซื้อเลขที่เคามองไว การไป

โทษแพลตฟอรมใหมอยางมังกรฟา วา

เปนตัวการที่ทําใหราคาหวยปนปวน ก็จะ

เปนการเหมารวมเกนิไป ถือเปนการปราบ

ปรามเชิงสัญลักษณเสียมากกวา เพราะ

ราคาหวยที่ขายเกิน 80 บาท แทจริงเกิด

ขึน้มานานมากแลว ซึง่ตนตอเกดิจากหลายสาเหต ุหลายผลประโยชน 

ทั้งเร� องการจัดสรรไมเปนธรรม เร� องนอมินี เร� องยี่ปวรายใหญกวาน

ซื้อ เร� องการรวมเลขชุด ทั้งหมดนี้ลวนแลวแตเกี่ยวกับประเด็นการ

จัดสรร-กระจายลอตเตอรี่ที่รอการแกไข

“รัฐจะมองวามังกรฟาเปนปฏิปกษควรใชเหตุนี้เปนกรณี

ศึกษา หากขอกฎหมายขอไหนผิดก็วาไปตามนั้น และโทษของผู

ประกอบการมังกรฟานั้น รัฐควรใหเคาชดใชดวยการทํางานใหกอง

สลาก ใหความรู วางรากฐานการขายสลากแบบ “สแกน-จาย-จบ” 

ทางออนไลนรวมกับภาครัฐแทนที่ อยางที่ตางชาติลงโทษแฮกเกอร

เกงๆ ดวยการจางงานมารวมมือกับภาครัฐแทน อยาเอาแตแก

ปญหาโดยใชอํานาจ”

เขาทิง้ทายดวยวา ตองพยายามเอาคนทีม่คีวามสามารถเขามา

รวมมือ ปรับบริการการขายสลากจากระบบ Decentralized แบงให

ตวัแทนขาย (ที่ไมคอยโปรงใส) คนพกิารดนัไมได โควตา คนได โควตา

ดันเปนนอมินีแบบนี้ เปนระบบ Centralized โดยรัฐเปนคนขายตรง

ผานระบบออนไลน จะผานทางแอป “เปาตงั” อยางทีก่าํลงัจะเปดตวั 

อาจจะสามารถเพิ่มลูกเลนในอนาคต ใหคนซื้อหวยสามารถเลือกเลข

ทายทีพ่วกเคาตองการ ตามระบบลอ็ตโตเมอืงนอก กจ็ะแกปญหาเลข

เด็ด-เลขชุดราคาแพงไดอีกเชนกัน.

มินนี่เมาธ

ดึงเปนพวก

ว

พงศพล 

ยอดเมืองเจริญ

วามอึมครึมใน ททบ.5 ก็เกิดขึ้น นับแตมีภาพ 

พล.อ.รังษี กิติญาณทรัพย กรรมการผูอํานวยการ

ใหญ ททบ.5 (กอญ.ททบ.5) หรือ ผอ.ชอง 5 ไปพบ

ทูตรัสเซียปรากฏในส� อสังคมออนไลน โดยเจาตัวชี้แจงระหวาง

ใหสัมภาษณรายการ “เจาะลึกทั่วไทยอินไซดไทยแลนด” วาการ

ไปพบทูตรัสเซียนั้น ทําไปในฐานะที่เปนส� อมวลชน จึงเสาะหา

ขาวสารนําเสนอขอมูล 2 ทาง อีกทั้งขาวสถานการณสงคราม

รัสเซีย-ยูเครนไดรับความสนใจ เพราะมีผลทางออมกับไทยใน

ดานเศรษฐกิจและราคาพลังงานดวย  

พรอมระบุวา ไดมีการทํา “เอ็มโอยู” กับทางจีน รัสเซีย 

อิหราน ในการรับขาวผานทางสถานทูตทั้ง 3 แหง รวมไปถึง

สถานทูตยูเครน ซึ่งไดนําภาพขาวการพบกับทูตออกอากาศใน

ชวงขาวของ ททบ.5 เพ� อตอกย้ําเจตนารมณดวย 

ที่สําคัญคือ พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกวแท ผูบัญชาการ

ทหารบก (ผบ.ทบ.) รับรูวา ผอ.ชอง 5 จะไปแลกเปลี่ยนขาวสาร

กับเอกอัครราชทูตตามที่กลาวมาขางตน เพราะตัวเขาเองตอง

รายงาน ผบ.ทบ.ที่เปนประธานบอรด แตก็ไมไดแจงรายละเอียด

วาจะไปคุยอะไรบาง

จนกระทั่งเม� อปลายสัปดาหที่ผานมามีคําสั่งภายในใหหยุด

การเผยแพรขาว “สงครามรัสเซีย-ยูเครน” ทุกชวงขาว และเม� อ

วันจันทรที่ผานมาชวงขาวภาคเที่ยง “เจปอง” อัญชะลี ไพรีรัก ผู

ประกาศกําลังรายงานขาวดังกลาวจาก “สตูดิโอท็อปนิวส” หยิบ

ขาวดังกลาวขึ้นมาอาน สงผลใหมีการตัดสัญญาณไปทันที โดย

ไมรูวาเปน “คําสั่งนาย” หรือ “การปฏิบัติตามคําสั่งนาย” อยาง

เครงครัด ตามมาดวยขาววา “ท็อปนิวส” จะถอนตัวจากการเปน

ผูรวมผลิตรายการในที่สุด

กระทั่งเชาวันอังคารก็มีขาว พล.อ.ณรงคพันธ  “ปลด 

ผอ.ชอง5”!!

 กอญ.ททบ.5 หรือที่เรียกกันวา “ผอ.ตี๋” - “รังษี หยุน” 

ตามฉายาของเพ� อนรวมรุน รร.เสนาธิการทหารบกตั้งให เน� อง 

จากเปนนายทหารที่ชอบอานและสรุปขาวใหเพ� อนๆ ในชั้นเรียน

ฟง ช� อดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความสนใจในเร� องขาวสารทุก

ดาน โดยเฉพาะขาวตางประเทศ ที่สําคัญเขาเปนนายทหารที่มี 

“ไอเดียทางธุรกิจ” จึงเปนความหวังวาที่ กอญ.ททบ.5 คนนี้จะ

มีนโยบายที่จะหารายได มากกวา “ใชเงิน” ไดอยางไร 

การดึง “เอกชน” เขามารวมผลิต พรอมผูประกาศขาว   

ที่มีแฟนคลับ เปนอีกแนวทางหนึ่งที่ กอญ.ผูนี้คิดวาน�าจะเรียก

เรตติ้งและโฆษณาเขามาไดบาง เพ� อลดตัวเลขขาดทุนที่แดงโร

มาหลายป

แตทวาขาว “รัสเซีย-ยูเครน” มีความออนไหว ทั้งเร� อง

การเมืองตางประเทศ และการเมืองในประเทศ มีภาพทับซอน 

อีกทั้ง “มหาอํานาจ” 2 ขั้วกําลังจับจองประเทศพันธมิตรเล็กใน

วงที่สอง-สามวามีการขยับตัวอยางไร จึงทําใหประเด็นที่เกิดขึ้น

ไมไดกระทบแค “ททบ.5” หากแตสั่นสะเทือนไปถึงรัฐบาลและ

กองทัพบก

แมจะมีคําสั่งใหหยุดเผยแพรขาวดังกลาวตั้งแตเม� อวัน

ศุกรที่ผานมา แตทวาผูประกาศ บริษัทผูรวมผลิต ยังคงอานขาว

ยูเครน-รัสเซีย จนถูกตัดสัญญาณกลางอากาศ ซึ่งบริษัทผลิตส� อ

มีมุมมองวาไมใชวิสัยคนทําส� อที่จะกระทําตอกัน รวมทั้งมองวา

เปนคําสั่งทางทหารที่ไมควรเขามาแทรกแซง 

แตในภาวะเชนนี้ รัฐบาลและกองทัพเองตางรูดีวา “ไทย” 

อยูในภาวะ “เขาควาย” ทามกลางแรงกดดันใหเลือกขางจาก

ขั้วอํานาจของโลก โดยที่ส� อเองก็เลือกที่หยิบประเด็นที่ “ลอ” 

ไปกับขั้วความขัดแยงการเมืองในประเทศเชนกัน ดังนั้นการที่ 

“ชอง 5” กําลังถูกใชเปนเง� อนไข ก็มีความสุมเส่ียงท่ีจะลากโยงไป                                                                             

ถึงกองทัพ และตัว ผบ.ทบ. การใชวิธีการ “ตัดเกม” จึงทําใหเกิด

การเผชิญหนาขึ้น

“โมเดล” ที่ถูกหยิบขึ้นมาเพ� อลดกระแสคือ การเสียสละ 

“อวัยวะ” เพ� อรักษา “รางกาย” ดวยการที่ ผอ.ชอง 5 ตองรับผิด

ชอบกับเร� องที่เกิดขึ้น เพราะถาปลอยใหมีการนําไปขยายผลคง

ไมดีนัก และอาจจะบานปลายกลายเปนแรงสั่นสะเทือนใหเกาอี้ 

ผบ.ทบ.ในฐานะประธานบอรดชอง 5 ไดในที่สุด

เหมือนท่ีสมัย พล.อ.อภิรัชต คงสมพงษ ดํารงตําแหน�ง 

ผบ.ทบ. ตองปลด พล.ท.ราชิต อรุณรังษี ในขณะน้ันดํารงตําแหน�ง

เจากรมสวัสดิการ ทบ. เพ� อน ตท.20 ออกจากนายสนามมวย  

ลุมพินี และใหยายมาชวยราชการท่ี ทบ.จากท่ีถูกวิพากษวิจารณ

การจัดมวยในชวงโควิด จนกลายเปน “คลัสเตอรสนามมวย”

ขณะที่ พล.อ.ณรงคพันธ และ พล.อ.รังษี ก็เปนเพ� อน ตท.

22 ที่มีความสนิทสนมกันมาก ถึงขนาดที่เคยบอกวา ผบ.ทบ.ก็รู                                                 

วาเขาคิดอะไร และเขาก็รูวา ผบ.คิดอะไร ซึ่งภายนอกอาจจะ

ดูเหมือนงายในการจัดการปญหา แตในขณะเดียวกันยอมเกิด

ความลําบากใจที่ตางฝายตางมีเหตุผล แตเม� อสถานการณลวง

เลยมาขนาดนี้ก็ตองหาทางออกรวมกัน

แตเหนืออ� นใด พล.อ.ณรงคพันธคงตองออกแรงประคับ                                                                     

ประคองไมใหเกิดแรงกระเพ� อมมากขึ้นกวาเดิม ทามกลางกระแส                                                                            

ขาวตางๆ ในการปรับยายปลายปวาอาจจะมี “เซอรไพรส” จน

กลายเปนความหวาดระแวงระหวางรุนกันเอง ทั้งที่หลายฝายก็รู

วาทุกอยางเปนไปตาม “โชคชะตาฟาลิขิต”

แม ผอ.รังษีพนชอง 5 ในวันที่ 7 เม.ย.นี้ จะทําใหกระแส

ลดลง แตก็ไมสามารถการันตีไดวาจะถูกนําไปขยายผลในการ

อภิปรายของฝายคาน โดยมีการเมืองภายใน-ภายนอกชักใยอยู

เบื้องหลังหรือไม 

แตที่แน�ๆ เร� องชอง 5 ก็ทําใหเกาอี้ ผบ.ทบ.สั่นไหวได

เหมือนกัน!!.

ฟาผา ‘ชอง 5’ เกาอี้ ‘ทบ.1’ สะเทือน

ค
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

อกจะมึนซ์ซ์ซ์ๆ งงง์ง์ง์ๆ...กับเรื่องกรณีคุณน้อง เจ๊ปอง-อัญชะลี บุก

ยูเครน!!! (ประทานโทษ) เรื่องทีมงานข่าวช่อง 5 ภายใต้การนำา

ของคุณน้อง ต้อย-สนธิญาณ ท่ีเพ่ิงไปทำาข่าว อ่านข่าวช่อง 5 ได้

หมาดๆ ยังไม่ทันหายเส้ียน หายมันซ์ซ์ซ์ ดันต้องยกทีม ยกขบวน 

ถอนตัว ถอนยวง ออกมาแทบท้ังกระบิ โดยมีต้นสาย ปลายเหตุ ท่ีกลับ

ย่ิงก่อให้เกิดความมึนซ์ซ์ซ์ๆ งงง์ง์ง์ๆ หนักข้ึนไปใหญ่...


คือเท่าท่ีฟังๆ จาก ข่าวล่า-มาเรือ...เห็นว่าระหว่างคุณน้อง เจ๊

ปอง-อัญชะลี ท่านกำาลังอ่านข่าว พากย์ข่าว เรื่องยูเครนเรื่องรัสเซียอยู่

ดีๆ ทางฝ่ายช่อง 5 ก็ ตัดฉับ ไปเข้าโหมดโฆษณาซะยังง้ัน!!! เห็นว่าหาย

ไปประมาณ 8  นาทีเอาเลย...ว่าซ่ัน และดูเหมือนนายทหารผู้บริหารผู้

อำานวยการช่อง 5 ท่านก็จะออกมายอมรับอย่างตรงไป-ตรงมา หรือกง

ไป-กงมาก็แล้วแต่ ว่าท่านไม่อยากยุ่งเก่ียวกับเรื่องความขัดแย้งรัสเซีย-

ยูเครนให้มากมายเกินไปนัก  อยากจะหันมาให้ความสนใจในเรื่อง ผล 

กระทบ ทางเศรษฐกิจ เรื่องน้ำามันแพง เงินฟ้ง-เงินเฟ้อ อะไรน่ันแหละ

มากกว่า ท่านเลย ฉับ-ฉับ-ฉับ ปล่อยให้คุณน้อง เจ๊ปอง-อัญชะลี พะ

งาบๆ ไปตามเรื่อง ตามราว อันถือเป็นการหม่ินประเพณี หม่ินศักด์ิศรี 

ของความเป็นนักข่าว หรือนักอ่านข่าว จนมิอาจรับได้อีกต่อไป...


แต่เหตุท่ีต้องมึนซ์ซ์ซ์ๆ งงง์ง์ง์ๆ น้ัน...อาจเป็นเพราะลักษณะ ลีลา 

ของคุณน้อง เจ๊ปอง-อัญชะลี หรือแม้แต่ลากยาวไปถึงคุณน้อง ต้อย-สนธิ

ญาณ ไปโน่น ไม่ว่าใครชอบ-ไม่ชอบ ชัง-ไม่ชัง แต่โดยจุดยืน-ทัศนะ-และ

วิธีการ ก็ออกจะค่อนข้างชัดเจนว่าคงไม่ต่างอะไรไปจากพวก เอาบ๊ิกตู่ ท้ัง

หลาย คล้ายๆ พวก หมอวรงค์ แห่งพรรคไทยภักดี หรือ หมอเหรียญ

ทอง ฯลฯ อะไรทำานองน้ัน คือออกจะ ฮาร์ดคอร์ อยู่ซักหน่อย อันถือเป็น

จุดยืนท่ีไม่ได้ถึงกับคิดจะเปล่ียนข้างไป เอาอเมริกา หรือ เอายูเครน แต่

อย่างใดไม่ เผลอๆ...อาจออกไปทางเห็นใจรัสเซีย เห็นใจจีน หรือกระท่ัง

ยาวไกลไปถึงอิหร่าน เอาเลยก็ไม่แน่


อันเป็นจุดยืนท่ีน่าจะสอดคล้อง ต้องกัน กับท่านผู้บริหาร-ผู้อำานวย

การช่อง 5 ท่ีอุตส่าห์ถ่อไป-ถ่อมาไปเยือนสถานทูตรัสเซีย จะโดยการจูงมือ

ของ เสธ.ไพศาล ท่ีออกจะเชียร์จีน เชียร์รัสเซีย เชียร์อิหร่าน ไปจนถึง

เชียร์เผด็จการพม่า แบบชนิดสุดล่ิมท่ิมริดสีดวงทวารมาโดยตลอด หรือ

ไม่? เพียงใด? ก็แล้วแต่ แต่การหันมาสร้างความร่วมมือในด้านข้อมูล 

ข่าวสาร กับฝ่ังรัสเซีย จีน อิหร่าน ฯลฯ  นอกจากอาจช่วยให้ไม่ต้อง 

พ่ึงพา หรือถูก ครอบงำา ภายใต้กระแสข่าวของสำานักข่าวกระแสหลัก

หรือของพวก  ตะวันตก มากมายจนเกินไปนัก ยังน่าจะเป็นท่ีสอดคล้อง 

ต้องกัน หรือไม่ได้ถึงกับ ขัดแย้ง กับจุดยืน-ทัศนะ-และวิธีการ ของพวก

ทีมข่าวช่อง 5 ยุคใหม่ อย่างคุณน้อง เจ๊ปอง หรือคุณน้อง ต้อย-สนธิ

ญาณ แต่อย่างใด...


แต่ก็น่ันแหละ...แม้ว่าโดยลักษณะอาการทุกส่ิงทุกอย่างมันน่าจะ 

ไหลลื่น ไม่น่าจะต้องเสียเวลามาขัดแย้ง มาถอนยวง เพราะการ ฉับ-

ฉับ-ฉับ ในลักษณะท่ีว่า  แต่เอาไป-เอามากลับดันต้องมา แตกดังโพละ 

กันจนได้!!! ชนิดไม่ใช่แค่ทีมงาน ทีมข่าว ต้องตัดสินใจ ถอนยวง เท่าน้ัน 

ตัวผู้บริหาร-ผู้อำานวยการ ท่ีว่ากันว่า...เป็นถึง เพื่อนร่วมรุ่น ผู้บัญชาการ

ทหารบกคนปัจจุบันแท้ๆ ยังตัดสินใจ ลาออก จากตำาแหน่ง แห่งท่ี โดย

คำาช้ีแนะ ช้ีนำา จากใคร? หรือไม่? อย่างไร? ก็ยังมิอาจทราบได้ท้ังๆ ท่ี

เพ่ิงเดินตาม เสธ.ไพศาล ไปสถานทูตรัสเซีย โดยคิดจะติดสอยห้อยตาม

ไปยังสถานทูตจีน สถานทูตอิหร่าน อีกด้วยหรือไม่ก็ยังมิอาจสรุปได้...


ด้วยเหตุน้ีน่ีเอง...เลยทำาให้อดท่ีจะท้ังมึนซ์ซ์ซ์ ท้ังงงง์ง์ง์ ข้ึนมามิได้ 

ว่าจะด้วยเหตุเพราะการเร่ิม สวิง ไปทาง เสธ.ไพศาล เลยทำาให้ต้องหัน

มาถ่วงน้ำาหนัก หรือต้อง สวิง กลับมาเล่นงานคุณน้อง เจ๊ปอง-อัญชะลี 

ด้วยการ ฉับ-ฉับ-ฉับ พะงาบๆ ไปประมาณ 8 นาที หรือไม่? อย่างไร? 

ก็มิอาจเดาได้ ย่ิงในระหว่างการแถลงข่าวถึง ท่ีมา-ท่ีไป ในการไม่คิดจะ

ออกข่าวความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ให้มากมายจนเกินไป ยังออกจะหนัก

เรื่องของช่อง 5 ที่ ไม่ค่อยห้า-ห้า-ห้าซักเท่าไหร่

อ

ไปทาง อ้ำาๆ-อ้ึงๆ ไม่ได้คิดจะเปิดปากออกมาให้ชัดเจน ว่าเป็นเพราะ 

ใบส่ัง หรือเป็นเพราะตัวเองคิดเอง เออเอง อะไรต่อมิอะไรมันเลยดูจะ

หนักไปทาง คุณน้องแตงโม อะไรทำานองน้ัน คือกลายเป็นเรื่องท่ีพวก 

ปากหอย-ปากปู สามารถเอาไปต่อความยาว สาวความยืด เฟกนิวส์

และฟักนิวส์ได้แบบสบายๆ...


สรุปรวมความแล้ว...ก็เอาเถอะ!!! แค่ไม่ได้ทำาข่าว อ่านข่าวช่อง 

5 โดยความ อะราวด์ เดอะ เวิลด์ ของคุณน้อง ต้อย-สนธิญาณ ก็คง

ไม่ได้ถึงกับต้องตายซ้ำา ตายซาก อะไรมาก ส่วนการหันไปสร้างความ

ร่วมมือในด้านข้อมูล ข่าวสาร กับฝ่ายรัสเซีย ฝ่ายจีน ฝ่ายอิหร่าน เพื่อ

ไม่ให้ต้อง พ่ึงพา หรือถูก ครอบงำา โดยสำานักข่าวกระแสหลักของพวก

ตะวันตกมากมายเกินไปนัก อันถือเป็น ความคิดริเร่ิม ท่ีออกจะ เข้าท่า 

มิใช่น้อย ไม่ว่าจะโดยการ จุดประกาย จาก เสธ.ไพศาล หรือจากใคร

ต่อใครก็ตามที สุดท้ายแล้ว...จะยังสามารถไหลลื่นต่อไปได้อีกหรือไม่ 

อย่างไร อันเนื่องมาจากการลาออก ถอนยวง ของผู้อำานวยการช่อง 5 

ด้วยเหตุผล กลใด ก็ยังมิอาจสรุปได้  แต่โดยเน้ือหาของ นิทานเรื่อง

น้ี น่าจะสอนให้รู้ว่า ไม่ว่าอะไรก็ตามท่ีออกไปทาง สวิงไป-สวิงมา น้ัน 

อาจไม่สอดคล้อง ต้องกัน กับความเป็น สยามไมเซช่ัน มากมายซักเท่า

ไหร่ เพราะถ้าจะให้ถูก ให้ต้อง คงต้องค่อยๆ เคลียๆ คลอๆ ค่อยๆ ไซ้ 

ค่อยๆ จูบปาก ยอมเก็บสบู่ไปพลางก่อน เผลอเมื่อไหร่...ถึงค่อยกระโดด

เกาะกิน ดูดสมอง กันในท้ายท่ีสุด น่ันเอง...


ปิดท้ายด้วยวาทะวันน้ี...จาก E.B. White... “There’s no limit 

to how complicated  things can get, on account of one  

thing always leading to another. - เรื่องต่างๆ สามารถซับซ้อน

ข้ึนโดยไม่มีท่ีส้ินสุด เพราะส่ิงหน่ึงย่อมนำาไปสู่อีกส่ิงหน่ึงเสมอๆ...”



กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวง สาธารณสุข  

แถลงช้ีแจงถึงการบริหารจัดการยาฟาวิพิราเวียร์

ว่า จากข้อมูลวันท่ี 28 มี.ค.65 มียาคงคลังฟาวิ

พิราเวียร์ท่ัวประเทศท้ังหมด 22.8 ล้านเม็ด ซ่ึง

ปัจจุบันมีการใช้ยาสูงเฉล่ียวันละ 2 ล้านเม็ด  ดัง

น้ันอัตราการใช้จึงอยู่ท่ี 10 วัน แต่เรามียาเพ่ิม

เติมตลอดเวลา และได้มีการกระจายยาในระบบ

ออนไลน์ท่ีเรียกว่า VMI เมื่อโรงพยาบาล (รพ.) มี

การใช้ยา จะคีย์ข้อมูลลงในระบบว่า ใช้ไปเท่าไร 

จะปรากฏข้อมูลท่ีส่วนกลาง ทำาให้ทราบว่าเหลือ

ยาเท่าไร จากน้ันก็จะเติมไปให้ โดยองค์การ

เภสัชกรรม (อภ.) จะเป็นผู้จัดหายาเติมให้ ใน 

1-2 สัปดาห์ท่ีผ่านมามีผู้ป่วยสูงข้ึน จึงมีการใช้

ยาเพ่ิมและไม่ได้คีย์ข้อมูลเป็นปัจจุบัน มาคีย์คร้ัง

เดียว ทำาให้ส่วนกลางไม่ทราบว่าบางพ้ืนท่ีมีการ

ใช้ไปเท่าไร จึงเป็นเหตุให้เติมไม่ทัน แต่ไม่ได้ขาด

ยา เพราะมีการบริหารจัดการในจังหวัด รพ.ข้าง

เคียงส่งไปเติมได้ 

นอกจากน้ี ยังมีสต๊อกส่วนกลางอีก 2.2 

ล้านเม็ด รวมแล้วมียาสต๊อกท้ังหมด 25 ล้าน

เม็ด  ขอย้ำาว่าผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ใช่ทุกรายต้องได้

รับยาฟาวิพิราเวียร์ ต้องดูตามอาการ โดยผู้ป่วยท่ี

มีอาการเล็กน้อย หรือไม่มีอาการทุกรายไม่จำาเป็น

ต้องรับยา อย่าไปเส่ียงให้ยาเกิดผลกระทบต่อตับ

ไตได้ จึงขอให้ใช้ยาอย่างสมเหตุสม

วันเดียวกัน นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด

กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยภายหลัง

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรค

ติดต่อ กทม.ว่า ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการ

จัดกิจกรรมสงกรานต์ตามประเพณีในพ้ืนท่ี

กรุงเทพฯ แต่ข้อปฏิบัติและระเบียบต่างๆ จะ

ต้องให้ผ่านการพิจารณาของ ศบค.ชุดใหญ่ ซ่ึง

คาดว่าจะมีการลงนามในเร็วๆ น้ี และ กทม.จะ

ออกคำาส่ังตามระเบียบดังกล่าวภายในวันท่ี 31 

มี.ค. เพื่อให้มีผลในวันท่ี 1 เม.ย.น้ี

ท้ังน้ี ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการจัด

กิจกรรมสงกรานต์ โดยเบ้ืองต้นอนุญาตให้จัด

กิจกรรมตามประเพณีได้ เล่นน้ำาแบบประพรม 

แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting 

ห้ามประแป้ง ปาร์ต้ีโฟม รวมถึงห้ามจำาหน่าย

และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพ้ืนท่ีจัดงาน 

ตลอดจนต้องควบคุมความหนาแน่นในพ้ืนท่ีจัด

งาน 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร (ตร.ม.) และจะต้อง

สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาด้วย ส่วนพ้ืนท่ี

สาธารณะ อย่างเช่น ท้องถนน ห้ามให้มีการเล่น

น้ำา ประแป้ง และปาร์ต้ีโฟม รวมท้ังไม่ให้มีการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานท่ีจัดงานสงกรานต์ 

ปลัด กทม.กล่าวว่า ขณะท่ีกิจกรรมรวม

กลุ่มในครอบครัวน้ัน ให้มีการรดน้ำาดำาหัว และ

จัดกิจกรรมในท่ีมีการระบายอากาศได้ดี สวม

หน้ากากอนามัยตลอดเวลา งดกิจกรรมการ

สัมผัสใกล้ชิดหรือใช้ส่ิงของร่วมกัน หลีกเล่ียง

การรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็น

เวลานาน อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุควรได้รับวัคซีน

ให้ครบก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนขณะน้ีมีพ้ืนท่ี

แลนด์มาร์กต่างๆ และวัด ท่ียื่นเรื่องขอจัดงานมา

แล้วประมาณ 7-8 แห่ง ล่าสุดอยู่ในข้ันตอนการ

ตรวจสอบ ส่วนการจัดงานสงกรานต์ของแต่ละ

สำานักงานเขตน้ัน ยื่นเรื่องมาว่าไม่จัดงานแล้ว 

46 เขต เหลืออีก 4 เขต ยังไม่ได้แจ้งว่าจะจัด

หรือไม่จัด ซ่ึงคาดว่าสาเหตุท่ีไม่จัด เพราะเก่ียว

เนื่องมาจากช่วงน้ีเป็นช่วงการจัดการเลือกต้ังผู้

ว่าฯ กทม.และ ส.ก.

จ่อฟัน

มีรายงานว่า กรมท่ีดินได้มีคำาส่ังเพิกถอน

หนังสือรับรองการทำาประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ใน

ท้องท่ีตำาบลด่านทับตะโก ตำาบลรางบัว อำาเภอ

จอมบึง จังหวัดราชบุรี จำานวน 59 ฉบับ เน้ือท่ี

รวม 2,111-1-69 ไร่ ท่ีได้ออกเมื่อปี 2521 ตาม

โครงการเดินสำารวจออกหนังสือรับรองการทำา

ประโยชน์ (น.ส.3 ก.) โดยใช้ระวางรูปถ่ายทาง

อากาศมิได้แจ้งการครอบครองท่ีดิน โดยบริเวณ

ท่ีดินดังกล่าวต้ังอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร “ป่าฝ่ังซ้าย

แม่น้ำาภาซี (หมายเลข 85)” ซ่ึงต่อมาได้ประกาศ

เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าฝ่ังซ้ายแม่น้ำาชี” 

เมื่อปี พ.ศ.2527 จึงเป็นการผ่าฝืนมาตรา 58 แห่ง

ประมวลกฎหมายท่ีดิน ท่ีห้ามดำาเนินการในเขต

ป่าไม้ถาวร และเป็นท่ีดินต้องห้ามมิให้ออก น.ส.3 

ก. ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2499) ข้อ 3 

ซ่ึงบังคับอยู่ในขณะน้ัน คณะกรรมการสอบสวน

เห็นว่า น.ส.3 ก.ดังกล่าวออกไปโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมาย สมควรเพิกถอน น.ส.3 ก. ท้ัง 59 ฉบับ 

กรมท่ีดินจึงได้มีคำาส่ังอธิบดีกรมท่ีดินท่ี 747/2565 

ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565 เพิกถอน น.ส.3 ก. ดัง

กล่าวท้ัง 59 ฉบับ

นอกจากน้ี ยังมี น.ส.3 ก. อีก 1 ฉบับ บาง

ส่วนได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในเขตป่า

ไม้ถาวรดังกล่าว เรื่องอยู่ระหว่างจังหวัดราชบุรี

จัดทำารูปแผนท่ีกันเขต น.ส.3 ก. (เพิกถอนบาง

ส่วน) ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงต่อไป

ด้านนายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค

ก้าวไกล พร้อมด้วย น.ส.เบญจา แสงจันทร์ 

ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และนายรังสิมันต์ โรม 

ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ในฐานะรองเลขาธิการ

พรรคก้าวไกล แถลงกรณีพรรคก้าวไกลได้รับ

หนังสือจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.)  

เรียกไปช้ีแจงกรณีอภิปรายตรวจสอบงบ

ประมาณท่ีเก่ียวข้องกับสถาบันกษัตริย์อาจขัด

รัฐธรรมนูญมาตรา 92(2) เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์

ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ หลังคณะ

กรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เรียกให้ไปช้ีแจง

นายชัยธวัชกล่าวว่า พรรคก้าวไกลขอช้ี

เเจงว่า ประการแรก ตามบันทึกข้อเท็จจริงเเละ

รับทราบข้อเท็จท่ี กกต.ส่งมาถึงพรรคก้าวไกล 

เพื่อให้โต้เเย้งประเด็นท่ีถูกร้อง ไม่ได้ระบุชัดเจน

ว่าข้อความใดท่ีอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการ

ปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

มีเเต่ความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ท้ังท่ีข้อหาร้าย

เเรงถึงข้ันยุบพรรคการเมือง ประเด็นท่ีสอง การ

อภิปรายงบประมาณตามท่ีถูกร้อง เป็นการทำา

หน้าท่ีตามปกติท่ีผู้แทนราษฎรต้องปฏิบัติหน้าท่ี 

เพื่อให้งบประมาณทุกหมวด ทุกกระทรวง ทุก

หน่วยรับงบประมาณ มีความโปร่งใส ตรวจสอบ

ได้ การกระทำาของ ส.ส.พรรคก้าวไกล ไม่ได้เป็น

ปฏิปักษ์ต่อการปกครอง เเละไม่ใช่เหตุท่ีทำาให้ถูก

ยุบพรรคได้ 

นายรังสิมันต์ โรม กล่าวว่า หากเราไม่

สามารถทำาหน้าท่ีน้ีได้ ตนไม่เเน่ใจว่าเราจะมีสภา

ผู้แทนราษฎรไว้ทำาไม  หากเรามองอย่างเป็นธรรม 

การท่ีมีหน่วยงานของบประมาณจากประชาชน 

เราต้องทำาหน้าท่ีตรวจสอบงบประมาณ.

เกทับโชว์ โพล

ซ่ึงในเรื่องน้ีเราก็พยายามทำาหลายปีแล้ว บาง

อย่างก็สำาเร็จเรียบร้อย บางอย่างอยู่คร่ึงๆ กลางๆ 

บางอย่างก็ยังติดปัญหา เมื่อก้ีมีบางเรื่องท่ีเข้ามา

ท่ีติดค้างมาต้ังแต่ปี 2546 ต้องมาขยายสัญญา ซ่ึง

ก็ต้องดูว่ามีปัญหาติดขัดอะไรกับประชาชนหรือ

ไม่ บางอย่างก็ยังทำาไม่ได้” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว 

ผู้สื่อข่าวถามมีความเห็นอย่างไรเก่ียวกับ

นิด้าโพลท่ีคะแนนนิยมนายพิธา ล้ิมเจริญรัตน์ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) 

แซงหน้านายกฯ จะต้องปรับการทำางานหรือไม่ 

พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า ไม่รู้จะตอบอะไร เพราะ

เรื่องโพลก็เป็นเรื่องของโพลไป

เมื่อถามว่านายกฯ สงสัยหรือไม่ว่าทำางาน

หนักขนาดน้ีแล้วทำาไมโพลยังออกมาในลักษณะ

ตรงข้าม พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “อะไร ผลออก

มาเหมือนไม่ได้ทำาอะไรอย่างน้ันหรือ ยืนยันว่าไม่

บ่ันทอนการทำางานของนายกฯ เพราะนิสัยไม่เคย

หลบหนีปัญหาอยู่แล้ว”

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 

กล่าวถึงผลนิด้าโพลว่า ไม่รู้เรื่อง แล้วโพลไปถาม

ใครก็แล้วแต่ ถ้าไปถามเด็กก็ได้เด็ก ถ้าไปถาม

ผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ใหญ่ 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ประเมินคะแนนนิยมของ 

พล.อ.ประยุทธ์อย่างไร พล.อ.ประวิตรตอบว่า “ไม่

ตกๆ ยังไปได้ ไม่คิดว่าคะแนนตกลง เพราะก็ยัง

เลือกนายกฯ อยู่

เมื่อถามว่าต้องทำาโพลด้วยหรือไม่ พล.อ. 

ประวิตรกล่าวว่า ทำาอยู่แล้ว 

ถามย้ำาว่า ถ้ารวมคะแนนความนิยม

ของนายพิธาและ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร 

หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยจะมากกว่านายกฯ 

สะท้อนกระแสต้องการผู้นำาท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ 

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า แล้วแต่ เพราะคนรุ่นใหม่

บางคนเขาไม่เอาก็มี ท่ีเอาก็มี ก็แล้วแต่ประชาชน

ว่าใครจะเลือกใคร 

เมื่อถามว่า หลังเลือกต้ังพรรค พปชร. 

กับพรรคเพื่อไทย (พท.) จะจับมือกันได้หรือไม่ 

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่รู้ ยังไม่รู้ ต้องให้เลือก

ต้ังให้เสร็จก่อนว่าใครจะได้อะไรอย่างไร ไปพูด

ก่อนได้ไหม

ยกโพล ปชช.ยังหนุน รบ.

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.รับทราบผล

การสำารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการ

บริหารงานของรัฐบาล พ.ศ.2565 (ครบ 2 ปี 6 

เดือน) โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้

สัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนท่ีมีอายุต้ังแต่ 18 

ปีข้ึนไปท่ัวประเทศ จำานวน 6,970 คน ระหว่าง

วันท่ี 5-18 ม.ค.65 โดยความพึงพอใจในภาพรวม

ต่อการดำาเนินงานของรัฐบาล พบว่า ประชาชน

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก-มากท่ีสุดร้อยละ 

33.9, พึงพอใจระดับปานกลางร้อยละ 40.9 พึง

พอใจในระดับน้อย-น้อยท่ีสุดร้อยละ 18.9 และ

ไม่พึงพอใจเลยร้อยละ 6.3 

สำาหรับนโยบายท่ีประชาชนมีความพึง

พอใจมาก-มากท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โครงการ

คนละคร่ึง ร้อยละ 66.9, โครงการบัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐ ร้อยละ 63.6, โครงการเราชนะ ร้อยละ 

62.9, มาตรการเยียวยาแรงงานในระบบและ

นอกระบบ ร้อยละ 48.2 และโครงการประกัน

รายได้เกษตรกร ร้อยละ 32.4 ส่วนประเด็นเรื่อง

ความเชื่อม่ันต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ของประเทศ พบว่า ประชาชนเชื่อม่ันในระดับ

มาก-มากท่ีสุด ร้อยละ 30.4, เชื่อม่ันระดับปาน

กลาง ร้อยละ 39.7, เชื่อม่ันในระดับน้อย-น้อย

ท่ีสุด ร้อยละ 21.3 และไม่เชื่อม่ันเลย ร้อยละ 8.6 

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ 

และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรค

ภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกรณี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่

บำารุง ท่ีปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์และ

ทิศทางการเมือง พรรค พท. ประกาศไม่ร่วม

สังฆกรรม ภท.ในรัฐบาลหน้าว่า “แหมอาเหลิม 

ผมเรียกอาเหลิม เกิดมาท้ังชีวิต รู้จักกันมา 30 ปี

ก็เรียกอาเหลิม ซ่ึงอาเหลิมเวลาหน้าจอกับหลัง

จอคนละคนกัน อย่าไปซีเรียส เวลาแกเครียด แก

เมาก็แบบน้ีแหละ” จากน้ัน นายอนุทินได้หัวเราะ 

พร้อมกล่าวว่า ไม่มีอะไร รักกันจะตาย

เมื่อถามว่า มีคนมองว่า ภท.มีจังหวะรุก

และรับในการทำาเกมทางการเมือง นายอนุทิน

ส่ายหน้าก่อนตอบว่า บอกแล้วนะว่าอยู่ในรัฐบาล

นายกฯ เป็นผู้บังคับบัญชา เราเป็นทีมของท่าน

ท่ีเรียกว่า ครม. เราต้องทำาตามนโยบายท่าน 

ไม่มีทางเลือกอื่น อยู่ในสภาในความเป็น ส.ส.ก็

อีกเรื่องหน่ึง เป็นเรื่องการตรวจสอบ การออก

กฎหมายและช้ีแจงประเด็นต่างๆ

ถามถึงกระแสข่าวว่ามี ส.ส.ต่างพรรค

ปรากฏตัวใกล้ๆ กับท่ีประชุมพรรค ภท.สรุปแล้ว

จะมาร่วมกับพรรคหรือไม่ นายอนุทินถามกลับ

สื่อว่า มีเหรอ ไม่เห็นใคร เรื่องเลือกต้ังอย่าไป

กังวลมากเลย แต่ละพรรคก็มีวิธีการเตรียมตัว

ของเขา ไม่ต้องไปคาดคะเนหรือวิเคราะห์อะไร 

ประมาณ 18.00 น.ในวันเลือกต้ังก็ทราบแล้วว่า

แต่ละคนได้เท่าไหร่  ถ้าได้มากคนก็จะมาหาเยอะ 

ถ้าได้น้อยคนท่ีจะมาหาก็แตะเบรกดังเอ๊ียด เล้ียว

รถยูเทิร์นกลับไป ซ่ึงพรรคเจอมาหมดแล้ว เราอยู่

กับความจริงให้ดีท่ีสุด และหากทำาดีประชาชนก็

ให้โอกาส หากทำาไม่ดีก็หมดโอกาส

นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเก้ือ รองโฆษกพรรค 

ภท. กล่าวถึงคำาพูดของ ร.ต.อ.เฉลิมว่า เป็นการ

ใช้คำาพูดท่ีรุนแรงเกินไป ซ่ึงสมาชิกพรรคทุกคน

รับไม่ได้ ขอให้ ร.ต.อ.เฉลิมถอนคำาพูด เพราะถือ

เป็นการใส่ร้ายและบ่ันทอนกำาลังใจการทำางาน

ของนายอนุทินและพรรคร่วมรัฐบาล อยาก

ให้ ร.ต.อ.เฉลิมเป็นปูชนียบุคคลท่ีช้ีแนะอย่าง

สร้างสรรค์ ซ่ึงหากเห็นด้วยกับส่ิงท่ีรัฐบาลทำาก็

ชื่นชม แต่หากไม่เห็นด้วยก็ให้ทักท้วงติติงให้เกิด

การแก้ไขปรับปรุงให้ดีข้ึน ไม่อยากให้เยาวชน 

คนรุ่นใหม่และประชาชนขาดความเชื่อม่ันในตัว

นักการเมือง และเหมารวมว่าการเมืองไทยน้ำา

เน่า มีแต่คนไม่ดี รวมถึงอาจทำาให้เกิดการเปรียบ

เทียบวัฒนธรรมการเมืองรุ่นใหม่ในยุค 5G กับ

นักการเมืองรุ่นเก่าได้ 

  รายงานข่าวจากทำาเนียบรัฐบาลแจ้งว่า 

ในการประชุม ครม. ระหว่างพิจารณาวาระร่าง

พระราชบัญญัติสรรพสามิต หรือ ร่าง พ.ร.บ.สุรา

ก้าวหน้าของพรรค ก.ก.ปรากฏว่า นายจุติ ไกร

ฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมฯ ระบุว่า ร่างกฎหมาย

ดังกล่าวเป็นเกมการเมือง เพราะรู้อยู่แล้วว่าเอา

เข้ามาก็ไม่ผ่าน เมื่อเวลาถึงเลือกต้ังก็จะใช้เรื่อง

น้ีไปหาเสียง ท้ังท่ีเรื่องน้ีมีข้อกังวลเรื่องปัญหา

ด้านสุขภาพ จึงขอให้กระทรวงการคลังไปดูราย

ละเอียด ถ้าจะผลักดันเรื่องน้ีอาจเป็นการแก้ไข

กฎกระทรวงในบางเรื่อง และอาจไม่ต้องทำาเป็น

ร่าง พ.ร.บ.เข้ามาอีก ขณะท่ี พล.อ.ประยุทธ์ได้

กล่าวเสริมถึงเรื่องการออกนโยบายต่างๆ ของ

พรรคการเมือง เช่น การให้เงินประชาชนคนละ 

3,000 บาทหลังเกษียณ ว่าคิดดูว่าวงเงินท่ีต้องใช้

งบประมาณเท่าไหร่ แล้วเอาเงินมาจากไหน การ

พูดนโยบายแบบน้ีพูดโดยไม่ดูภาระงบประมาณ 

แล้วหาเสียงไปก่อนโดยไม่ดูสภาพความเป็นจริง 

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำานักนายก

รัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดงานเนื่อง

ในวันข้ึนปีใหม่ไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่า

จะจัดในช่วงเช้าวันอังคารท่ี 12 เม.ย. โดย 

พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธาน นำา ครม., ส.ส.และ 

ส.ว.ร่วมทำาบุญตักบาตรในช่วงเช้า และจะสรง

น้ำาพระตามประเพณีสงกรานต์ โดยนายกฯ จะ

เปิดโอกาสให้รัฐมนตรีได้ร่วมรดน้ำาดำาหัว ขณะท่ี

ในช่วงบ่ายจะมีการประชุม ครม. 

โยนกลอง กมธ.เคาะ

สำาหรับความคืบหน้าในเรื่องบัตรเลือก

ต้ังน้ัน พล.อ.ประยุทธ์ได้ปฏิเสธตอบคำาถามถึง

กระแสข่าวว่ามีการส่งคนไปเจรจากับนายทักษิณ 

ชินวัตร อดีตนายกฯ เก่ียวกับเรื่องบัตรเลือกต้ัง 

2 ใบและศึกซักฟอกว่า “คุยกับใคร คุยได้เหรอ 

คุยได้หรือเปล่า” ก่อนเดินข้ึนตึกไทยคู่ฟ้าไปทันที

ส่วน พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า แล้วแต่คณะ

กรรมการธิการวิสามัญฯ และเมื่อถามว่าได้พูดคุย

กับ ส.ส.พรรค พปชร. รวมถึง ส.ว.ถึงแนวทาง

การโหวตหรือไม่ พล.อ.ประวิตรย้อนว่า “ผมต้อง

บอกคุณหรือ”

เมื่อถามว่า หากมองความได้เปรียบ-เสีย

เปรียบ คิดว่าควรเป็นแบบใด พล.อ.ประวิตร

กล่าวว่า “ไม่รู้ๆ ไม่รู้ใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบ” 

ถามย้ำาว่าหากใช้บัตรสองใบเบอร์เดียว พท.อาจ

ได้คะแนนแลนด์สไลด์ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า 

“ไม่รู้ จะแลนด์สไลด์อย่างไรไม่รู้ ก็แล้วแต่ ส่วน

พรรค พปชร. แล้วแต่ กมธ.” 

นายอนุทินกล่าวเช่นกันว่า แล้วแต่ กมธ.

พิจารณา พร้อมทำาตามวิถีประชาธิปไตย พรรค

ภูมิใจไทยเคารพตามน้ันหมด และรับได้ทุกแบบ

ท่ีผ่านมติท่ีประชุมสภา ส่วนชอบไม่ชอบก็เป็น

อีกเรื่องหน่ึง

ด้านนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข 

ในฐานะประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ.... ยอมรับว่า 

น่าจะมีความเห็นเป็น 2 ทาง แต่ต้องขอรอดูที่

ประชุม กมธ.ว่าจะทางเลือกที่ 3 หรือไม่ แต่

ใน 2 ความเห็นดังกล่าวก็ต้องลงมติในวันที่ 30 

มี.ค.นี้ ส่วนใครจะลงมติแบบใดก็ขึ้นอยู่กับความ

เห็นของแต่ละฝ่าย 

“ประเด็นว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่น้ัน ผม

ม่ันใจว่าเราร่างกฎหมายภายใต้ผู้เช่ียวชาญ โดย

ใน กมธ. มีอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง และมี

คณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงเชื่อว่าจะทำาให้ไม่มี

ปัญหา และไม่ผิดรัฐธรรมนูญ” นายสาธิตกล่าว

และว่า ในวันท่ี 30 มี.ค.จะไม่ลงมติในคร้ังแรก 

เพื่อจะดูว่าเสียงส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางใด 

แต่หากเกิดกรณีเสียงเสมอกัน จะลงมติช้ีขาด 

ส่วนจะลงไปในทิศทางใด ก็รอให้เกิดเหตุการณ์

ดังกล่าวก่อน 

เมื่อถามว่า คาดว่าการลงมติผลจะออก

มาเป็นอย่างไร นายสาธิตหยุดคิดก่อนนับน้ิวแล้ว

ตอบว่า “ขณะน้ีถือว่า สถานการณ์สูสี” 

พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสด์ิ ส.ว. ในฐานะ 

กมธ. ส.ว.เคยคุยกันแล้วว่าต้องดำาเนินการให้เป็น

ไปตามรัฐธรรมนูญ ดังน้ันบัตรเลือกต้ัง ส.ส.เขต

และบัญชีรายชื่อคงใช้เป็นหมายเลขเดียวกันไม่

ได้ เพราะจะขัดรัฐธรรมนูญ ไม่ได้คิดจะใช้บัตร

เลือกต้ังแบบแยกคนละหมายเลข สกัดพรรค

เพื่อไทยไม่ให้ชนะเลือกต้ังแบบแลนด์สไลด์ แต่

ยืนหยัดตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ใช้เป็น

เกมอำานาจทางการเมือง 

นายสมคิด เช้ือคง ส.ส.อุบลราชธานี 

พรรค พท. ในฐานะโฆษก กมธ. กล่าวว่า แนวโน้ม

ขณะน้ีเสียงข้างมากใน กมธ.ท่ีนำาโดย ส.ว. ครม. 

และพรรค พปชร. จะลงมติให้แยกหมายเลขบัตร

เลือกต้ังเขตและบัญชีรายชื่อเป็นคนละเบอร์ โดย

รวบรวมเสียงได้เกินคร่ึง หรือ 25 เสียงจาก กมธ.

ท้ังหมด 49 แล้ว ขณะท่ีเสียง กมธ.ซีกฝ่ายค้าน

ท่ีสนับสนุนใช้หมายเลขเดียวกันท้ังประเทศเต็มท่ี

คงได้ไม่เกิน 15 เสียงเท่าน้ัน ยอมรับสู้ไม่ได้ แต่

จะขอแปรญัตติไปสู้ในวาระ 2 ช้ันรัฐสภาอีกที 

สายสีเขียวยังไม่เข้า ครม.

ขณะท่ีสำานักงานคณะกรรมการการเลือก

ต้ัง  (กกต.)  แจ้งว่า ท่ีประชุม กกต.เห็นชอบตาม

ท่ีสำานักงานเสนอผลการตรวจสอบเบ้ืองต้น และ

เห็นควรประกาศผลการเลือกต้ัง ส.ส.เขตเลือก

ต้ังท่ี 9  กรุงเทพมหานคร แทนตำาแหน่งท่ีว่าง 

ซ่ึงนายสุรชาติ เทียนทอง ผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

หมายเลข 3 พรรค พท. ได้รับการเลือกต้ัง โดย

นายสุรชาติสามารถมารับหนังสือรับรองการได้

รับเลือกต้ังเป็น ส.ส.ได้ต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป ไม่

เว้นวันหยุดราชการ 

ด้าน พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) ได้เซ็นคำาส่ัง

แต่งต้ังให้นายวิชิต ปล่ังศรีสกุล รองหัวหน้า 

และกรรมการบริหารพรรค ดำารงตำาแหน่ง

ประธานกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบาย

พรรคเศรษฐกิจไทย เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำา

ยุทธศาสตร์และนโยบายพรรค และระดมความ

เห็นจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องให้ครบทุกมิติ โดย

มีกรรมการอีก 10 คน

วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์กล่าวหลัง

ประชุม ครม.ว่า ในท่ีประชุมยังไม่ได้มีการ

พิจารณาเร่ืองรถไฟฟ้าสายสีเขียว ยังต้อง

สอบถามหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกันเองอยู่ในขณะ

น้ีเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน อะไรท่ีทำาได้ 

อะไรท่ีทำาไม่ได้ หากเป็นข้อกฎหมายก็ต้องเคลียร์

กันให้จบ 

รายงานจากทำาเนียบฯ แจ้งว่า ระหว่าง

ท่ีรัฐมนตรีทยอยเดินออกจากห้องประชุม 

พล.อ.ประวิตรได้เดินควงแขนนายศักด์ิสยาม 

ไทยโพสต์ • นายเดชา กิตติวิทยานันท์  ประธาน

เครือข่ายทนายคลายทุกข์ ในฐานะทนายความ

ของนางภนิดา ศิระยุทธโยธิน มารดาของ 

“แตงโม” นิดา พัชรวีระพงษ์ ดาราสาว กล่าวถึง

กรณีเมื่อวันท่ี 28 มี.ค.ท่ีผ่านมาได้ไปยื่นหนังสือ

ขอให้คณะกรรมาธิการ (กมธ.) สิทธิมนุษยชน 

สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา 

ถอนเรื่องการพิจารณาคำาร้องการเสียชีวิตของ

แตงโม  โดยระบุว่า เหตุผลหลักท่ีมีการยื่นถอน

เรื่อง เพราะมีสมาชิกของ กมธ.ได้นำาเรื่องใน

สำานวนและการผ่าชันสูตรไปเผยแพร่ พร้อมยัง

มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำางานของตำารวจ ซ่ึง

ไม่เหมาะสม  ประกอบกับนางภนิดาพิจารณา

เห็นว่าไม่มีความต้องการให้ กมธ.ช่วยตรวจสอบ

เรื่องน้ีแล้ว เพราะไม่มีข้อสงสัยใดๆ แล้ว

นายเดชาเผยว่า โดยนางภนิดาเองก็ต้อง

พ่ึงเจ้าหน้าท่ีตำารวจ เพราะถ้าหากเจ้าหน้าท่ีไม่

สืบสวนคดีให้แล้วใครจะทำา ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีตำารวจ

ก็มีการรายงานให้นางภนิดาทราบทุกอย่างจน

เป็นท่ีพอใจ เพียงแค่ไม่ได้บอกกล่าวต่อสังคม 

รวมถึงในขณะน้ีนางภนิดาเองก็ไม่ได้กังวลเรื่อง

คดีแล้ว แถมยังชวนตนไปร้องเพลงอยู่เลย ท้ังน้ี 

นางภนิดาก็ม่ันใจ 100% ว่าแตงโมจะได้รับความ

ยุติธรรม เพราะทุกข้อสงสัยของสังคม ตำารวจได้

ดำาเนินการตรวจสอบหมดแล้ว รอเพียงการแถลง

ปิดคดีเท่าน้ัน ซ่ึงคาดว่าไม่เกินวันท่ี 24 เม.ย.น้ี.

ไม่เกิน24เม.ย.ตร.ปิดคดีเเตงโม

ชิดชอบ รมว.คมนาคม และเลขาธิการพรรค 

ภท.อย่างเป็นกันเอง หลังจากท่ีเมื่อช่วงเช้าก่อน

การประชุม ครม.มีกระแสข่าวว่ารัฐมนตรีของ

พรรค ภท.ลาประชุม ครม. เพราะไม่ต้องการ

ร่วมพิจารณาวาระสัญญาโครงการรถไฟฟ้าสาย

สีเขียว แต่สุดท้ายขาดประชุมแค่ น.ส.มนัญญา  

ไทยเศรษฐ์  รมช.เกษตรฯ 

ด้านนายอนุทินท่ีเดินทางมาร่วมประชุม 

ครม. หลังมีกระแสข่าวจะลาเพราะเพ่ิงฉีดวัคซีน

เข็มกระตุ้นเข็มท่ี 5 ว่าเม่ือเช้ามีอาการรุมๆ 

เหมือนเป็นไข้ เพราะนอนดึก แต่พอทานยาพา

ราฯ ไปแล้วก็หาย เลยมาร่วมประชุม ส่วนข่าวลือ

ว่าหลีกเล่ียงการพิจารณารถไฟฟ้าสายสีเขียวน้ัน 

ไปลือกันทำาไม ไม่เก่ียวเลย ถึงแม้สายสีเขียวจะ

เข้าก็จะมาร่วมประชุมอยู่แล้ว ทุกอย่างต้องเป็น

ไปตามกฎหมายตามระเบียบก็จะไม่มีปัญหา แต่

ถ้าไม่เป็นตามระเบียบเราก็ต้องขอให้มาช้ีแจง ไม่

ได้บอกว่าจะค้านหัวชนฝา ซ่ึงไม่ใช่. 

ดับฝันข้าวสาร

ทำาให้มียอดผู้ติดเช้ือสะสมยืนยันต้ังแต่ปี 2563 

จำานวน 3,575,398 ราย หายป่วยเพ่ิมข้ึน 27,183 

ราย ทำาให้มียอดหายป่วยสะสมต้ังแต่ปี 2563 

จำานวน 3,305,286 ราย อยู่ระหว่างรักษา 

245,154 ราย อาการหนัก 1,748 ราย ใส่เครื่อง

ช่วยหายใจ 691 ราย เสียชีวิตเพ่ิมข้ึน 78 ราย 

เป็นชาย 46 ราย หญิง 32 ราย อายุ 60 ปีข้ึน

ไป 58 ราย มีโรคเร้ือรัง 19 ราย ไม่มีประวัติโรค

เร้ือรัง 1 ราย ทำาให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมต้ังแต่

ปี 2563 จำานวน 24,958 ราย 

ส่วนยอดฉีดวัคซีนวันท่ี 28 มี.ค. 121,596 

โดส ยอดฉีดสะสมต้ังแต่วันท่ี 28 ก.พ.64 จำานวน 

128,882,039 โดส สำาหรับ 10 จังหวัดท่ีมีผู้ติดเช้ือ

มากท่ีสุด ได้แก่ กทม. 3,611 ราย, ชลบุรี 1,089 

ราย, นครศรีธรรมราช 880 ราย, สมุทรปราการ 

857 ราย, นนทบุรี 730 ราย, สมุทรสาคร 690 

ราย, ระยอง 570 ราย, บุรีรัมย์ 540 ราย, สงขลา 

532 ราย และนครปฐม 511 ราย 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

ถึงกรณีกลุ่มแพทย์ชนบทระบุยาฟาวิพิราเวียร์

ขาดแคลน ต้องมีการรายงานเรื่องน้ีให้คณะ

รัฐมนตรีรับทราบหรือไม่ว่า จะมีรายงานผ่านมา 

ศปก.ศบค. ท่ีมีการประชุมอยู่ทุกวัน โดยยาฟาวิฯ 

มีท้ังผลิตในประเทศ และนำาเข้า และยังมีโมล 

นูพิราเวียร์และแพกซ์โลวิคเข้ามาเสริม ซ่ึงการ

รักษาโควิด-19 เวลาน้ี เป็นช่วงท่ีก้าวผ่านจาก

เดลตาและเช้ือท่ีรุนแรงมาแล้ว ตอนน้ีเป็นเช้ือท่ี

ไม่มีความรุนแรง ทางคณะแพทย์และกรรมการ

ด้านวิชาการท่ีดูแลเรื่องการรักษาจะออกแบบ

รูปแบบของการจ่ายยาว่าจะเป็นอย่างไร ถ้ายัง

ใช้ฟาวิฯ วันละกว่า 2 ล้านเม็ด อาจจะไม่ถูก

ต้อง แพทย์จึงต้องมีการปรับการบริหารจัดการ

ยา ย้ำาว่าตรงน้ีเป็นเรื่องทางการแพทย์ ถ้ายา

ขาดแพทย์ต้องรู้ก่อน และบอกรัฐมนตรีเพื่อให้

รัฐบาลทำาการจัดซ้ือจัดหา แต่ตอนน้ีทุกอย่างยัง

บริหารจัดการได้อยู่

“ไม่ใช่หน้าท่ีของปลัดกระทรวงไปช้ีแจง

ชมรมแพทย์ชนบท เพราะถ้าแยกแต่ละคนก็คือ

ลูกน้องของปลัด ถามมาได้ แต่ปลัดจะช้ีแจงหรือ

ไม่เป็นเรื่องของปลัด และท่ีจริงก็เป็นคนละหน้าท่ี

กัน ต่างคนต่างทำาหน้าท่ีของตัวเองให้ดีท่ีสุด ก็จะ

ไม่มีปัญหาอะไร อย่าทำาความหว่ันไหวหรือหวาด

วิตกให้เกิดกับประชาชน เพราะสถานการณ์อยู่

ในการควบคุมได้ในระดับหน่ึง เราถือว่าเข้มกว่า

ประเทศอื่นเยอะ ให้เชื่อข้อมูลของ สธ. ซ่ึงเป็น

ข้อมูลท่ีดีท่ีสุด น่าเชื่อถือท่ีสุด และเป็นจริง เพราะ

ปลัด สธ. เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการสาธารณสุข 

ประธานโควิดแห่งชาติด้านสาธารณสุข เข้าร่วม

ประชุมทุก 7 โมงเช้า และทราบข้อมูลทุกวัน ถ้ามี

ปัญหาจริง ก็จะบอกว่าตอนน้ีมีปัญหาแล้วเหมือน

กับท่ีเคยบอกให้ใส่หน้ากากอนมัย ต้องล็อกดาวน์ 

หรือสถานการณ์ไม่ดี ยืนยันไม่มีปิดประชาชนอยู่

แล้ว ขอให้เชื่อม่ันใน สธ.ท่ีเป็นสถาบัน ไม่ใช่เป็น

ตัวแทนของรัฐมนตรี ของปลัดหรือของแพทย์คน

ไหน เราต้องทำาในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นประโยชน์

ต่อประชาชนอยู่แล้ว” นายอนุทินระบุ

ท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ธงชัย 
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด ควันหลง “นิดาโพล” 

เปดผลสํารวจบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนใหเปน

นายกรัฐมนตรี พบวา นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน ส.ส.บัญชี

รายช� อ และหัวหนาพรรคกาวไกล มีคะแนนแซงหนา 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรี ทําเอา พล.อ.ประยุทธ 

หงุดหงิดไมนอย กลาววา “ผลออก

มาเหมือนไมไดทําอะไรอยางนั้นหรือ 

ยืนยันวาไมบั่นทอนการทํางานของ 

นายกฯ เพราะนิสัยของผมไมเคย

หลบหนีปญหาอยูแลว” อยางไรก็ตาม 

โพลก็สะทอนอารมณความตองการ

ของประชาชนไดระดับหนึ่ง ซึ่งไมใช

วานายกฯ ไมทํางาน แตทํางานแลว

บรรลุตามเปาหมายหรือไม 8 ปที่ผาน

มาปฏิรูปประเทศไปถึงไหน ความขัด

แยง 2 ขั้วก็ยังติดหลม ลามถึงสถาบันพระมหากษัตริยอีก ความ

จริงนายพิธาก็ไมมีอะไรโดดเดน แมแตคนในพรรคดวยกันเองก็

ไมไดเช� อมั่นเทาไหร แตคงเพราะประชาชนเบ� อหน�ายรัฐบาลจึง

สะทอนออกมาเชนนั้น หากมีผูนําที่โดดเดนกวานี้ก็คงไมเลือกทั้ง

นายพิธาและ พล.อ.ประยุทธ...•

เดือดรอนกันทั้งพรรคเพ� อไทย (พท.) กรณีมีการวิพากษ

วิจารณ อุงอิ๊ง-น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษา

ดานการมีสวนรวมและนวัตกรรม พรรค พท. บุตรสาว นาย

ทักษิณ ชินวัตร หลังใหสัมภาษณเปดใจกับ “วูดดี้” โดยเฉพาะ 

ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ พท. 

ตอบโตวามีนักการเมืองจัญไรจองโจมตีเด็กบริสุทธิ์ทางการเมือง 

เสือก ไมตองมายุง ขณะที่ โอค-พานทองแท ชินวัตร บุตรชาย

ทักษิณ พี่ชายอุงอิ๊ง ก็โพสตตอบโต นพ.วรงค เดชกิจวิกรม 

หัวหนาพรรคไทยภักดี อยางดุเดือด ความจริง น.ส.แพทองธาร 

ไมใชเด็ก อายุ 35 ป มีความครอบครัวแลว การกระโดดเขามา

สูเวทีการเมืองก็เปนบุคคลสาธารณะที่ตองถูกตรวจสอบได เม� อ

วิพากษวิจารณคนอ� นได เชนที่บอกวารัฐบาลนี้ทําประเทศถอย

หลัง ถึงเวลาตองเปลี่ยนแปลง หรือที่แยมถึงวันที่ทักษิณจะกลับ

บาน ก็ยอมจะถูกคนอ� นวิพากษวิจารณกลับเชนเดียวกัน ถาอยู

แบบ น.ส.พินทองทา พี่สาวคนกลาง

ก็ไมมีใครไปแตะตอง แตถาออกมา

เลนการเมืองแลวหามพูดถึงมันก็นิสัย

เผด็จการปดปากคนอ� นแลวละ...•

สงครามรัสเซีย-ยูเครนรบ

กันไกลหลายพันไมล แตระเบิดมา

ตกลงแถวสนามเปา เม� อรายการ

ขาว “เที่ยง ททบ.5” ออกอากาศทาง

ชอง 5 ดําเนินรายการโดย น.ส.อัญ

ชะลี ไพรีรัก และ น.ส.กิตติมา ธารา

รัตนกุล ขณะที่กําลังนําเสนอขาว

เกี่ยวกับสงครามรัสเซียกับยูเครน 

ปรากฏวาถูกตัดสัญญาณเขาโฆษณากันด้ือๆ หลังจากน้ันกลุม ท็อป 

นิวส แจงขอถอนตัวจากการรวมผลิตขาวทั้งหมด กอนจะมีคําสั่ง

ให พล.อ.รังษี กิติญาณทรัพย กรรมการผูอํานวยการใหญ ททบ.

5 พนจากหนาที่ เหตุดังกลาวเกิดขึ้นภายหลัง ททบ.5 ไดแจง

เชิญส� อมวลชนรวมงานแถลงขาวความรวมมือแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารระหวาง ททบ.5 กับรัสเซีย จีน อิหราน ในวันที่ 24 มี.ค. 

แตตองยกเลิก ทามกลางกระแสขาว พล.อ.ประยุทธ แสดงความ

กังวล เพราะเกรงจะถูกนําไปขยายผลทางการเมืองทั้งภายในและ

นอกประเทศ ทั้งนี้ตองยอมรับวาส� อมวลชนไทยรับขาวสารจาก 

ส� อตะวันตก ที่เปนกระบอกเสียงของสหรัฐอเมริกา ดังนั้นการแลก

เปลี่ยนขาวสารอีกดานจึงถูกตองแลว จะเกิดความสมดุลขาวสาร 

แตเม� อสั่งเบรกตัดสัญญาณกันแบบนี้ก็ทํากันเกินไป และถูกมองวา

รัฐบาลเกรงใจมหาอํานาจตะวันตก...•

การแกไขปญหาการขายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาสง

ผลสะเทือนถึงพรรคเพ� อไทย หลัง นายเสกสกล อัตถาวงศ ผูชวย

รัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี นํา

กําลังเจาหนาที่ตํารวจบุกจับบริษัท 

“มังกรฟา” กับ “กองสลากพลัส” 

และกลาวพาดพิงวามีนักการเมืองมี

เอี่ยว “ใหไปดูที่จังหวัดเลย สโมสร

ฟุตบอลแหงหนึ่ง ขึ้นปายวาไดรับการ

สนับสนุนโดย มังกรฟา.com”  ทําให 

นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ส.ส.เลย 

พรรคเพ� อไทย ผูรวมกอตั้งสโมสร

เมืองเลย ยูไนเต็ด ตอบโตวา ลวน

เปนขอความเท็จ “สนามกีฬาเปนของ

เอกชนที่รวมกันกอสราง แลวทาง

มังกรฟาไปเปนสปอนเซอรให จึงมีช� อเปน สนามมังกรฟาเมือง

เลย สเตเดียม จากนั้น สโมสรเมืองเลย ยูไนเต็ด ไปทําสัญญา

เชาสนามนี้อีกที”  สวนการแกปญหาสลากแพง พูดตรงกันกับ

ผูบริหาร “มังกรฟา” กับ “กองสลากพลัส” คือแกที่ตนทาง “รัฐ

ตองใหสลากราคาตนทุน (70.40 บาทตอใบ) ไปถึงมือผูคารายยอย

จริงๆ ถานายกฯ มีวิสัยทัศนเพียงพอควรออกผลิตภัณฑใหม ใช

แพลตฟอรมออนไลนทําควบคูกัน หรือจะเปดใหมีการขายสลาก

ออนไลนเหมือนที่เคยมีการเสนอกัน จะแกปญหาได”  ตองจับตา

วาการเปดศึกแกหวยแพงจะทําใหราคาอยูที่ 80 บาท อยางที่คุย 

หรือแคทุบหมอขาวนักการเมืองฝายตรงขาม!...•

พล.อ.รังษี 

กิติญาณทรัพย 

แซมซายแซมซายแซมซาย

ไ

คนที่เกิดในชวง พ.ศ.2523-2540 เติบโตมาพรอมกับ

เทคโนโลยีดิจิทัล มีเทคโนโลยีพกพา รักความสะดวกสบาย เกิด

มาในยุคที่เศรษฐกิจเติบโตและเฟ� องฟู ทําใหพอแม Gen B ซึ่ง

ถูกปลูกฝงใหทํางานหนักคอนขางจะประสบความสําเร็จในชีวิต 

จึงทําใหดูแลเอาใจใสลูกๆ ที่เกิดมาในยุคนี้ ไดเปนอยางดี เด็กยุค 

Gen-Y จึงมักจะถูกตามใจ อยากไดอะไรตองได. 

คน Gen-Y

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา 

นายเลิศศักดิ์ 

พัฒนชัยกุล 

ที่เปนนักกฎหมายที่เครงครัด

ในหลักการทฤษฎียอมตองตั้ง

ขอสงสัยตอความชอบธรรม

ของกระบวนการแกไขวิกฤต

ดังกลาว นั่นคือ คณะรัฐมนตรีและ

รัฐสภาใชอํานาจแทนพระราชอํานาจ

ขององคพระมหากษัตริย ไดอยางไร? 

สวนฝายที่เนนผลสัมฤทธิ์ยอมอธิบาย

วา ยอมทําไดเพ� อหาทางออกเม� อ

สถานการณจําเปน!

กอนหนา ค.ศ.๑๙๓๗ การแตงตั้ง

ผูสําเร็จราชการแทนพระองค อังกฤษ

จะออกกฎหมายเกี่ยวกับผูสําเร็จราชการ

แทนพระองคเปนกรณีเฉพาะเปนครั้งๆ 

ไป

ในป ค.ศ.๑๗๘๘ พระเจาจอรจที่

สามทรงพระประชวร ขณะนั้นรัฐสภา

กําลังอยูในชวงปดสมัยประชุม และตาม

ราชประเพณี องคพระมหากษัตริยจะ

ทรงกําหนดการเปดสมัยประชุม และจะ

เสด็จพระราชดําเนินมาทรงประกอบรัฐ

พิธีและมีพระราชดํารัสเปดประชุมรัฐสภา หากปราศจากซึ่ง

รัฐพิธีดังกลาวนี้ รัฐสภาจะไมสามารถดําเนินกิจกรรมใดๆ 

ตอไปได อีกทั้งในกรณีที่มีรางกฎหมายที่ผานสภาทั้งสอง

สภาแลว ก็จะตองขอพระบรมราชานุญาต (royal assent) 

เพ� อตราเปนพระราชบัญญัติ และพระบรมราชานุญาตดัง

กลาวนี้จะตองเปนพระปรมาภิไธยที่เปนลายพระหัตถของ

องคพระมหากษัตริยพรอมพระราชลัญฉกรใหญ

อาการพระประชวรของพระเจาจอรจที่สามทําให

พระองคไมทรงสามารถมีพระราชกรณียกิจดังกลาวไดดวย

พระองคเอง ขณะเดียวกัน กฎหมายหรือกฎระเบียบตางๆ 

ในขณะนั้นก็ไมกําหนดใหสามารถแตงตั้งตัวแทนหรือวิธีการ

แกปญหาดังกลาวนี้ ไวเลย ขณะเดียวกัน ในกรณีที่จะแตง

ตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคก็จะตองมีการรางและออก

กฎหมายขึ้นมาใหม แตในการจะออกกฎหมายใดๆ และ

กฎหมายนั้นจะบังคับใชถูกตองตามรัฐธรรมนูญก็จะตองได

รับพระบรมราชานุญาต และพระบรมราชานุญาตก็จะตอง

เปนพระปรมาภิไธยที่เปนลายพระหัตถขององคพระมหา

กษัตริยดังที่เพิ่งกลาวไป

ดังนั้น กรณีที่เกิดขึ้นในป ค.ศ.๑๗๘๘ จึงดูจะเปน

สภาวการณที่ตกหลุมติดหลมเปนทางตันในทางกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ

จากสถานการณที่คลายจะเปนทางตัน นายวิลเลียม 

พิท (William Pit) นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ไดหาทางแก

ปญหาโดยเสนอใหมีการมอบอํานาจใหหัวหนาฝายตุลาการ 

(Lord Chancellor) สามารถประทับตราพระราชลัญฉกร

ใหญได และขอเสนอดังกลาวที่เปนทางออกจากวิกฤตนี้

จะตองไดรับความเห็นชอบจากทั้งสองสภาเสียกอน และ

เม� อหัวหนาฝายตุลาการไดรับมอบอํานาจนี้จากความเห็น

ชอบของทั้งสองสภาแลว ก็จะเปนผูประทับตราพระราช

ลัญฉกรใหญในพระบรมราชโองการกําหนดการประชุมและ

เปดประชุมรัฐสภา และประทับตราพระราชลัญฉกรใหญ

ในพระบรมราชานุญาตตอราง พ.ร.บ.ผูสําเร็จราชการแทน

พระองคทันทีที่ผานรัฐสภาแลว เพ� อที่จะไดมีการแตงตั้งผู

สําเร็จราชการแทนสมเด็จพระเจาจอรจที่สาม

จะเห็นไดวา วิธีการที่วิลเลียม พิท คิดขึ้นมานี้คือการ

เปดทางใหรัฐสภาสามารถใชอํานาจรัฐสภาแทนพระราช

อํานาจในการกําหนดการประชุม-เปดประชุมรัฐสภา และ

พระบรมราชานุญาตตอรางกฎหมายได

แผนการแกทางตันนี้ ไดรับการยอมรับในหลักการและ

เขาสูกระบวนการที่จะนําไปปฏิบัติ และเม� อผานขั้นความ

เห็นชอบของสภาสามัญแลว ในขณะที่กําลังอยูระหวางการ

พิจารณาของสภาขุนนางหรือสภาสูง ปรากฏวาพระเจา

จอรจที่สามทรงพระอาการดีขึ้นและทรงสามารถกลับมา 

บริหารพระราชภารกิจได ดังนั้น แผนการที่จะใหรัฐสภาจะ

ใชอํานาจแทนพระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริย

จึงไมจําเปนอีกตอไป และก็ถือวาเปนโชคดีของการเมือง

อังกฤษในขณะนั้นที่ไมตองใชวิธีการดังกลาว เพราะการหา

ทางออกของทางตันโดยใหรัฐสภาสามารถใชอํานาจแทน

พระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริย ได อาจจะนําไป

สูวิกฤตความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญได แมวิกฤตความ

ชอบธรรมของรัฐธรรมนูญอาจจะไมไดเกิดขึ้นทันที แตอาจ

จะเกิดขึ้นในอนาคตในเง� อนไขที่แตกตางไปได

มีเกร็ดเลาวา ในขณะที่ขอเสนอของพิทผานเขาสู

กระบวนการความเห็นชอบของรัฐสภา แตในที่สุดแลวไม

จําเปนตองเดินหนาตอไป เพราะพระเจาจอรจที่สามทรง

พระอาการดีขึ้นและทรงสามารถบริหารพระราชภารกิจได 

รัฐบาลและผูในอยูในองคกรสถาบันทางการเมืองตางๆ ก็

ลวนโลงอกดีใจ แตฝายที่อาจจะรูสึกแตกตางไปคือ เจาชาย

แหงเวลส (Prince of Wales) พระราชโอรสพระองคใหญ

ของพระเจาจอรจที่สาม ผูซึ่งอยูในสถานะที่จะเปนผูสําเร็จ

ราชการแทนพระองคได หากมีการออก พ.ร.บ.ผูสําเร็จ

ราชการแทนพระองค และรวมถึงบรรดาผูคนที่สนับสนุน

พระองค

ขณะเดียวกัน ก็เปนเร� องแปลกที่หลังจากพระเจา

จอรจที่สามทรงพระอาการดีขึ้นและทรงสามารถบริหารพระ

ราชภารกิจไดแลว แตอังกฤษก็กลับไมคิดรีบออก พ.ร.บ.ผู

สําเร็จราชการแทนพระองคที่จะสามารถครอบคลุมเง� อนไข

ตางๆ ที่พระมหากษัตริยจะทรงบริหารพระราชภารกิจไมได 

เพ� อจะไดไมตองเผชิญกับปญหาทางตันแบบนี้อีก?!

เพราะตอวิกฤตที่เกิดขึ้นในป ค.ศ.๑๗๘๘ นี้ เซอรวิล

เลียม แอนสัน (Sir William Anson: ๑๘๔๓-๑๙๑๔) ผูเปนนัก

กฎหมายชั้นนําของอังกฤษ ไดใหความเห็นยอนหลังตอกรณี

ดังกลาวนี้ ไวในหนังสือที่เปนตําราคลาสสิก นั่นคือ The 

Law and Custom of the Constitution โดยเขาไดกลาววา 

“สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่จะสามารถทําไดภายใตสถานการณ

เชนนั้น คือการแกไขชองโหวในรัฐธรรมนูญโดยเร็วที่สุดเทา

ที่จะทําได”

ตอมาในป ค.ศ.๑๘๑๐ พระเจาจอรจที่สามทรงพระ

ประชวรอีก และรัฐสภาก็อยูในชวงปดสมัยประชุมอีกเชน

กัน วิธีการแกปญหาที่วิลเลียม พิท คิดไวก็ถูกนํามาปฏิบัติ 

เพ� อนําไปสูการเปดประชุมสภาและการผาน พ.ร.บ.ผูสําเร็จ

ราชการแทนพระองค ซึ่งคราวนี้ทุกอยางดําเนินไปตาม

แผนการดังกลาว และมีการแตงตั้งเจาชายแหงเวลสเปนผู

สําเร็จราชการแทนพระองค ซึ่งผูสําเร็จราชการแทนพระ

เจาจอรจที่สามไดทรงบริหารพระราชภารกิจแทนพระองค

เปนเวลาถึง ๑๐ ป จนพระเจาจอรจที่สามเสด็จสวรรคต

ในป ค.ศ.๑๘๒๐ แน�นอนวาผูที่เปนนักกฎหมายที่เครงครัด

ในหลักการทฤษฎียอมตองตั้งขอสงสัยตอความชอบธรรม

ของกระบวนการแกไขวิกฤตดังกลาว นั่นคือ คณะรัฐมนตรี

และรัฐสภาใชอํานาจแทนพระราชอํานาจขององคพระมหา

กษัตริย ไดอยางไร? สวนฝายที่เนนผลสัมฤทธิ์ยอมอธิบายวา 

ยอมทําไดเพ� อหาทางออกเม� อสถานการณจําเปน!

ปญหาในลักษณะเดียวกันนี้ ไดเกิดขึ้นในอังกฤษอีกใน

รัชสมัยของสมเด็จพระเจาจอรจที่หา โดยในป ค.ศ.๑๙๒๘ 

เม� อสมเด็จพระเจาจอรจที่หาทรงพระประชวร ทําใหตอง

มีการกราบบังคมทูลเชิญเจาชายแหงเวลส (เจาชายเอ็ด

เวิรด พระราชโอรสพระองคใหญของพระเจาจอรจที่

หา ตอมาเปนพระมหากษัตริยอังกฤษ พระเจาเอ็ดเวิรดที่

แปด) ที่ขณะนั้นประทับอยูที่ซาฟารี แอฟริกา ใหรีบเสด็จ

กลับอังกฤษหากพระเจาจอรจที่หาจะเสด็จสวรรคต และ

ในขณะที่เจาชายแหงเวลสยังเสด็จกลับไมถึงอังกฤษ คณะ

องคมนตรี (Privy Counsellors) ไดประชุมกันบริเวณหนา

หองบรรทม เพ� อเตรียมพรอมสําหรับในกรณีที่พระเจา

จอรจที่หาจะมีพระบรมราชโองการแตงตั้ง “สภาสําเร็จ

ราชการแผนดิน” (Counsellors of State) หรือ “คณะ

ผูสําเร็จราชการแผนดิน” ใหบริหารพระราชภารกิจแทน

พระองค แตที่สุดแลวกระบวนการดังกลาวนี้ก็มิไดดําเนิน

ไปถึงที่สุด เน� องดวยพระเจาจอรจที่หาทรงพระอาการดีขึ้น

กอนหนาเหตุการณในป ค.ศ.๑๙๓๖ เคยมีการแตง

ตั้งสภาผูสําเร็จราชการแผนดินมาแลวในป ค.ศ.๑๙๑๑ 

นั่นคือ กอนที่สมเด็จพระเจาจอรจที่หาจะเสด็จฯ เยือน

อินเดีย พระองคไดทรงแตงตั้งสภาผู

สําเร็จราชการแผนดิน ดวยเหตุผลที่

วาพระองคจะมิไดประทับอยูในราช

อาณาจักร

และจากกรณีการแตงตั้งสภาผู

สําเร็จราชการแผนดินในป ค.ศ.๑๙๑๑ 

นี้เองจึงเปนที่มาของแบบแผนปฏิบัติ

ในเวลาตอมา นั่นคือ ในป ค.ศ.๑๙๒๕ 

สมเด็จพระเจาจอรจที่หาทรงมีความ

จําเปนดานสุขภาพที่จะตองเสด็จฯ 

ลองเรือไปในทะเลเมดิเตอรเรเนียน

ตามคําแนะนําของแพทยหลวง เพ� อ

ใหพระองคทรงมีพระพลานามัยดีขึ้น 

และในการที่มิไดประทับอยูในราช

อาณาจักรนี้

พระองคก็ทรงแตงตั้งสภาผู

สําเร็จราชการแผนดินใหปฏิบัติพระ

ราชภารกิจแทนพระองค และตอมาใน

กรณีที่ทรงพระประชวรในป ค.ศ.๑๙๒๘ และ ๑๙๓๖ ดังที่

ไดกลาวไปขางตน อังกฤษก็เริ่มมีความชัดเจนในแบบแผน

ประเพณีการแตงตั้งสภาผูสําเร็จราชการแผนดินใหปฏิบัติ

พระราชภารกิจแทนองคพระมหากษัตริย ไมวาจะเปนกรณี

ที่จะมิไดประทับอยูในราชอาณาจักรหรือทรงพระประชวร 

พระมหากษัตริยอังกฤษจะทรงมีพระราชอํานาจในการแตง

ตั้งสภาผูสําเร็จราชการแผนดินใหปฏิบัติพระราชภารกิจ

แทนพระองคได ดังจะเห็นไดจากกรณีทั้งสี่ที่กลาวไปนี้ นั่น

คือ ค.ศ.๑๙๑๑ (มิไดประทับอยูในราชอาณาจักร) ค.ศ.๑๙๒๕ 

(มิไดประทับอยูในราชอาณาจักร) ค.ศ.๑๙๒๘ (ทรงพระ

ประชวร) และ ค.ศ.๑๙๓๖ (ทรงพระประชวร)

นักวิชาการดานรัฐธรรมนูญของอังกฤษชี้วา แบบแผน

ที่เริ่มตนในป ค.ศ.๑๙๑๑ นี้ถือเปนสิ่งใหม และไดกลายเปน

แบบแผนประเพณีการปกครองในเวลาตอมา

คําถามคือ ไมมีผู ใดในอังกฤษขณะนั้นตั้งแงเกี่ยวกับ

ความถูกตองชอบธรรมในแงกฎหมายตอนวัตกรรมของ

ประเพณีการปกครองที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ยี่สิบนี้เลยหรือ?

คําตอบคือ ไมมีการคัดคานหรือตั้งขอกังขาใดๆ เกี่ยว

กับความถูกตองทางกฎหมายของประเพณีในการแตงตั้งผู

สําเร็จราชการแทนพระองค เพราะเปนสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นใน

ศตวรรษที่ยี่สิบ.

วาดวยผูสําเร็จราชการแทนพระองค

ตามประเพณีการปกครองของอังกฤษ (ตอนที่ ๒)

วิลเลียม พิท สมเด็จพระเจาจอรจที่สาม เซอรวิลเลียม แอนสัน

พระเจาจอรจที่หา  เจาชายเอ็ดเวิรด (เจาชายแหงเวลส) ที่แอฟริกา

ศ.ดร.ไชยันต ไชยพร
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผู



ร้างความสุขให้คนไทยอีกคร้ัง หลัง “โปรจีน” อาฒยา                                                                  

ฐิติกุล นักกอล์ฟหญิงวัย 19 ปี สามารถคว้าแชมป์

รายการแอลพีจีเอทัวร์ เจทีบีซี คลาสสิก ที่รัฐแคลิ 

ฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกามาได้ 

การแข่งขันครั้งนี้ “โปรจีน” โชว์ผลงานได้อย่างสุด

ยอด ด้วยการดวลเพลย์ออฟเฉือนชนะ “นันนา โคร์สตซ์ 

แมดเซน” จากเดนมาร์ก ที่มีดีกรีแชมป์ ฮอนด้า แอลพีจีเอ 

ไทยแลนด์ 2022 ไปแบบตื่นเต้นเร้าใจ  

การคว้าแชมป์ครั้งนี้ ทำาให้ “โปรจีน” เป็นนักกอล์ฟ

หญิงชาวไทยคนที่ 6 ที่ครองแชมป์แอลพีจีเอ รายการแข่ง 

ขันกอล์ฟเมเจอร์ระดับโลก และเป็นแชมป์รายการนี้ที่อายุ

น้อยที่สุดในรอบ 6 ปี ทั้งนี้ “โปรจีน” ได้รับเงินรางวัลรวม 

1.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ก่อนหน้านี้ นักกอล์ฟ                                          

ไทยที่คว้าแชมป์แอลพีจีเอ

ทัวร์มาครอง ได้แก่ “โปร

เม” เอรียา จุฑานุกาล, “โปร                                                 

จัสมิน” ธิฎาภา  สุวัณณะปุ

ระ, “โปรโม” โมรียา จุฑานุ

กาล, “โปรเหมียว” ปภังกร 

ธวัชธนกิจ และ “โปรเมียว” 

ปาจรีย์ อนันต์นฤการ

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระ 

ทรวงกลาโหม ถึงกับเอ่ยปาก                                                                         

ชื่นชม เนื่องจากการเข้าร่วมแข่งขันรายการระดับโลก เป็น 

การแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยให้เป็นที่ยอมรับ

สำาหรับ “โปรจีน” เคยสร้างประวัติศาสตร์ เป็นนัก

กอล์ฟที่อายุน้อยที่สุดในโลกที่ชนะการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ 

เมื่ออายุเพียง 14 ปี 4 เดือน 19 วันเท่านั้น เมื่อวันที่ 9  

กรกฎาคม 2560 โดยสามารถเอาชนะการแข่งขัน เลดีส์ ยู

โรเปียน ไทยแลนด์ แชมเปียนชิป ในขณะที่เป็นนักกอล์ฟ

สมัครเล่น

ปัจจุบัน “โปรจีน” มีอายุเพียง 19 ปี เป็นเด็กอำาเภอ

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวัยเด็กของ “โปรจีน” นั้นต้อง

เผชิญกับโรคภูมิแพ้ และการเล่นกีฬาคือสิ่งที่ครอบครัวเลือก

เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ดีขึ้น

โดยนายณัฐพงศ์ ฐิติกุล หรือคุณปู่ของ “โปรจีน” ให้

เธอเลือกระหว่างกอล์ฟกับเทนนิส เพราะเห็นว่าท้ังคู่เป็นกีฬา

ที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ สุดท้ายหลานสาวเลือกเล่น

กอล์ฟเพราะเห็นว่าเหนื่อยน้อยกว่า และหัดเล่นกอล์ฟตั้งแต่

อายุเพียง 6 ขวบ

กวาดความสำาเร็จมาต้ังแต่อายุยังน้อย โดยเคยได้เหรียญ

ทอง 2 เหรียญ จากการแข่งขันกอล์ฟ ประเภทบุคคลหญิง 

และทีมหญิง ในกีฬาซีเกมส์ 2017 ท่ีประเทศมาเลเซีย  และ

เหรียญทอง จากการแข่งขันกอล์ฟประเภททีมผสมในโอลิม 

ปิกเยาวชนฤดูร้อน 2018 ที่ประเทศอาร์เจนตินา

ในช่วงต้นเดือนมีนาคม “โปรจีน” ทะยานขึ้นจากอัน 

ดับ  20 ของโลก มารั้งอันดับ 14 ของโลก โดยเป็นการขึ้น

รวดเดียวถึง 6 อันดับ และเป็นอันดับสูงสุดในชีวิตของตัว

เองนับตั้งแต่เทิร์นโปร หลังจากทำาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม

ในศึกแอลพีจีเอทัวร์ รายการเอสเอชบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชม

เปียนชิป ที่ประเทศสิงคโปร์.

ที่สำาคัญอีกอย่างก็คือ ท่านเฉินซัน ได้เล่าชีวิตแต่วัย

เยาว์หลากหลายที่มีใจผูกพันกับเพลงลูกทุ่งแต่ยังเล็ก ยิ่ง

ไปกว่านั้นทำาให้ผมกำานันถึกได้รื้อฟื้นชีวิตในวัยเด็กที่มี

สภาพไม่ต่างกันช่วงหนึ่ง ผมได้มีโอกาสไปอาศัยอยู่กับน้าที่

ท่าบางขวาง (ขอความกรุณาขอยืนยันว่าไปอยู่ที่บ้านริมน้ำา

ฝั่งตรงข้ามคุกบางขวาง) อายุเพียง ๑๐ ขวบ ได้กินและเห็น

ปลาแม่น้ำาทุกชนิดที่ ท่านเฉินซัน เขียนมาโชว์นั้น ผมตาม

กินไปแทบหมด ยังเว้นบางอย่างทีท่่านเฉินซันไม่ได้บอกมา 

เช่น ปลาหมอ ปลาไหล ปลาดุก ปลาช่อน ปลาสลิด ปลา

พวกนีช้าวบ้านเมืองนนท์ เรียกว่า ปลาสวน  หรือปลา

ร่องสวน เวลาน้ำาขึ้นปลาใหญ่จะเล็ดลอดเข้ามา ให้เป็น

อาหารอร่อยของชาวสวนเสมอ (น้ำาทะเลขึ้นทุก ๔  โมงเช้า 

แล้วลงที่บ่าย ๒ โมงทุกวัน)

อย่างที่เล่าให้ท่าน บ.ก.ทั้ง ๒ ท่านอ่าน รายงานไป

เมื่อฉบับก่อนว่าได้กลับขึ้นไปเชียงแสน (ไปเที่ยวก่อนครั้ง

หนึ่งไปทำาบุญ) แต่ไปคราวนี้ ทั้งทำาบุญ และประชุมวงศา

คณาญาติแห่งตระกูลเชื้อเจ็ดตน ที่มีเผ่าพงศ์ของเชื้อวงศ์

พญาแสนภู แห่งเชียงราย/เชียงใหม่ เป็นผู้สืบทอดตระกูล

มาไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ปี

เมืองเชียงแสนเป็นเมืองที่มีบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่จะมี 

อายุการร่วมก่อร่างสร้างเมืองมาไม่น้อย ๑,๐๐๐ ปี ปัจจุบัน

อาจคาดได้ว่าพี่น้องชาวเชียงแสนจะกระจายไปทั่วแดนใน

หลายๆ จังหวัด อาทิ เชียงแสน เชียงราย เชียงใหม่ ตาก  

แม่ฮ่องสอน ในเขตเหนือ ในภาคกลางจะมีในนครราชสีมา  

สระบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ฯลฯ

ชาวเชียงแสนเป็นผู้ที่มีความสุภาพ มีความเคารพใน

ประเพณีท้องถิ่นอย่างสุดใจ พูดจาอ่อนหวานเป็นคนใจบุญ

สุนทาน ฯลฯ ไปคราวนี้ ไปค้างที่เชียงแสน ๑ คืน เชียงราย  

๑ คืน และเชียงใหม่ ๑ คืน ก่อนออกเดินทางกลับได้ขึ้นไป

กราบองค์พระเจดีย์บนยอดดอยสุเทพ ซึ่งกำานันถึกได้ขึ้นไป

5บทความ

ห็นพรรคก้าวไกลง่วนอยู่กับการตรวจสอบงบประมาณเกี่ยวกับ

สถาบันกษัตริย์ ถามว่าทำาได้หรือไม่ 

คำาตอบคือได้

งบประมาณทุกหน่วยงานที่ระบุไว้ ในพระราชบัญญัติงบ

ประมาณประจำาปี รัฐสภามีอำานาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ 

รัฐสภาชุดก่อนๆ ทำาไมไม่ตรวจสอบ

คำาตอบคือ มีการตรวจสอบอย่างให้เกียรติ 

ต้องยอมรับความจริงว่า พรรคก้าวไกล คณะก้าวหน้า มีปัญหาเรื่อง

ท่าทีของสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ก่อกำาเนิดพรรคอนาคตใหม่แล้ว 

ไม่ได้พุ่งเป้าที่งบประมาณเพียงอย่างเดียว แต่ประกาศเจตนารมณ์

ว่า ต้องการปฏิรูปสถาบัน 

ฉะนั้นปัญหาไม่ได้เกิดเพราะการตรวจสอบงบประมาณของสถาบัน 

แต่เป็นเรื่องท่าทีของพรรคก้าวไกล  ภายใต้การสนับสนุนและช้ีนำาจากคณะ

ก้าวหน้า 

น่ีไม่ใช่คร้ังแรกครับท่ีมีปัญหาด้านงบประมาณระหว่างนักการเมือง

กับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม ก็มีความพยายามลดบทบาทสถาบัน

พระมหากษัตริย์ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำาปีมาเป็นเครื่องมือ 

เช่นการ ตัดงบประมาณในการเสด็จฯ เพราะ ในหลวง  ร.๙ เป็น

ที่รักเคารพของประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ 

รวมถึงการตัดงบในการเสด็จพระราชดำาเนินไปปฏิบัติพระราช

กรณียกิจในต่างประเทศอีกด้วย 

กลับมาที่พรรคก้าวไกล สื่อสารกับสาธารณะผ่านเพจ พรรคก้าว

ไกล - Move Forward Party ตั้งหัวข้อว่า

“การตรวจสอบงบประมาณ รวมทั้งงบสถาบันกษัตริย์ คือหน้าที่

ของผู้แทนราษฎร ถ้าตรวจสอบไม่ได้ เราจะมีสภาไปทำาไม?”

การตั้งหัวข้อลักษณะนี้ ก็มีปัญหาเรื่องท่าทีแล้ว 

สำาหรับเนื้อในก็ตามนี้...

----------------

....พรรคก้าวไกลขอยืนยันว่า การตรวจสอบงบสถาบันกษัตริย์เป็น

หน้าที่ของผู้แทนราษฎร และ ส.ส. พรรคก้าวไกลก็จะยังคงทำาหน้าที่ในการ

ตรวจสอบตามปกติ เพื่อให้คุ้มค่าภาษีที่ประชาชนจ่ายมาให้พวกเราทำางาน 

แม้จะมีความพยายามโยงว่าเป็นการกระทำาที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยที่ไม่มี

แจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าผิดอย่างไร

ก่อนหน้านี้ พรรคก้าวไกลได้รับหนังสือจากคณะกรรมการการเลือก

ตั้ง (กกต.) เรียกไปชี้แจงกรณีจากการที่สมาชิกผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล 

ทำาหน้าที่อภิปรายตรวจสอบงบประมาณและเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ

งบประมาณของหน่วยราชการในพระองค์ ระหว่างการอภิปรายร่างพระ

ราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อ

หุบเหวที่ก้าวไกล

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ อาจขัดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค                                                                                               

การเมือง มาตรา ๙๒(๒) เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประ 

ชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่

-ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล เปิดเผยว่า  หนังสือที่ กกต. 

ส่งมา ไม่ได้ระบุชัดเจนว่า ข้อความใดของ  ส.ส. และพรรคก้าวไกล ที่อาจเป็น

ปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุข มีแต่ความ

คลุมเครือ ทั้งที่ข้อหาร้ายแรงถึงขั้นยุบพรรคการเมือง

-ขณะที่การอภิปรายงบประมาณก็เป็นการทำาหน้าที่ตามปกติที่ผู้แทน

ราษฎรต้องปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ได้เป็นปฏิ 

ปักษ์ต่อการปกครอง และไม่ใช่เหตุที่ทำาให้ถูกยุบพรรคได้

-“การทำาหน้าที่ของผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล มีแต่ทำาให้เกิดผลประ 

โยชน์กับประชาชนในฐานะผู้มีอำานาจสูงสุด และยังทำาให้สถาบันกษัตริย์เป็นท่ี

เคารพ ดำารงอยู่อย่างสอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย มีพระราชสถานะดำารง

ไว้ดังเช่นนานาอารยประเทศท่ีมีพระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ” ชัยธวัชกล่าว

-ด้านเบญจา แสงจันทร์ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ กล่าวว่าการอภิปราย

ทั้งหมดเป็นการอภิปรายตามชื่อโครงการและหน่วยงานตามเอกสารรับงบ

ประมาณทั้งสิ้น เมื่อ ส.ส. เห็นงบประมาณไม่เหมาะสม ก็มีหน้าที่ตัด จัดสรร

งบประมาณอย่างเหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน ซึ่งจากการลงพื้น

ที่ ประชาชนก็สนับสนุนการตัดลดงบส่วนราชการในพระองค์ และให้กำาลังใจ

พรรคก้าวไกลให้ทำางานต่อไป

“ในฐานะ ส.ส. ยืนยันว่า จะยังคงทำาหน้าที่ตรวจสอบการทำางานของ

รัฐบาล และตรวจสอบงบประมาณต่อไป เราจะต่อสู้ ยืนหยัด ยืนตรง ประจัน

หน้าต่อผู้มีอำานาจ เพื่อเรียกศรัทธาให้กับสภาผู้แทนราษฎร เพื่อที่จะทำาหน้าที่

รักษาผลประโยชน์ที่แท้จริงของประชาชน” เบญจา กล่าว

-ขณะที่ รังสิมันต์ โรม ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ในฐานะรองเลขาธิการ

พรรคก้าวไกล ระบุว่า การที่ ส.ส. ทำาหน้าที่ของตัวเองแล้วถูกฟ้องร้องข้อหาถึง

ยุบพรรคเช่นนี้ สุดท้ายก็จะตัดงบประมาณไม่ได้เลย ก็ไม่รู้ว่าจะมีสภาผู้แทน

ราษฎรไว้ทำาไม

-พรรคก้าวไกลจะพิทักษ์ผลประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนอย่างถึงที่สุด.

-----------------

ครับ...ถ้าพรรคก้าวไกลยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย ทุกองค์กรต้อง

มีการตรวจสอบ พรรคก้าวไกลต้องยอมรับที่จะถูกตรวจสอบด้วย 

แต่ประเด็นคือการอภิปรายในสภาของพรรคก้าวไกลมีปัญหาใช่หรือไม่ 

งบประมาณซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการในพระองค์อันมีอยู่ ๓ หน่วย

งาน คือ

สำานักพระราชวัง 

สำานักองคมนตรี 

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ 

ได้รับงบประมาณเพียง ๘,๗๐๐ ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 

๒๐๐ ล้าน 

ส่วนใหญ่ ๙๐% เป็นงบค่าจ้างเงินเดือน

แต่ ส.ส.ก้าวไกลอภิปรายในสภาว่า งบประมาณเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามร่างที่เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์สำานักงบประมาณ หน่วย

งานต่างๆ ตั้งงบใช้จ่ายเกี่ยวกับสถาบันที่พบรวมประมาณ ๓๕,๗๖๐ ล้านบาท 

เป็นการนำางบประมาณของโครงการหลวง โครงการพระราชดำาริ งบ

ทหาร ตำารวจ มาปนไว้ด้วย 

ฉะนั้นเจตนาคืออะไร?

พรรคก้าวไกลจะรู้เห็นหรือไม่ ก็ไม่ทราบได้ แต่ผู้สนับสนุนพรรคก้าว

ไกล รวมทั้งคณะก้าวหน้าไปไกลถึงขนาดบอกว่า ถ้า ๔ พันโครงการดี ผ่านมา 

๗๐ ปีทำาไมเป็นแค่ประเทศด้อยพัฒนา 

รวมไปถึงให้ตรวจสอบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ด้วย 

การให้ข้อมูลผิดๆ แล้วไปจับแพะชนแกะราวกับว่าพระมหากษัตริย์มี

สถานะเป็นผู้บริหารประเทศ จะต้องรับผิดชอบ ที่ประเทศพัฒนาไปไม่ถึงไหน 

ถือว่าอันตราย

จะเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือไม่ ต้องตรวจสอบ

นี่เป็นตัวอย่างจากการให้ข้อมูลอย่างมีอคติเหมารวมว่า ทุกอย่างที่เป็น

ของพระมหากษัตริย์ล้วนมาจากภาษีประชาชน 

ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อข้องใจ ว่า ทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์สามารถตรวจสอบได้มั้ย? โดยอาจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณ

โณ เป็นผู้ให้คำาตอบดังนี้ครับ 

Q : ถามว่า ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สามารถตรวจสอบได้มั้ย?

A : ได้ครับ เพราะเป็นทรัพย์สินของรัฐประเภทหนึ่งตามที่ได้อธิบาย

ไปแล้ว จึงสามารถตรวจสอบได้ ตามกฎหมายครับ ดูได้จากเว็บสำานัก

พระราชวัง เรื่อง สิทธิของประชาชน หรือหากใครคิดว่าสงสัยเรื่องความ

โปร่งใสเรื่องใดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ก็ทำาเรื่องร้องเรียน

ได้ที่สำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้เลยครับ

แต่ถ้าถามว่า สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีหน้าที่ต้อง

เปิดเผยการใช้เงินมั้ย?

ต้องตอบว่าไม่มีหน้าที่ แต่ถึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผย แต่ในทางปฏิ 

บัติก็มีการเปิดเผยอยู่เพื่อทำาเป็นบัญชี แต่ไม่จำาเป็นต้องป่าวประกาศทั่วไป 

แต่ถ้าใครอยากรู้เรื่องไหนก็ไปขอดูได้ แต่ต้องทำาให้ถูกต้องตามระเบียบ อย่า

ลืมว่า ทรัพย์สินส่วนนี้ แม้ยกให้แผ่นดินก็จริง แต่ถือว่าเดิมเป็นทรัพย์สิน

ส่วนที่ได้มาจากราชวงศ์จักรี ไม่ได้เกิดจากการเก็บภาษีจากประชาชนตาม

ระบอบประชาธิปไตยและไม่ใช่จากงบประมาณแผ่นดินนะครับ

Q : ทรัพย์สินส่วนพระองค์สามารถตรวจสอบได้มั้ย?

A : ไม่ได้ครับ ก็เพราะมันเป็นทรัพย์สินส่วนตัว ชาติ  (ประกอบด้วย 

๓ สถาบัน) คนไทยทุกคนต้องจ่ายภาษีให้สถาบันฯ ชาติทุกคน ไม่ว่าจะทาง

ตรงหรือทางอ้อม แล้วทำาไมแค่เงินงบประมาณที่รัฐบาลให้แก่สถาบันพระ

มหากษัตริย์เพียงปีละประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง

ตามข้างต้น กลับมีคนจ้องโจมตี ก็เพราะคนที่จ้องโจมตีมันไม่ต้องการให้มี

สถาบันฯ อยู่แล้ว ทุกอย่างจึงล้วนผิดหมด

เงินส่วนพระองค์จริงๆ ปีละประมาณแค่ ๑๐๐ ล้าน ซ่ึงพระองค์ก็นำาไป

ช่วยเหลือประชาชนอีกต่อหน่ึง กลับโดนพวกไม่จงรักภักดีสถาบันฯ จ้องโจมตี 

แต่ผู้บริหาร ปตท. มีเงินเดือนเดือนละ ๑๓ ล้านบาทยังไม่รวมโบนัส กลับไม่มีใคร

สนใจ ท้ังๆ ท่ี ปตท.ก็เป็นของประชาชนแท้ๆ  แต่ถูกนักการเมืองนำาไปแปรรูปฯ

ฉะน้ันการท่ี FOBES นำาเสนอว่า ในหลวงเรารวยท่ีสุดในโลกจึงไม่

เป็นความจริง แต่ถ้านำาเสนอว่า ในหลวงคือกษัตริย์ท่ีมีจำานวนประชาชนร่วม

ถวายทรัพย์แด่พระองค์ เพื่อให้พระองค์นำาไปพัฒนาช่วยเหลือความเป็นอยู่ให้

ประชาชนดีข้ึนมากท่ีสุดในโลก อย่างน้ีถึงจะเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องท่ีสุดครับ

ตบท้าย ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็น สาธารณรัฐ นั้น 

อย่าคิดว่าไม่มี   

ขบวนการคิดและทำาเรื่องนี้มันมีอยู่ 

สดๆ ร้อนๆ จรัล ดิษฐาอภิชัย อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ลี้ภัยอยู่ฝรั่งเศส สร้างเครือข่ายดำาเนินการเรื่องนี้อยู่

โพสต์ในเฟซบุ๊กล่าสุด ในการสดุดี วัฒน์ วรรลยางกูร “จรัล” เผยว่า

“ความตายของวัฒน์นักต่อสู้นักปฏิวัติ มีผลสะเทือนต่อความคิด

จิตใจของบรรดาผู้ร่วมขบวนการต่อสู้เพื่อเสรีภาพ ประชาธิปไตย และ

สาธารณรัฐ จักมีคนเดินตามอุดมการณ์ไม่ขาดสาย ความตายของวัฒน์ จึง

หนักดังขุนเขา”

ใครอยู่ร่วมขบวนการนี้บ้างยกมือขึ้น.

เก่าสมัยใหม่เสมอ

ทีโอที ดีแท้ ช่วยแก้ไข

โทรศัพท์ ฉับไว ใจถึง

ถามไถ่ ไปมา ตราตรึง

รู้สึกทึ่ง ศรัทธา ที โอที

เถอะใช้ โทรศัพท์ประจำาบ้าน

เบอร์02 สืบสาน สร้างสุขศรี

ลดมือถือ เถิดพี่น้อง สมองมี

คลื่นรังสี มิทำาลาย สมองเรา

เรื่องนักกลอน

เรียน ท่านอัตถ์/ท่านเปลว ๒ บ.ก.ผู้น่ารักน่านับถือยิ่ง

ส่งจดหมายรายงานไปเรียนให้ทราบแล้ว ๑ ฉบับ  

ตอนนี้กลับมาตั้งหลักเขียนฉบับที่ทิ้งสะสมไว้ ๔ วันเป็น

ฉบับที่น่าสนใจทั้งสิ้น

เรื่องแรกอ่านงานเขียนเรื่องก๋วยเตี๋ยว (แห้ง/น้ำา) อ่าน

แล้วก็อยากตามรอยเท้าไป อ่านก๋วยเตี๋ยวย่านเทเวศร์แล้ว

ก็ให้สมใจนึกถึงความหลังครั้งเดินหมุนเวียนหาก๋วยเตี๋ยว

เรือกินแถวย่านเทเวศร์ บังเอิญไปทำารายการสถานีภาค

พิเศษของวิทยาลัยเทเวศร์ที่นั่นกับพื่อน เขาเป็นอาจารย์ที่

วิทยาลัยการศึกษาเทเวศร์ ซึ่งท่ีนี่แหละที่กำานันถึกใช้เป็น

ที่ค้นคว้าหนังสือนานาชนิด ทำาให้เขียน/อ่านหนังสือได้จน

บัดนี้

ท่านวัชรทัศน์ ไปเที่ยวกินก๋วยเตี๋ยวมาหลายที่แล้ว  

ทางฝั่งพระนครลองลงเรือข้ามฟากจากตลาดเทเวศร์ ไป

แถวท่าวาสุกรี (หอสมุด) ดูบ้างซิครับ เห็นเขาลือกันเรื่อง

ก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อย (จะได้แอบ “ตามกัน” ไปดูแม่ค้าก๋วย 

เตี๋ยวเรือสวยๆ ด้วยบ้าง)

หันมาทางเขตกลอน ขอคุยกับท่านวรฤทธิ์ที่เขียน

มาถึงเรื่องความผิด/ความถูกของงานกลอนที่แบบตรวจ

พิสูจน์ผิดเป็นแถบไว้แทบกระอักโลหิต แต่ผมขอเรียนให้  

“หายกันไปเถิด” เขียนมาขอบคุณที่กรุณาให้อภัยเด็กๆ  ซึ่ง

จะช่วยให้เด็กหาย ขวัญหาย ตรวจให้ฉมังกว่าที่ผ่าน ๆ มา

ก็จะได้สบายใจต่อกันนะครับ

ทพ.คราวนี้มีเรื่องนักกลอนชื่อดัง (ท่านเฉินซัน พลิก

ปากกา) ส่งสารมาแสดงความขอบคุณที่ชมงานเขียน ที่

งานเขียนของ หนุ่ม หนองรี ผู้อัจฉริยะในทางเพลง ทั้ง

ลูกทุ่งทั้งลูกกรุงที่สามารถแม้แต่เครื่องดนตรี (บางเครื่อง)  

ท่านหนุ่ม หนองรี อ่านงานของท่านเฉินซันแนวกาพย์

โคลง/กลอน ว่าซ้ึงใจท่ีเขียนถึงนักร้องชื่อดังหลังถึงแก่อนิจ 

กรรมไปว่า รำาพันได้สอดคล้องต้องจิตสมเป็นนักกลอน สำา                                                                       

นวนเฉียบคมสมเป็นสุดยอดนักกลอน (แด่นักร้องยอด

เยี่ยม ศรคีรี ศรีประจวบ)

จดหมาย ๒ ฉบับของท่านสมาชิก ทพ.เป็นความดี

งามในความมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน กำานันถึก ขอแสดงความ

ยินดีร่วมด้วยอย่างจริงใจครับ

‘โปรจีน’ ครองแชมป์ LPGA

กราบคารวะอยู่เสมอ ถือได้ว่าทุกปีในวันทำาพิธีทางศาสนา 

(เช่นว่า มาฆบูชา ที่ผ่านมา) อาจกล่าวได้ว่าปัจจุบันถนน

หนทางการเดินทาง (โดยเฉพาะการเดินทางท่องเท่ียวสะอาด

สะอ้าน การขับก็ดูจะมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้น เส้นทางก็

รื่นรมย์ตลอดสาย)

ค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักก็ไม่แพงหูฉี่อย่างที่เคยเป็นมา                                                                   

สมัยก่อนๆ อาหารการกินก็ราคาไม่แพง สะอาดสะอ้าน 

ประชาชนชาวเชียงใหม่มีความเป็นระเบียบและระมัด 

ระวังต่อการคุ้มครองโรคภัย ไม่มีชาวเชียงใหม่สักคนที่ ไม่

สวมแมสก์ จึงมั่นใจว่าอนามัยของชาวเชียงใหม่นั้นเยี่ยม

และต่อสู้ “โควิด-๑๙” ได้ทุกกาล

ขอบคุณ บ.ก.ทั้งสองอีกครั้งครับ

กำานันถึก

 

แถวๆ ตลาดเทเวศร์ เรื่อยไปจนถึงฝั่งตรงข้ามแบงก์

ชาติ ของกินเยอะจริงๆ ครับ เจ้าเก่าเจ้าแก่ละลานตาไป

หมด ถ้าอยู่แถวนั้นขี้คร้านจะลดน้ำาหนักกัน ฮ่าๆๆๆ.

บันทึกดินฟ้าอากาศ

 * มองฟ้าครึ้มฝนหน้าหนาว

ราวบ่ายสามโมงควรไสว

แต่เหมือนวันวานที่เป็นไป

ไม่แจ่มใสครึ้มครึ้มอย่างนี้

 * ฤๅฟ้าแสดงรอยบอกเหตุ

เกิดอาเพศอย่างไรลับลี้

เกิดแต่จิตตนนั่นแหละกลกลี

เซ้าซี้ปรุงแต่งไปมากมาย

 * อากาศก็คืออากาศ

สุดจักคาดแปรปรวนมากหลาย

สองสามวันมานี้กลับกลาย

ไว้ลายเป็นฤดูฝนหล่นริน

 * มองต้นนนทรีข้างบ้าน

กิ่งก้านไหวใหญ่ให้ถวิล

ลมแรงอยู่ในบ้านไม่ค่อยยิน

แผ่นดินคงฉ่ำาน้ำาในไม่ช้าฯ

 วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

อาฒยา ฐิติกุล
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8 การตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้ 
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9กีฬา

‘SCG’ มอบทองหนัก 20 บาท ‘โปรเมียว-จี โน่’

กรุงเทพฯ • เอสซีจี (SCG) และเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือเอสซีจีซี                                                             

(SCGC) ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ร่วมแสดงความยินดีและ

เป็นกำาลังใจให้ “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล หลังคว้าแชมป์แรกใน

แอลพีจีเอทัวร์ รายการ JTBC Classic presented by Barbasol 

ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และ “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์

นฤการ ที่คว้าแชมป์แรกแอลพีจีเอทัวร์ ในรายการ “ISPS HANDA 

World Invitational” ที่ไอร์แลนด์เหนือ เมื่อปีที่ผ่านมา โดยมอบ

ทองคำาหนักคนละ 10 บาท รวมเป็นทองคำาหนัก 20 บาท นาย

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “เอส

ซีจีขอแสดงความยินดีกับโปรจีนและโปรเมียว ที่คว้าแชมป์แอล

พีจีเอทัวร์มาครองได้สำาเร็จ ด้วยเป้าหมายและความมุ่งมั่น ขอ

ขอบคุณที่ทำาให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุข ผมเชื่อว่าโปรจีนและ

โปรเมียวจะประสบความสำาเร็จในเส้นทางนี้เช่นเดียวกับสองพี่น้อง 

โปรเม เอรียา และโปรโม โมรียา จุฑานุกาล ซึ่งจะนำาความภาค

ภูมิใจมาให้คนไทยและแฟนกอล์ฟทั่วโลกได้อีกในอนาคต” ด้าน

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือเอสซีจีซี (SCGC) ธุรกิจ

เคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน เปิดเผยว่า “ทั้งโปรจีนและโปรเมียวเป็น

ตัวอย่างของเยาวชนไทยที่มีความฝัน และกล้าที่จะทำาฝันให้เป็น

จริง พร้อมจะฝ่าฟันทุกอุปสรรคโดยไม่ย่อท้อ เอสซีจีซีชื่นชมกับ

ความสำาเร็จนี้ และพร้อมเป็นกำาลังใจให้ โปรสาวไทยสร้างชื่อเสียง

ให้ประเทศในทุกการแข่งขัน

‘แสตมป์-ตี’ นักบิดยามาฮ่าขึ้นโพเดียมรุ่นใหญ่

บุรีรัมย์ • ขุนพลนักแข่งยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม โชว์ฟอร์ม

สุดเหนือชั้น กระชากคันเร่งรถแข่งตระกูล R-Series ขับเคี่ยวคู่แข่ง

แบบสุดมันส์ในการแข่งขันเรซที่ 2 ศึกชิงแชมป์เอเชีย รายการ 

เอเชีย โรด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2022 สนามที่ 1 ณ สนามช้าง อิน

เตอร์ฯ เซอร์กิต บุรีรัมย์ โดยในรุ่น Super Sport 600cc “โฟลท” รัฐ

พงษ์ วิไลโรจน์ หมายเลข 56 นักแข่งสังกัดยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซ

ซิ่งทีม และรถแข่ง R6 คู่ใจยังคงได้ออกสตาร์ทแถวหน้าในกริดที่ 3 

และจบการแข่งขันในอันดับที่ 6 เก็บแต้มได้สำาเร็จ จากนั้นมาถึงรุ่น

ใหญ่สุดของรายการ รุ่น Asia Superbike 1000 cc ซึ่งคู่หูพระกาฬ 

“แสตมป์-ตี” อภิวัตน์ วงศ์ธนานนท์ หมายเลข 24 และอนุภาพ ซา

มูล หมายเลข 500 ที่แม้จะออกสตาร์ทในแถวที่สองกริดที่ 5 และ 

6 แต่ขุนพลนักบิด ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ก็ระเบิดฟอร์ม

การขับขี่ที่สุดแข็งแกร่ง ผนึกกำาลังกระชากคันเร่งรถแข่ง R1 ไล่ขยี้คู่

แข่งอย่างเหนือชั้น ในเกมที่เต็มไปด้วยความมันส์ระดับ 5 ดาว ก่อน

ประกาศศักดายิ่งใหญ่ควงคู่ทะยานขึ้นโพเดียมในอันดับที่ 1 และ 

3 ตามลำาดับ ต่อหน้ากองเชียร์ชาวไทยที่ร่วมร้องเพลงชาติไทยดัง

กระหึ่มสนามแข่งระดับโลก และด้วยผลงานระดับมาสเตอร์พีซนี้ส่ง

ผลให้คะแนนสะสมประเภททีมของยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม 

รั้งอันดับที่ 1 ได้สำาเร็จหลังจบสนามนี้ สำาหรับทัพนักแข่งยามาฮ่า 

ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม จะลงดวลศึก เอเชีย โรด เรซซิ่ง แชมเปียน                                                                          

ชิพ 2022 สนามที่ 2 วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565 ที่สนาม เซปัง 

อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย 

นักปั่นถึงมุกดาหารเตรียมลุยทัวร์ ไทยแลนด์

หัวหมาก • พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยาน

แห่งประเทศฯ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมเตรียมจัดการแข่งขัน

จักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2022” ชิงถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 1-10 เมษายน 2565 โดย

ประเภททีมชายแข่งขัน 6 สเตจ วันที่ 1-6 เมษายน เส้นทางใน 

จ.มุกดาหาร, สกลนคร, นครพนม รวม 962.10 กม. ส่วนประเภท

ทีมหญิงมี 3 สเตจ แข่งขันวันที่ 8-10 เมษายน เส้นทางใน 

จ.มุกดาหาร-นครพนม รวม 302.62 กม. รวมระยะทางทั้งสิ้น 

1,264.72 กม. สำาหรับทีมระดับอาชีพและทีมชาติต่างๆ ที่จะเข้า

ร่วมการแข่งขันได้เดินทางเข้าประเทศไทย ผ่านระบบลงทะเบียน

แจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทย หรือ Thailand Pass และเข้า

ร่วมโครงการ Test & Go ตามมาตรการที่ ศบค.กำาหนดเอาไว้ทุก

ประการ โดยนักกีฬาต่างชาติทุกคนได้เข้าพักที่โรงแรมรอแยล 

รัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นโรงแรมที่ได้รับสัญลักษณ์ SHA Extra Plus 

และมีคู่สัญญาในการทำา RT-PCR กับโรงพยาบาลปิยะเวท ล่าสุด

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม นักกีฬาทีมต่างชาติที่ผ่านการตรวจหาเชื้อ

โควิด-19 เรียบร้อยแล้ว และมีผลเป็น “ลบ” ทางสมาคมได้จัดรถ

บัสปรับอากาศที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว 4 คัน ให้แก่นักกีฬาและเจ้า

หน้าที่ทีมต่างๆ ประมาณ 120 คน พร้อมรถบรรทุกอีก 2 คัน ขน

อุปกรณ์จักรยาน เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดมุกดาหารแล้ว 

โดยมีรถนำาขบวนไปเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง.

หัวหมาก • เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 

ที่ทำาการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สมาคมจัดการประชุมสภากรรมการประจำาเดือนมีนาคม 2565 ขึ้น

วาระการประชุมที่สำาคัญคือ การเรียกประชุมใหญ่สามัญ

ประจำาปี 2565 ของสมาคม ตามข้อบังคับลักษณะการปกครอง ในวัน

ที่ 28 เมษายน 2565 ด้วยรูปแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ตามมาตรการ

การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยสภากรรมการอนุมัติวาระการประชุมและเอกสารประกอบ

การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2565 เพื่อส่งให้กับสโมสรสมาชิก

ก่อนการประชุมใหญ่เป็นเวลา 30 วัน ซึ่งการประชุมใหญ่สามัญครั้ง

นี้จะมีการเสนอร่างข้อบังคับลักษณะปกครองและระเบียบการเลือก

ตั้งนายกสมาคมฯ ตามที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) และสมา

พันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี) โดยจะมีการบังคับประเทศสมาชิก 211 

ประเทศ ให้ดำาเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

และที่ประชุมมีมติรับรองการแก้ไขระเบียบว่าด้วยการจัดการ

แข่งขัน รายการไทยแลนด์ อเมเจอร์ ลีก และระเบียบบังคับว่าด้วย

จรรยาสำาหรับนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพในความดูแลของ

สมาคม และมีวาระอื่นๆ ที่น่าสนใจ นอกจากนี้นายกสมาคมฯ ได้

เสนอแนวคิดต่อสภากรรมการเรื่องการจัดการแข่งขันฟุตบอลระดับ

นานาชาติในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ของทีมชาติไทย ให้มีการจัดการ

แข่งขันในต่างจังหวัด ที่มีสนามหรือสโมสรสมาชิกที่ผ่านคลับไลเซน

ซิง เรื่องของสนามแข่งขัน และต้องได้มาตรฐานของสมาพันธ์ฟุตบอล

เอเชีย (เอเอฟซี) เพื่อเป็นการกระตุ้นและกระจายรายได้ รวมถึงขยาย

ฐานแฟนบอล สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่

สำาหรับการประชุมครั้งนี้มี พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง 

นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายพาทิศ ศุภะ                                                                          

วิ่ง 31 ขา • 8 ทีมตัวแทนจากทั่วประเทศร่วมชิงชัย “สพฐ.-ไทยฮอนด้า 

วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 17” รอบชิงชนะเลิศ ณ สนามฝึกซ้อมสโมสรไทย

ฮอนด้า ลาดกระบัง โดยแชมป์ตกเป็นของโรงเรียนบ้านริมใต้ จ.เชียงใหม่ 

ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเร็วๆ นี้.

‘สมยศ’เล็งจัดฟีฟ่าเดย์สนามต่างจังหวัด

โอซากะฉลุยรอบก่อนรองฯที่ ไมอามี
ไมอามี • นาโอมิ โอซากะ เข้าไปเจอกับแดเนียล คอลลินส์ จาก

สหรัฐอเมริกา เพื่อลุ้นเข้ารอบรองชนะเลิศ ไมอามี โอเพ่น หลังซูเปอร์

สตาร์จากญี่ปุ่นชนะแอลิสัน ริสก์ 6-3, 6,4 เมื่อวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา

นาโอมิ โอซากะ ตอบโต้ได้อย่างแข็งแกร่งในการเล่นที่

ฟลอริดาด้วยการผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศสำาเร็จ หลังผิดหวัง

ต้องเสียน้ำาตาที่ตกรอบอย่างรวดเร็วในการแข่งขันที่อินเดียนเวลล์ส 

โอซากะ แชมป์แกรนด์สแลม 4 รายการ ซึ่งได้รับชัยชนะ

อย่างง่ายดายในรอบก่อนหน้านี้ ยังไม่เสียเซตแม้แต่ครั้งเดียวในการ

เล่นที่ไมอามี และยังเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์รายการนี้

“ฉันมีความสุขอย่างแน่นอน” โอซากะกล่าว “เมื่อปีที่แล้วฉัน

เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศที่ไมอามีหลังคว้าแชมป์ออสเตรเลีย โอเพ่น 

และมาปีนี้ฉันมาชนะแมตช์ที่นี่อีก นี่เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

ในชีวิตฉัน”

“เมื่อปีที่ผ่านมามีเรื่องราวมากมายวนเวียนอยู่ในหัวของฉัน” 

โอซากะกล่าวเสริม โดยในแมตช์กับริกส์ เธอเล่นได้อย่างเหนียวแน่น

และสามารถเอาตัวรอดได้ด้วยการรักษาเกมเสิร์ฟได้เจ็ดครั้ง จากที่

เธอเจอสถานการณ์เบรกพอยต์ทั้งหมด 8 ครั้ง

“บางทีฉันอาจจะพยายามกลับไปครองมือหนึ่งของโลกหรืออะไร

บางอย่างที่ไม่ได้สำาคัญ แต่ตอนนั้นในหัวฉันมีเรื่องที่หนักมาก และตอน

นี้ฉันมีความสุขที่สุขภาพยังดี” โอซกะกล่าว โดยบอกว่าเธอได้ประโยชน์

อย่างมากในการเข้ารับการบำาบัดเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของเธอ

ทางด้านคอลลินส์ มือวางอันดับเก้าของรายการที่เคยผ่านเข้า

รอบรองชนะเลิศที่ไมอามีเมื่อปี 2018 เอาชนะออนส์ ยาเบอร์ จาก

ตูนิเซียมา 6-2, 6-4

ส่วนอิกา สเวียเทก มือหนึ่งของโลกคนใหม่ล่าสุดจากโปแลนด์ 

ก็คว้าชัยชนะได้แบบง่ายดายด้วยการอัดโคโค กอฟฟ์ มือวางอันดับ

สิบสี่ของรายการจากสหรัฐอเมริกา 6-3, 6-1 โดยใช้เวลาเพียง 1 

ชั่วโมง 16 นาที

สเวียเทกซึ่งเป็นมือวางอันดับสองของรายการขึ้นไปเป็นนัก

เทนนิสสาวหมายเลขหนึ่งของโลก หลังจากที่แอชลี บาร์ตี สาวจาก

ออสเตรเลีย ประกาศอำาลาวงการอย่างพลิกความคาดหมายเมื่อวันศุกร์

ที่ผ่านมา โดยถึงตอนนี้สเวียเทกคว้าชัยชนะมา 14 แมตช์ติดต่อกันแล้ว

สาววัย 20 ปีจากโปแลนด์เพิ่งจะชนะรายการระดับดับเบิลยูที

เอ 1000 ที่โดฮา ตามด้วยชัยชนะที่อินเดียนเวลล์ส ขณะนี้เธอกำาลัง

ลุ้นจะเป็นสาวคนที่สี่ในประวัติศาสตร์ที่ชนะอินเดียนเวลล์ส และไม

อามี ในฤดูกาลเดียวกันต่อจากสเตฟฟี กราฟ, คิม ไคลจ์สเตอร์ส และ

วิกตอเรีย อาซาเรนกา.

กรุงเทพฯ • สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือเอเอฟซี เปิดเผย

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 

2022 รอบแบ่งกลุ่ม ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยการแข่งขันโซนตะวันออก เอเอฟซีได้พิจารณาคัด

เลือกสนามแข่งขันที่ประเทศไทย 3 กลุ่ม ประกอบไปด้วย

กลุ่ม F : ชานดง ไทชาน เอฟซี (จีน), อุราวะ เรดส์ ได

มอนส์ (ญี่ปุน), ไลออน ซิตี เชลเลอร์ส (สิงคโปร์), แดกู เอฟซี 

(เกาหลีใต้) จัดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่ม G :  บีจี ปทุม ยูไนเต็ด (ไทย), ชุนนัม ดรากอนส์ 

(เกาหลีใต้), ยูไนเต็ด ซิตี เอฟซี (ฟิลิปปินส์), เมลเบิร์น ซิตี เอฟ

ซี (ออสเตรเลีย) จัดขึ้นที่ปทุมธานี สเตเดียม จังหวัดปทุมธานี

กลุ่ม J : เซี่ยงไฮ้ พอร์ต เอฟซี (จีน), เชียงราย ยูไนเต็ด 

(ไทย) คิตฉี เอสซี (ฮ่องกง), วิสเซิล โกเบ (ญี่ปุ่น) จัดขึ้นที่

จังหวัดบุรีรัมย์

โดยโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มของ 2 สโมสรจากไทยลีกมี                                                               

ดังนี้ กลุ่ม G วันที่ 15 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. บีจี ปทุม                                                                  

ยูไนเต็ด พบกับ เมลเบิร์น ซิตี เอฟซี ปทุมธานี สเตเดียม 

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. ชุนนัม 

ดรากอนส์ พบกับ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด, ปทุมธานี สเตเดียม

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. บีจี ปทุม 

พงษ์ เลขาธิการสมาคมฯ, อุปนายกสมาคมฯ และสภากรรมการ 

ประกอบด้วย นางลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์, นายยุทธนา หยิบ

การุณ, นายณรงค์ ห้วยหงษ์ทอง, พล.ร.ต.นิกูล อินทรสุวรรณ และ 

รศ.ดร.วิชิต คะนึงสุขเกษม

พร้อมอุปนายกและสภากรรมการที่ร่วมประชุมผ่านทางวิดีโอ

คอนเฟอเรนซ์ ประกอบด้วย นางสาวศิริมา พานิชชีวะ, นายธนศักดิ์ 

สุระประเสริฐ, นายสมเกียรติ กิตติธรกุล, นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ, 

นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์, นายธวัช อุยสุย, นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร, 

นายบริพัฒน์ สมมี, นายณัฏ ชยุติมันต์ และนายธนวัชร นิติกาญจนา

นอกจากนี้ยังมี พล.ต.ท.อำานวย นิ่มมะโน โฆษกสมาคมฯ, นาย

ยงยศ พึ่งธรรม รองเลขาธิการฝ่ายกฎหมาย, นายปิยภัทร สโรบล รอง

เลขาธิการฝ่ายต่างประเทศ และนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล รักษาการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยลีก จำากัด เข้าร่วมการประชุม.

บีจีประเดิมนัดแรกพบเมลเบิร์น

เชียงรายพบคิตฉีAFCแบ่งกลุ่ม

อารมณ์ดี • นาโอมิ โอซากะ อดีตหมายเลขหนึ่งของโลกจากญี่ปุ่น

แจกลายเซ็นให้แฟนๆ หลังชนะแอลิสัน ริสก์ 6-3, 6,4 ในศึกไมอามี 

โอเพ่น รอบสี่ ที่ฮาร์ดร็อก สเตเดียม ในไมอามี การ์เดนส์ รัฐฟลอริดา 

สหรัฐอเมริกา.

สำาหรับแฟนกีฬาชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนกอล์ฟ ในช่วง

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆ หลังจาก “น้อง

จีน”  อาฒยา ฐิติกุล สาวน้อยวัย 19 ปีจากราชบุรี คว้า แชมป์แอลพี

จีเอรายการแรกไปครองเรียบร้อยแล้ว ในปีรุกกี้ของเธอ และที่สำาคัญ

เพิ่ง ลงเล่นในแอลพีจีเอทัวร์ ได้เพียง 5 รายการ เท่านั้น หลัง เพลย์ออฟ

เฉือน แนนนา โคแอร์สต์ซ แมดเซน จากเดนมาร์ก ในรายการ จีทีบี

ซี คลาสสิก ที่อเวียรา กอล์ฟ คลับ เมืองคาร์ลสแบด รัฐแคลิฟอร์เนีย 

สหรัฐอเมริกา น้องจีนรับเงินรางวัลไปครอง 225,000 ดอลลาร์ หรือ

ราว 7.4 ล้านบาท นับเป็น นักกอล์ฟไทยคนที่ 6 ที่คว้าแชมป์อาชีพ

ในแอลพีจีเอทัวร์..••..สัปดาห์เดียวกัน “โปรฟีเวอร์” นิติธร ทิพย์พงษ์ 

นักกอล์ฟในโครงการ ไทยเบฟ ไทยทาเลนต์ ก็ไปคว้าแชมป์เอเชียนทัวร์ 

รายการ ดีจีซี โอเพ่น ชิงเงินรางวัลรวม 5 แสนเหรียญสหรัฐ หรือ

ประมาณ 16 ล้านบาท ที่สนามเดลี กอล์ฟ คลับ ในกรุงนิวเดลี ประเทศ

อินเดีย รายการนี้โปรฟีเวอร์เฉือนชนะ อาจีเทศ ซานธุ นักกอล์ฟเจ้าถิ่น

ชาวอินเดีย ในการดวลซัดเดนเดธเพลย์ออฟ หลังจบสกอร์สี่วันเท่ากัน

ที่ 7 อันเดอร์พาร์ 281 งานนี้ ไม่มีอะไรจะสุขเท่านักกีฬาไทยคว้าชัยไป

อีกแล้ว..••..ส่วนคนนี้ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดไทยวัย 23 ปี 

ที่เพิ่งจะ สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักบิดไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่

คว้าแชมป์เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ที่อินโดนีเซีย ยังคงเดินหน้าหาความสำาเร็จ

ต่อไป ตอนนี้หลังจากกลับมาเติมพลังใจในบ้านเกิด สมเกียรติเดินทางต่อ

ไปไล่ล่าโพเดียมในศึกโมโตจีพีชิงแชมป์โลก รุ่นโมโตทู สนามท่ี 3 ท่ีเทอร์                                                                    

มาส เดอ รี โอ ฮอนโด ประเทศอาร์เจนตินา แฟนความเร็วชาวไทย

สามารถติดตามข่าวสารของ “คิงคองก้อง” ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ เรซ ทู 

เดอะ ดรีม..••..ปิดท้ายนำามาฝากสำาหรับคอหมัดมวย มาร่วมเชียร์กัน

ให้สะใจในวันหยุดสุดสัปดาห์กับรายการยอดฮิต “มวยไทย 7 สี” ทุกวัน

อาทิตย์ เวลา 14.30 น. รายการกีฬามวยไทยอันดับหนึ่งที่ยืนหยัดอนุรักษ์

แม่ไม้มวยไทย พร้อมร่วมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ที่มีเสน่ห์

เอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบครบเครื่อง ครองใจผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่าง

ประเทศมาอย่าง ต่อเนื่องยาวนานกว่า 52 ปี และยังร่วมสร้างคน สร้าง

อาชีพ ยกระดับให้มวยไทยเป็นที่นิยมและต่อยอดในรูปแบบต่างๆ เผย

แพร่ไปในวงกว้าง พบกับ นักมวยไทยชื่อดังฝีมือดีและคู่มวยมากมายที่

จะมาโชว์ทีเด็ดแม่ไม้มวยไทย ทางดิจิตอลทีวี หมายเลข 35..••

น้ำ�ค้�ง ยอดหญ้�

utaphao1818@gmail.com

ยูไนเต็ด พบกับ ยูไนเต็ด ซิตี เอฟซี, 

ปทุมธานี สเตเดียม 

วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 

21.00 น. ยูไนเต็ด ซิตี เอฟซี พบกับ บีจี 

ปทุม ยูไนเต็ด, ปทุมธานี สเตเดียม

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 

18.00 น. เมลเบิร์น ซิตี เอฟซี พบกับ บีจี 

ปทุม ยูไนเต็ด, ปทุมธานี สเตเดียม

วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 

18.00 น. บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบกับ ชุนนัม 

ดรากอนส์, ปทุมธานี สเตเดียม

และกลุ่ม J วันที่ 16 เมษายน 

2565 เวลา 18.00 น. คิตฉี เอสซี พบกับ 

เชียงราย ยูไนเต็ด, บุรีรัมย์ ซิตี้ สเตเดียม

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 

21.00 น. เชียงราย ยูไนเต็ด พบกับ 

เซี่ยงไฮ้ พอร์ต เอฟซี, บุรีรัมย์ สเตเดียม

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 21.00 น. วิสเซิล โกเบ 

พบกับ เชียงราย ยูไนเต็ด, บุรีรัมย์ สเตเดียม

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 21.00 น. เชียงราย 

ยูไนเต็ด พบกับ วิสเซิล โกเบ, บุรีรัมย์ สเตเดียม

วันที่ 28 เมษายน  เวลา 21.00 น. เชียงราย ยูไนเต็ด 

พบกับ คิตฉี เอสซี, บุรีรัมย์ สเตเดียม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. เซี่ยงไฮ้ พอร์ต 

เอฟซี พบกับ เชียงราย ยูไนเต็ด, บุรีรัมย์ ซิตี้ สเตเดียม

สำาหรับการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอฟและ

กลุ่มเจที่จัดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ทางฝ่ายจัดการเอเอฟซีได้

จัดให้ทั้งสองกลุ่มสลับลงแข่งขันในสนาม บุรีรัมย์ สเตเดียม 

และสนาม บุรีรัมย์ ซิตี้ สเตเดียม โดยการแข่งขันรายการ

ดังกล่าวจะหาทีมแชมป์กลุ่มทั้ง 5 กลุ่ม พร้อมด้วยทีมรอง

แชมป์กลุ่มที่ดีที่สุด 3 จาก 5 กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์  

ต่อไป.สนามบุรีรัมย์ สเตเดียม ใช้ดวลแข้งกลุ่ม J

นักเตะเชียงราย ยูไนเต็ด เจอ คิตฉี เอสซี จากฮ่องกง

ในถิ่นบุรีรัมย์

นักเตะบีจี ปทุม ยูไนเต็ด จะดวล เมลเบิร์น ซิตี เอฟซี 

ในสนามตนเอง

เปิดกีฬาคนพิการ • ทีมนักเตะฉลามชล จ.ชลบุรี (เสื้อน้ำาเงิน) 

ร่วมใจช่วยกันเล่น ก่อนเอาชนะคู่แข่งจาก จ.เชียงราย ไป 

15-0 ประตู ประเดิมชัยนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอล 7 คน

ชาย (พิการทางสมอง) กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นคร

ลำาดวนเกมส์” ที่ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม ที่

ผ่านมา.

พล.ต.อ.ดร.สมยศ 

พุ่มพันธุ์ม่วง 

นายกสมาคมกีฬา

ฟุตบอลฯ
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

มเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริ                                                            

วัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา                                                        

ทรงจัดแฟชั่นโชว์เผยโฉมคอล                                                                               

เลกชันทรงออกแบบประจำาฤดูกาลสปริง-                                                                                                    

ซัมเมอร์ 2022 ของแบรนด์ “SIRIVANNAVARI”                                                                                   

และ S’Homme ภายใต้ชื่อ ‘THE RISE OF 

ASIAN’  

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณ                                                                       

วรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้อำานวยการฝ่าย                                                                                

สร้างสรรค์แห่งแบรนด์ SIRIVANNAVARI มี

พระดำารัสว่า “สำาหรับคอลเลกชันล่าสุดนี้ 

ข้าพเจ้าได้นำาเอางานศิลปะและสัญลักษณ์

ต่างๆ ที่โดดเด่นในภูมิภาคเอเชียมาผสม

ผสานกับเทคนิคการตัดเย็บแบบเซมิกูตูร์

และฟิวเจอริสติกอันเป็นเอกลักษณ์ของ

แบรนด์ มาผสมผสานกับรายละเอียดของ

ศิลปะแบบเอเชียเพื่อลุคส์โมเดิร์นที่ โดด

เด่นด้วยความสวยงามของผู้หญิง”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณ                  

วรี นารีรัตนราชกัญญา มีพระดำารัสต่อ

อีกว่า “ศิลปะของเอเชียมีความสวยงาม

มาก ข้าพเจ้าจึงหยิบเอาสัญลักษณ์ที่ โดด

เด่นมาใช้ อาทิ เทคนิคการพับกระดาษออ

ริกามิของญี่ปุ่นที่ข้าพเจ้าถ่ายทอดออกมา

เป็นเสื้อเพ็บลั่มที่ตัดเย็บจากผ้าโทวล์ ซึ่งทำา                                                            

ให้รูปร่างของผู้สวมใส่ดูมีมิติขึ้นมาทันที  

หรือจะเป็นการนำาเอาลายสัญลักษณ์นก

กระเรียนของญี่ปุ่นมาปักลงบนเดรสผ้า

บุหงาด้วยขนนกจึงทำาให้ชุดเดรสดูโก้และ

เซ็กซี่มาก ไปจนถึงการนำาเอาเทคนิคการ

สานลายดอกพิกุลแบบไทยมาดัดแปลง

คอลเลกชันทรงออกแบบ สปริง-ซัมเมอร์ 2022

ถ่ายทอดศิลปะเอเชียที่โดดเด่น

เป็นกระโปรงหนังสานลายดอกพิกุล ซ่ึงเป็น                                                             

การยกระดับศิลปะไทยให้ดูโมเดิร์นเข้ากับ

งานแฟช่ันช่วงซัมเมอร์เป็นอย่างย่ิง นอกจาก

นี้ยังได้นำาผ้าเดนิมมามัดย้อมเพื่อให้เกิดเป็น

เอฟเฟ็กต์ลายท้องฟ้าอีกด้วย”  

สำาหรับคอลเลกชันเสื้อผ้าทรงออก 

แบบประจำาฤดูกาลสปริง-ซัมเมอร์ 2022                                                

ประกอบด้วย จำานวนเสื้อผ้าทั้งสิ้น 53 

ลุคส์ แบ่งเป็นเสื้อผ้าสุภาพสตรีของ 

SIRIVANNAVARI 45 ลุคส์ และเส้ือผ้าสุภาพ

บุรุษของ S’Homme 8 ลุคส์ 

คอลเลกชันเส้ือผ้าสุภาพสตรีของ 

SIRIVANNAVARI มีความโดดเด่นที่หลาก 

หลาย ตั้งแต่เสื้อแจ็กเกตผ้าโบรเคด สีธรรม 

ชาติดูเซ็กซี่ด้วยเทคนิคการตัดเย็บแบบออ

ริกามิที่เข้าคู่กับกางเกงขาบาน เสื้อแจ็กเกต

ผ้าไหมปักลายปลาคาร์ปที่สวมทับกระโปรง

หนังถักลายดอกพิกุล ชุดราตรีผ้าบุหงาที่

ตกแต่งด้วยขนนก ลูกปัด และผ้ากำามะหยี่

อบร้อน ชุดเสื้อแขนกุดและกางเกงไบเกอร์

ที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมทองและตกแต่งด้วย

การปักลายนกกระเรียน ชุดราตรีออฟโช  

เดอร์สีเขียวนีออนที่ตกแต่งด้วยลูกไม้ ไปจน

ถึงชุดเดรสที่ช่วงลำาตัวประดับด้วยโบผ้าไหม

สีชมพูขนาดใหญ่ ซึ่งเข้าคู่กับกระโปรงสุ่มที่

เน้นช่วงสะโพกในสไตล์ศตวรรษที่ 19 และ

ชุดไฮไลต์อย่างชุดแต่งงานที่ตัดเย็บด้วยผ้า

ลูกไม้และกระโปรงสุ่มคริโนลินผ้าบุหงาจับ

ระบายหลากหลายชั้น

สิ่งพิเศษในคอลเลกชันนี้คือ งานปัก              

ชั้นเยี่ยมจาก SIRIVANNAVARI Atelier and 

Academy ซีซั่นนี้นำาเสนองานปักหลายรูป                                                     

แบบมาตกแต่งบนบริเวณต่างๆ ของเสื้อผ้า 

อาทิ การปักลายปลาคาร์ปลงบนเสื้อแจ็ก

เกตผ้าไหมสีช็อกกิ้งพิงก์ลายมัวร์ หรือจะ

เป็นการปักขนนกลายนกกระเรียนประดับ

ส

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

โดดเด่นลายพิมพ์ Horseshoe mono- 

gram ประจำาซีซั่น

เทคนิคสานลายดอกพิกุลแบบไทยดัดแปลง

เป็นกระโปรง

ชุดแต่งงานแรงบันดาลใจการพับกระดาษ

ออริกามิญี่ปุ่น

คอลเลกชันผสมผสานศิลปะเอเชียสู่ลุคส์

โมเดิร์น 5.คอลเลกชันสุภาพบุรุษ S’Homme โก้หรู

ศึกษาธิการ •ครม.ตั้ง “วีระ แข็งกสิ

การ” รองปลัด ศธ. เป็นโฆษก ศธ. มี

คุณสมบัติเหมาะสมและผ่านงานด้าน

การประชาสัมพันธ์มาแล้ว

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมน 

ตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.

ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะ                                            

รัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้แต่ง

ตั้งนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระ                                       

ทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้เป็นโฆษก 

ศธ.ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

เสนอ ซึ่งตนเห็นว่านายวีระมีความรู้

ความสามารถที่จะทำาหน้าที่งานประ 

ชาสัมพันธ์นโยบายการศึกษาด้านต่างๆ 

ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งนายวีระก็เคยทำา

หน้าที่ดังกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว ดัง

นั้นจึงเชื่อว่านโยบายสำาคัญด้านการ

ศึกษาจะถูกนำามาเผยแพร่สร้างความ

รับรู้และความเข้าใจให้แก่สังคมได้

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า นอก 

จากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี ยังได้ย้ำาเรื่องการบูรณา                                        

การความร่วมมือ 7 กระทรวง ที่ประ 

กอบด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ                                                     

นวัตกรรม, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ 

กิจและสังคม, กระทรวงมหาดไทย, 

กระทรวงแรงงาน, กระทรวงศึกษาธิ 

การ และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง

เป็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่

กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ พ.ศ.

2565-2569 และถือเป็นการพัฒนา

คนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งรัฐบาลให้ความ

สำาคัญกับการพัฒนากำาลังคนเพราะถือ                                                

เป็นกำาลังหลักของชาติ และเป็นหัวใจ

สำาคัญสำาหรับการพัฒนาประเทศ ตลอด

จนเป็นรากฐานสำาคัญที่ทุกหน่วยงาน

ต้องร่วมมือกันพัฒนาขับเคลื่อนอย่าง

รอบด้าน ดังนั้นในส่วนของ ศธ.จะนำา

ข้อสั่งการของนายกฯ มาขับเคลื่อนให้

เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะหารือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการ

ทำางานต่อไป.

นายชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้

จัดการระบบสอบ TCAS 65 ที่ประชุม

อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าว

ว่า ตามที่ ทปอ.ได้ดำาเนินการจัดสอบ

ความถนัดทั่วไป (GAT) การสอบความ

ถนัดด้านวิชาการ (PAT) และการสอบ

วิชาสามัญ 9 วิชา เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

แม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อย ซึ่งขณะ

นี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจข้อสอบ และจะ

ประกาศผลสอบ GAT/PAT ในวันที่ 18 

เมษายน ประกาศผลสอบวิชาสามัญใน

วันที่ 20 เมษายน

ผู้จัดการระบบสอบฯ กล่าวอีกว่า 

อย่างไรก็ตามในปีนี้ผู้เข้าสอบสามารถยื่น

คำาร้องทบทวนผลสอบผ่านทางออนไลน์

ได้ โดยมีค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 100 

บาท สูงสุดไม่เกิน 300 บาทต่อคน ทั้งนี้

สาธารณสุข • สปสช.ขอความร่วมมือ

ประชาชนไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 

อย่าเพิ่งขอรับชุดตรวจ ATK ฟรีมาเก็บไว้                                               

ล่วงหน้า ย้ำาควรให้กลุ่มเสี่ยงที่มีความจำา 

เป็นก่อน เผยที่ผ่านมาข้อมูลรับชุดตรวจไป

แล้วแต่ตรวจและบันทึกผลเพียง 42% จัด

ระบบใหม่ รับแล้วต้องตรวจทันที พร้อม

บันทึกผล ถ้าไม่ปฏิบัติขอชุดตรวจใหม่ไม่ได้

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รอง

เลขาธิการสำานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ และโฆษกสำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่ 

บอร์ด สปสช. โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข 

เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้ สปสช.

ดำาเนินการเพื่อให้ประชาชนไทยที่เป็นกลุ่ม

เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 เข้าถึงการตรวจคัด

กรองเชื้อโควิด-19 โดยรับชุดตรวจ ATK 

ฟรี ได้ท่ีหน่วยบริการท่ีเข้าร่วมโครงการ เช่น                                                               

ร้านยา คลินิกพยาบาล คลินิกกายภาพบำาบัด 

คลินิกเทคนิคการแพทย์ฯ หรือหน่วยบริการ

อื่นกว่า 2,000 แห่ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนา 

คม 2565 ที่ผ่านมานั้น  

โดยมีประชาชนจำานวนมากเข้ารับ

ชุดตรวจโควิด-19 ที่ร้านยา แต่ด้วยงบ

ประมาณที่ต้องใช้ในกรณีที่จำาเป็น ซึ่งมติ

บอร์ด สปสช.ระบุให้เป็นการดูแลเฉพาะ

ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จำาเป็นต้อง

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เท่านั้น เพื่อจะได้

เข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาหากผลติดเช้ือ                        

และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 

ไปยังคนรอบข้าง ดังนั้นขอความร่วมมือใน

การรับชุดตรวจ ATK ขอให้เป็นประชาชน

ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น และจากข้อมูลพบ                                                         

ว่าตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 แจกชุด                                                         

ตรวจ ATK ไปแล้ว 2,274,146 ชุด 

951,175 ราย ในจำานวนประชาชนกลุ่ม

เสี่ยงที่รับไป ตรวจ ATK และบันทึกผล

เพียง 42% หรือ 400,138 ราย พบผลบวก

ติดเชื้อโควิด-19 จำานวน 17,196 ราย

“ขอย้ำาว่าประชาชนทั่วไปที่ ไม่ได้อยู่

ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ไม่จำาเป็นต้อง

มารับชุดตรวจ ATK เพื่อเก็บไว้ล่วงหน้า ซ่ึง

อาจกระทบต่อประชาชนกลุ่มเส่ียงที่จำาเป็น

ต้องใช้ชุดตรวจ ATK ได้ โดย สปสช.ยืนยัน

ว่าชุดตรวจ ATK มีเพียงพอ เมื่อท่าน

เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องตรวจเชื้อโควิด-19 ก็

สามารถลงทะเบียนในระบบผ่านแอปเป๋าตัง                                                 

เพื่อขอรับชุดตรวจ ATK ท่ีร้านยาได้ทุกเมื่อ” 

โฆษก สปสช.กล่าว

ทพ.อรรถพรกล่าวต่อว่า สำาหรับหลัก

เกณฑ์การรับชุดตรวจ ATK นั้น ประชาชน

กลุ่มเสี่ยงสามารถรับชุดตรวจ ATK ฟรี คน 

ละ 2 ชุดต่อครั้ง ขอย้ำาว่าให้นำาชุดตรวจ 

ATK ที่ได้รับมาตรวจหาเชื้อทันที เพราะ

ท่านเป็นกลุ่มเสี่ยง พร้อมให้บันทึกผลการ

ตรวจในระบบ ซึ่งไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถ

ขอรับชุดตรวจ ATK ในครั้งต่อไปได้ โดย

กรณีที่ท่านจำาเป็นต้องตรวจหาเชื้อโควิด-

19 ซ้ำา สามารถขอรับชุดตรวจ ATK เพิ่ม

เติมได้ โดยเว้นช่วงระยะเวลาห่างกัน 10 

วัน

“ประชาชนที่ลงทะเบียนและรับชุด

ตรวจ ATK ที่ร้านยา เภสัชกรประจำาร้าน

ยาจะซักถามข้อมูลความเส่ียงติดเช้ือโควิด-                                                    

19 จากท่าน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกระ 

จายชุดตรวจ ATK ของ สปสช. ดังนั้นขอ

ให้ท่านเข้าใจ อย่าไปโกรธเคืองหรือต่อว่า 

เพราะเภสัชกรได้ทำาหน้าที่คัดกรองเพื่อให้                                                  

ชุดตรวจ ATK กับประชาชนกลุ่มเส่ียงจริงๆ” 

โฆษก สปสช.กล่าวย้ำา

สำาหรับ การขอรับชุดตรวจ ATK ได้

ฟรี ทำาได้ผ่านแอปเป๋าตัง และเลือกหน่วย

บริการใกล้ฉันเพื่อไปรับชุดตรวจ กรณีไม่มี

มือถือสมาร์ทโฟน ทางเจ้าหน้าที่จะดำาเนิน

การตรวจคัดกรองให้ก่อนรับชุดตรวจ ATK 

ฟรี ให้นำาบัตรประชาชนไปด้วย โดยสามารถ

ตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วม

แจกชุดตรวจ ATK ได้ที่เว็บไซต์ สปสช. 

https://www.nhso.go.th/page/atk

ทปอ.เปิดทบทวนผลสอบGAT/PATได้ครั้งแรก

ยื่นคำาร้องและขอดูผ่านทางออนไลน์ไม่ต้องเดินทางคิดค่าธรรมเนียมวิชาละ100บาท

ครม.แต่งต้ัง‘วีระ แข็งกสิการ’

เป็นรองโฆษกศึกษาธิการ

ต้ังกติกาใหม่รับATKฟรีต้องตรวจ-รายงานผลทันที

บนเสื้อทักซีโดแจ็กเกตที่ตัดเย็บจากผ้าไหม

สีทอง และการปักชุดเดรสผ้าบุหงาด้วยขน

นกให้เป็นลายนกกระเรียนอย่างละเมียด

ละไม

อีกเอกลักษณ์ โดดเด่นคือ ลายพิมพ์                           

ภาพกราฟิกฝีพระหัตถ์ ซีซั่นนี้องค์ดีไซเนอร์

ทรงนำาเอาภาพวาดฝีพระหัตถ์ลายต่างๆ 

อาทิ ดอกเบญจมาศ สื่อถึงความมั่งคั่ง นก

กระเรียน สื่อถึงอายุยืน และภาพหญิงสาว                                                     

สื่อถึงการเพิ่มอำานาจ มาประกอบเป็นภาพ                                                       

คอลลาจให้เป็นลายพิมพ์ประจำาซีซั่นนี้                                                  

เห็นได้จากชุดเดรสผ้าซาตินลายคอลลาจ                                                      

ที่ โดดเด่นด้วยการจับเดรปสามมิติช่วง

สะโพก นอกจากน้ีแล้วทรงนำาผ้าบาติกลาย                                                                  

เอสโมทีฟและลายผ้าบาติกแบบชวาทรง                                                                

ออกแบบมาตัดเย็บในคอลเลกชัน อาทิ 

กระโปรงแบบไม่สมมาตรและมินิสเกิร์ต

ลายเอสโมทีฟสามมิติสีสดใส ไปจนถึงเสื้อ

แจ็กเกตโบเรโลและกางเกงขาสั้นตัดเย็บ

จากผ้าบาติกชวา นอกจากนี้ยังมีความพิเศษ

อยู่ที่ลายพิมพ์ชื่อ Horseshoe monogram 

ลายโมโนแกรมประจำาฤดูกาล เห็นได้จาก

คอลเลกชันชุดว่ายน้ำาแบบคัตเอาต์ ชุดคลุม

บาธโรป ผ้าพันคอ กระเป๋า และรองเท้า

คอลเลกชันเครื่องประดับจิวเวลรี

เป็นอีกไฮไลต์มาเติมคาแรคเตอร์ของหญิง

สาวให้สวยเต็มร้อยในช่วงซัมเมอร์ โดยองค์

ดีไซเนอร์ทรงนำาเอาลายสัญลักษณ์ประจำา

ซีซั่น อาทิ โลโก้ตัว S นกกระเรียนออริกา

มิ นกยูง กุญแจ ปะการัง ลายคลื่นมาผสม

ผสานกับคริสตัล หินและพลอยหลากชนิด 

อาทิ โอปอล มาลาไคท์ หินคาร์เนเลียนสี

ส้ม ไปจนถึงมุกน้ำาจืด สร้างสรรค์ให้เป็น                                                         

เครื่องประดับชิ้นสวย อาทิ ต่างหูประดับ

มุกและปะการังที่ทำาจากโลหะทองลงยา 

แหวนลงยาลายคลื่นประดับโลโก้ S และ

หินสีต่างๆ ต่างหูแม่และลูกกุญแจ ต่างหูนก

ออริกามิ เชนลิงก์ กำาไลข้อมือทองประดับ

โอปอล ไปจนถึงสร้อยสังวาลประดับลำาตัว 

ในซีซั่นนี้ยังมีเครื่องหนัง รองเท้า แว่นตา

กันแดดรูปทรงเอกลักษณ์ 

สำาหรับคอลเลกชันสุภาพบุรุษของ                           

S’Homme มีความโก้หรูสไตล์แมสคิวลีน 

นำาเอาโครงเสื้อแบบคลาสสิกมาดัดแปลง

โดยใช้เทคนิคต่างๆ ทำาให้มีสไตล์ท่ีดูโมเดิร์น                                                        

และโก้หรูมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การปรับโครง 

สร้างเสื้อให้เข้ารูป ดังเห็นได้จากเสื้อเดนิม                          

แจ็กเกตมัดย้อมลายท้องฟ้าที่เข้าคู่กับกาง 

เกงขาสั้นสีฟ้าอาซูเร ชุดสูทและเสื้อเชิ้ตที่

ตัดเย็บจากผ้าบาติกทรงออกแบบ เสื้อโค้ต

ผ้าบาติกตัดต่อลายสีเขียวมรกตมีลูกเล่น

ดรอว์สตริงช่วงลำาตัวที่คลุมทับกางเกงผ้า

บาติกลายเดียวกัน ไปจนถึงเสื้อเบลเซอร์

ดับเบิลเบรสท์สีฟ้าแบบไม่สมมาตรที่เข้าคู่

กับกางเกงลายทางฟ้าขาว และเสื้อผ้าไหม

ลายบาติกที่สวมกับกางเกงจ๊อกกิ้งลายบา

ติก คอลเลกชันล่าสุดยังมีรองเท้า กระเป๋า 

และแฟชั่นจิวเวลรี

สามารถชม ‘THE RISE OF 

ASIAN’ คอลเลกชันทรงออกแบบประจำา 

ฤดูกาลสปริง-ซัมเมอร์ 2022 ของแบรนด์ 

SIRIVANNAVARI และ S’Homme ได้ที่

ร้าน SIRIVANNAVARI ชั้น 1 ศูนย์การค้า

สยามพารากอน.

ชาลี เจริญลาภนพรัตน์

กรุงเทพฯ • ทปอ.เปิดทบทวนขอดูผลสอบ GAT/PAT วิชาสามัญได้เป็นปีแรก 

นักเรียนยื่นคำาร้องขอดูและตรวจสอบได้ผ่านทางระบบออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางไป

ดูด้วยตนเอง โดยเสียค่าธรรมเนียมวิชาละ 100 บาท และไม่เกิน 300 บาทต่อคน 

เห็นทั้งกระดาษคำาตอบและเฉลย

วิธีการคือ จะมีกระดาษคำาตอบของผู้ที่

ยื่นคำาร้องกับกระดาษคำาตอบเฉลยขึ้นมา

คู่กัน หากผู้เข้าสอบมีการตรวจสอบแล้ว

พบว่าคะแนนมีความผิดพลาด หรือมีผู้

เข้าสอบลืมฝนชุดข้อสอบ และได้คะแนน 

0 คะแนน สามารถยื่นข้อทบทวนผ่าน

ระบบออนไลน์ได้ หากผิดพลาดจริงจะมี

คณะกรรมการพิจารณาทบทวนและปรับ

คะแนนใหม่ให้ ซี่งแตกต่างจากที่ผ่านมา

ที่ผู้เข้าสอบจะต้องเดินทางมายื่นขอตรวจ

สอบคะแนนด้วยตนเอง และสามารถ

ทำาได้เพียงขอดูกระดาษคำาตอบเท่านั้น 

นอกจากนี้ ทปอ.ยังได้มีการระบุกรณีที่ไม่

สามารถขอทบทวนคะแนนได้ 7-8 กรณี 

เช่น ไม่ได้ใช้ดินสอ 2บี ในการฝนคำาตอบ 

การฝนคำาตอบผิดพลาด เป็นต้น

“สำาหรับความคืบหน้าการตรวจ

สอบกรณีภาพข้อสอบวิชา PAT1 ความ

ถนัดทางคณิตศาสตร์ สอบเมื่อวันเสาร์ท่ี 

12 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.                                                   

และภาพข้อสอบวิชา PAT2 ความถนัด

ทางวิทยาศาสตร์ สอบเมื่อวันที่ 13 มีนา 

คม 2565 เวลา 08.30-11.30 น. จำานวน 

8 ข้อ ไปปรากฏในแอปพลิเคชันหนึ่งนั้น                                                    

ขณะนี้ ทปอ.อยู่ระหว่างการตรวจผลข้อ 

สอบของผู้เข้าสอบทั้งหมด และจะดำาเนิน

การสืบจากข้อมูลในส่วนน้ี” ผู้จัดการระบบ

สอบ TCAS 65 กล่าว.
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วทีนี้ ไม่มีพี่เลี้ยง”..

ก็..เห็นจะจริงอย่างคุณนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำานวย

การสำานักข่าวกรองแห่งชาติว่า เพราะเวทีการเมืองไม่ใช่ “เวที

ประกวดนางงาม”

เมื่ออุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร ชินวัตร ประกาศตัวเป็น “หัวหน้าครอบครัว

พรรคเพื่อไทย” โดยมุ่งหมายปลายทางตำาแหน่ง “นายกรัฐมนตรี” เพื่อพา

พ่อกลับบ้านมาเลี้ยงหลาน..

พวกข้าใช้-บริวาร-ทาสผู้ซื่อสัตย์ หรือกระท่ังฝูงหมาในบ้านจันทร์ส่อง

หล้า ก็ไม่ควรจะแยกเข้ียว-เห่ากระโชกประสานเสียงให้เป็นท่ีหนวกหู-รำาคาญตา!

โดยเฉพาะคำาอ้างท่ีว่า “เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ”-“หมาป่ากับลูกแกะ” หรือ 

“รังแกเด็กผู้หญิง” นั้น ขอโทษเถอะ..

อุ๊งอิ๊ง..ปีนี้อายุจะครบ 36 ขวบในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และเธอก็มี

ผัว-มีลูกแล้ว..นะจ๊ะ!

ที่สำาคัญพ่อของเธอเองเป็นคนแต่งตั้งให้เธอนั่งเป็น “ประธานคณะ

ที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย”

นั่นแสดงว่า พ่อของอุ๊งอิ๊งไม่ได้มองลูกสาวเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ 

แล้ว คุณเทพไทจะวิจารณ์-วิเคราะห์ คุณวันชัยจะวิพากษ์-ติติง ข้าใช้-ฝูง

หมาในบ้านก็ไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนแทน

ในเม่ือพ่อบังเกิดเกล้าของเธอเป็นคนดันให้อุ๊งอ๊ิงก้าวเข้ามาสู่สนาม

การเมือง เป็นบุคคลสาธารณะ และเป็นคนของประชาชน ก็..อย่างคุณเทพไทบอก.. 

“เปรียบเสมือนการออกมายืนอยู่ที่แจ้ง ก็พร้อมที่จะให้แสงสปอต 

ไลต์ส่องเข้ามา เพื่อให้ประชาชนได้เห็นโฉมหน้าค่าตาที่แท้จริง เหมือนกับ

นักการเมืองทั่วไป”!

มีสิ่งไหน-อะไรที่ต้องการสื่อสาร หรือชี้แจง-ตอบโต้ ก็ใช้ปาก ใช้

สมอง-ความรู้ ความสามารถของตัวเองได้..

ข้าใช้-บริวารไม่เห็นจะต้องทำาตัวเป็น “พ่ีเล้ียง” ไปเสียทุกเรื่องเหมือน

นางงามเพิ่งขึ้นเวทีประกวด!

นี่..ว่าไปแล้ว ผมเองก็แอบเชียร์ให้อุ๊งอิ๊งได้เป็นนายกฯ อยู่ด้วยคน

หนึ่ง เพราะชั่ว-ดี ผมก็มองว่าเหนือกว่า “หมอชลน่าน” ยิ่งได้อ่านที่คุณ

ไพศาล พืชมงคล ผู้หยั่งรู้ดิน-ฟ้า..

“ตอนนี้กระแสเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง เขาเทกันมาที่อุ๊ง 

อิ๊งหมดแล้ว ผมลองถามหลาน ซึ่งเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยใหญ่มีชื่อเสียง ว่า

เขาเลือกใครกัน หลานบอกว่า “เทให้อุ๊งอิ๊งทั้งมหา’ลัยครับก๋ง”

ย่ิงให้เกิดกำาลังใจ มีความหวัง มีชีวิตชีวา ท่ีจะได้เห็นความเปล่ียนแปลง

ประเทศชาติ และที่อยากเห็น-อยากรู้มากเป็นพิเศษ..

“นโยบาย จะเติมเงินในกระเป๋าให้ประชาชนแบบมีเกียรติ” ที่อุ๊งอิ๊ง

ว่านั้น มันเป็นพันพรือ?

เอ้า..แล้วนั่นพันพรือล่าว? อยู่ดีๆ ช่อง 5 กับท็อปนิวส์ ถึงได้เกิด

บาดหมางใจกัน จนถึงขั้นที่เจ๊ปอง อัญชะลี ต้องโพสต์..

 “ถ้าคุณถูกสั่งห้ามเสนอข่าว ยูเครนกับรัสเซีย คุณจะทำางานกับคน 

เหล่านี้ต่อไปไหม?”

ถามผม..ก็ต้องบอกว่า ไม่รู้สิ ต้องให้รู้ที่มาที่ไปก่อน เพราะการ “ถูก

สั่งห้ามไม่ให้เสนอข่าวยูเครนกับรัสเซีย” มันต้องมีเหตุ-มีผล แล้วผมคน

วงนอกจะไปรู้-จะตอบอย่างไรได้

ฟัง (อ่าน) ที่ พล.อ.รังษี กิติญาณทรัพย์ ผอ.ช่อง 5 อธิบาย.. “การตัด

สัญญาณรายการเที่ยง ททบ.5 กลางอากาศนั้น เนื่องจากยังคุยกันไม่ลงตัว 

เพราะยังมีการนำาเสนอข่าวเกี่ยวกับสงครามระหว่างรัสเซียกับ

ยูเครน ทั้งที่มีคำาสั่งให้งดการนำาเสนอข่าวไว้ก่อน โดยมองว่าตอนนี้ข่าว

สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ในแง่ปฏิบัติการทางทหารไม่น่าสนใจแล้ว 

ไม่ได้สนใจว่าใครจะแพ้หรือชนะ แต่สนใจผลกระทบที่เกิดขึ้น โดย

เฉพาะด้านเศรษฐกิจ จึงได้มีการหารือกันว่าจะนำาเสนอข่าวในแง่ของผลกระ 

ทบจากสงครามเท่านั้น”

ส่วนฝั่งท็อปนิวส์ยังไม่มีคำาอธิบายให้ได้ยิน เหตุผลข้อเท็จ-จริงจึงยัง

ไม่รู้ แต่ที่รู้ นอกจาก พล.อ.รังษีจะอธิบายข้างต้นแล้ว ท่านยังได้พูดอีกว่า..

“เอาเป็นว่าเราได้รับทราบว่ามีข้อห่วงใยว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อน 

จึงได้งดการนำาเสนอข่าวไปก่อน ... คนเรานั้น คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่า

ผืนเสื่อ แล้วพอเราล้ม ก็มีคนคอยเหยียบซ้ำา เรื่องธรรมดา” 

แต่..ก่อนหน้าที่หลุดคำาพูดนี้ ผมแอบได้ยินว่า..ในเมื่อสังคม-ผู้บังคับ

บัญชาอึดอัด-ไม่สบายใจ พล.อ.รังษีก็ได้แสดงสปิริตสมชายชาติทหาร..

ยื่นใบลาออกจากผู้อำานวยการช่อง 5 ตั้งแต่วันศุกร์นู้นแล้ว!.

สปิริตชายชาติทหาร

“เ

ลงัจากเกดิเหตกุารณส์ดุ

ช็อกกลางงานประกาศ

ผลรางวัลออสการ์ เมื่อ

นักแสดงชื่อดัง ‘วิล สมิธ’ เดินขึ้นไป

ตบหน้าดาวตลก ‘คริส ร็อก’ ที่พูดล้อ

เลียนทรงผมของเจดา พิงเก็ต-สมิธ 

ภรรยาเขาบนเวที โดยล้อเลียน

วา่จะรอชมเธอในภาพยนตรเ์รื่อง 

GI Jane ภาค 2 ซึ่งตัวละคร                                  

เอกเรื่องดังกล่าวโกนผมเหมือน

กับเจดา แต่คนในวงการฮอลลี

วูดรู้ดีว่าเหตุที่เจดาโกนผมนั้น

เพราะเธอป่วยเป็น alopecia 

(โรคผมร่วง) และเจดาก็แสดง

สีหน้าไม่โอเคกับมุกตลกดัง 

กล่าว

หลังจากนั้นไม่นาน วิล 

สมิธ ก็ได้ขึ้นไปรับรางวัลนัก

แสดงนำาชายยอดเยี่ยม และได้กล่าวขอโทษ

ทางงานบนเวที เหตุการณ์นี้ทั้งวิลและคริสถูก

วิจารณ์เป็นอย่างมากในสายตาชาวโลก ล่าสุด

ทางวิล สมิธ ก็ได้ โพสต์ขอโทษงาน, คนดู และ

คู่กรณีอย่างคริส ที่ตนได้ใช้ความรุนแรงในการ

แก้ปัญหา

ด้านนักแสดงไทยอย่าง ทราย-อินทิ

รา เจริญปุระ ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกบูลลี่มานับ

ไม่ถ้วน โดยเธอได้แชร์เรื่องราวของวิล สมิธ 

พร้อมมุมมองของเธอในฐานะคนที่เคยผ่านการ

โดนเล่นมุกแบบนี้บนเวทีต่อหน้าสาธารณะมา

แล้วว่า 

“ถ้าล้อทั้งที่รู้ว่าเขาป่วยก็ไม่เข้าท่าจริง

แหละ ภรรยาป่วย

มานาน โรคผมร่วงเป็นกระจุก เจ้าตัวก็กังวลอยู่

แล้ว สามีคือคนคอยเชียร์อัปให้กำาลังใจ คนให้

กำาลังใจก็หนักเด้อ มันเห็นความเศร้าทุกวัน มา

เล่นมุกงี้คือเหมือนที่เชียร์ใจกันมามันพังอะ มัน

เป็นมีม มันโดนบันทึกลงอินเทอร์เน็ต ปีชาติ                                                       

เจ้าตัวก็ต้องมาเห็น แต่คราวนี้เลยมีมีมใหม่

แทนเรื่องมุกล้อเลียน เป็นมุกเดินไปโบก นึก

สภาพเราดูแลผัวเรามา เชียร์อัปกันทุกวันว่า

เห้ย ดีแล้ว ไม่เครียด รักเหมือน

เดิม เจอคนมาเล่นมุกนี้กลางงาน

ใหญ่ ไม่โกรธยังไงไหวอะ พังทุก

ทาง

เรามองว่าวิลรุนแรง แต่    

คริสหยาบเกินไปมาก คือมันเป็น

สิ่งที่ถ้าคุณเจอกันต่อหน้า คุณก็ไม่

เล่นไง นี่คุณกล้าเล่นเพราะเป็นเวที

ใหญ่ ดาราใหญ่ คิดว่าไม่มีใครจะ

ตอบโต้แรงๆ ได้ คิดว่ามีภูมิคุ้มกัน

ในความเป็นตลกบนเวทีระดับโลก

อะ

เราเคยโดนมุกบนเวที ‘อย่าง

ห

ายเพลง “Capitol Records” ปล่อย

เพลงประกอบซีรีส์ดัง “Bridgerton 

Season 2” ออกมาได้ตรงกับวันที่ซี

รีส์เข้าฉายทาง Netflix พอดิบพอดี เมื่อวันที่ 25 

มีนาคมที่ผ่านมา ที่ต๊าซมากคือ เพลงต่างๆ ที่นำา

มาประกอบซีรีส์นี้จากศิลปินดังมากมาย ได้ถูก

เรียบเรียงโดย “Kris Bowers” นักแต่งเพลงที่ได้

รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Emmy award มา

ช่วยผสมผสานแนวเพลงละครย้อนยุคให้เข้ากับ

สมัยใหม่

“Bridgerton Season 2” นี้เต็มไปด้วย

เพลงออร์เคสตราจากศิลปินที่มีชื่อเสียงใน

ช่วง 30 ปีที่ผ่านมา และได้ “Vitamin String 

Quartet” กลับมาอีกครั้ง พร้อมตีความ

เพลง “Stay Away” ของ Nirvana และเพลง 

“Dancing on My Own” ของ Robyn หลัง

จากเคยสร้างความประทับใจด้วยบทเพลงจาก 

Ariana Grande, Maroon 5, Shawn Mendes 

และ Billie Eilish ให้มีกลิ่นอายความย้อนยุคใน 

Season 1 มาแล้ว

ในส่วนของ “Kris 

Bowers” ได้นำาเพลง “Material 

Girl” ของ Madonna และ 

“Kabhi Khushi Kabhie Gham” 

ซึ่งเป็นเพลงของ Jatin-Lalit/

Lata Mangeshkar จากภาพ

ยนตร์ฮอลลีวูดยอดนิยมในปี 

2001, “Kabhi Khushi Kabhie 

Gham”

ทางด้าน “Duomo” ได้

นำาเสนอเพลง “You Oughta 

Know” ของ Alanis Morissette 

และเพลง “What About Us” 

ของ P!nk Hannah V & Joe 

Rodwell, Steve Horner และ 

Midnite String Quartet

“Bridgerton” นับเป็น

หนึ่งรายการใน Netflix ที่ดีที่สุด ซึ่งใน Season 

1 ทำาเอาผู้ชมหลงใหลไปกับเสน่ห์ของตระกูล 

Bridgerton และหนุ่มสาวในสังคมชั้นสูงไปตามๆ 

กัน โดยดัดแปลงจากนวนิยายยอดนิยมของ 

“Julia Quinn” แม้ใน Season 1

มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์แบบรถไฟเหาะ

ระหว่าง “Daphne” ลูกสาวคนโตของบริดเจอร์

ตัน และ “Simon” ดยุคแห่งเฮสติงส์

ที่แม้จะดูเป็นการหลอกลวงในตอนแรก 

แต่สุดท้ายก็จบด้วยความรักที่แท้จริง และปิด

ฤดูกาลอย่างสวยงามด้วยการต้อนรับทารกของ

พวกเขาทั้งคู่

แต่ใน Season 2 จะเป็นเรื่องราวการ

ตามหาความรักของ “ลอร์ดแอนโทนี บริดเจอร์

ตัน” พี่ชายคนโตและไวส์เคานต์ของตระกูล

จนกระทั่งเขาได้พบกับ “เคท” และน้อง

สาวของเธอ “เอ็ดวินา” จากตระกูลชาร์มา เมื่อ

แอนโทนีเริ่มเกี้ยวพาราสีเอ็ดวินา

เคทกลับพยายามกีดกันทั้งสองออกจาก

กัน แต่ยิ่งกีดกัน ยิ่งนำาพาให้เคทและแอนโทนี

ใกล้ชิดกันมากกว่าเดิม เรียกได้ว่า

เราจะได้เห็นเคทและแอนโทนีต่อปากต่อ

คำากันแบบต่างคนต่างไม่ยอมกันสุดฤทธิ์

แต่กลับมีแรงดึงดูดซ่ึงกันและกันซะงั้น 

ต้องติดตามไปพร้อมกันว่า จุดเปลี่ยนตรงไหนที่

ทำาให้ 2 คนนี้ ได้มาลงเอยกัน!!!

หลังจากได้เปิดตัวซีรีส์ 

“Bridgerton” ในช่วงปลายปี 

2020 สื่ออย่าง Oprah Daily 

ได้กล่าวชื่นชมว่า

“หนึ่งในผู้ที่มีส่วน

ร่วมหลักในการสร้างความ

มหัศจรรย์ของซีรีส์ Bridgerton 

ทาง Netflix ก็คือ ดนตรี 

นั่นเอง”.

ค่

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

คุณทรายไม่เรียกคนบ้า เพราะศรีธัญญาเรียก

คนไข้’ คือแบบ…ตอนนั้นในใจเราสตั๊นนะ ใน

ใจคือแบบกูบ้าแต่ก็ไม่เที่ยวไปขำาความป่วยคน

อื่นมั้ยอะ สิ่งที่เขาพูดไม่มีกูมึง อิเหี้ยอิสัสอะไร

เลยนะ แต่มันจึ้กมากๆ สมองคือประมวลผล

เยอะมาก ว่าเออ ก็เป็นคนไข้จริงๆ นี่กูต้องไม่

โกรธเหรอ ไปโกรธเขาไม่ได้สิ กลายเป็นวน

มาโทษตัวเองอีก แล้วหน้าที่ออกก็คือขำาเจื่อน

ไป เพราะมันไม่รู้จะพูดยังไง แต่กลับบ้านแล้ว

เศร้ามากนะคะ คือเราผิดเหรอวะที่ป่วย ที่ไป

หาหมอศรีธัญญา ทำาไมทุกคนขำา แล้วทำาไม

แม้แต่ตัวกูก็ขำา ทั้งที่มันไม่ตลก จะทักกลับไป

หาเขาว่าไม่ชอบเลยที่เล่นแบบนี้ มันก็เลยเวลา

ไปแล้ว แต่พอไม่พูดก็กลายเป็นเรื่องนึงที่ผ่าน

ไป มุกนี้พิธีกรอาจจะเก็บเอาไปเล่นกับคนอื่นอีก

ก็ได้ เพราะไม่ได้รับการฟีดแบ็ก มันงงและรู้สึก

แย่จริงๆ นะ”.

‘Bridgerton Season 2’ระดมบทเพลง

จากเนอร์วานา,มาดอนนา,แฮร์รี สไตล์ฯลฯ

ในเวอร์ชั่นคลาสสิกโดยนักแต่งชิงฯEmmy

‘ผิดเหรอที่ป่วย ทำาไมทุกคนขำา’

อีกมุมของ‘ทราย เจริญปุระ’ผู้ถูกบูลลี่

interthaipost69@gmail.com
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

เปนเพราะตองรักษาตัวดวยโรค 

โควิด-19 ทําให ชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ 

ตองขอเล� อนพิธีพระราชทานนํ้าหลวงอาบศพ 

“พลเอกสุนทร ฉายเหมือนวงศ” ผูสามี 

และเปนบุตรคนโตของคุณหญิงวรรณะ 

(บุนนาค) ฉายเหมือนวงศ ซึ่งเสียชีวิตดวย

โรคหัวใจวายเฉียบพลันเม� อวันเสารที่ 26 

มีนาคม เวลา 14.15 น. มาเปนวันจันทร 

4 เมษายน เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ําศพ 

สวนเวลา 17.30 น. เปนพิธีพระราชทาน

น้ําหลวงอาบศพ และเวลา 18.30 น. จะ

เปนพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ณ ศาลา

เจาฟา วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตปอมปราบ

ศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นจะ

มีพิธีสวดพระอภิธรรมศพ เวลา 18.30 น. 

ถึงวันอาทิตยที่ 10 เมษายน ทางเจาภาพ

ขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาดวยความ

เคารพ  

โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน 

เชิญชวนทุกทาน อิ่มอรอยกับ มื้อเย็น 

ศุกร-เสาร อิ่มหมีพีมันกับบุฟเฟตนานาชาติ

และซีฟูดออนไอซ อาทิ ซุปมะเขือเทศ 

สปาเกตตี-พาสตา ชีส สลัดบาร เกี๊ยวซา 

ซูชิ กระเพาะปลาน้ําแดง น้ําพริกตางๆ-ผัก

สด ยําหมูยอ ขนมจีนน้ําพริก ขาวซอยไก 

เพียงทานละ 690 บาท ที่หองอาหารเปรม

ประชากร ปลอดภัยกับมาตรการปองกัน 

โควิด 19 สอบถามรายละเอียดและสํารองโตะ 

โทร.0-2575-5599

ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร  

ขอ เชิญชวนทุ กคนที่ มี สุ ขภาพดี และ

รางกายแข็งแรง มารวมกันบริจาคโลหิต 

โดยรวมกับ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต 

ฝาวิกฤติโควิด-19 เพ� อชวยใหมีปริมาณ

กสส. ปลื้มขาวโพดหลังนาขยายผล

สําเร็จ ทํารายไดสูงกวาขาวนาปรังกวา 3 เทา 

ยกสหกรณการเกษตรบานหมอ จํากัด 

จังหวัดอุตรดิตถ เปนตนแบบ เตรียมหนุน

สมาชิกปลูก เช� อสงครามมีผลกระทบวัตถุดิบ

อาหารสัตวสงราคาขาวโพดอาจสูงถึง 10 

บาทตอกก.

นายอัชฌา สุวรรณนิตย รองอธิบดี

กรมสงเสริมสหกรณ เปดเผยวา โครงการ

สนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังนาไดผล

เปนที่น�าพอใจโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัด

อุตรดิตถที่สหกรณการเกษตรบานหมอ 

จํากัด ต.บานหมอ อ.พิชัย  จ.อุตรดิตถ  ได

ลงมือปรับเปลี่ยนการปลูกขาวนาปรังมา

เปนขาวโพดหลังนา สามารถสรางรายได

มากกวาการปลูกขาวถึง 3 เทา ตลอดระยะ

เวลาที่ผานมา 2 ป สหกรณยังคงเดินหนา

สงเสริมการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา

อยางตอเน� อง เดิมเกษตรกรปลูกขาวได

กําไร 1,200 บาทตอไร เม� อเปลี่ยนมาปลูก

ขาวโพดทําใหไดกําไรเพิ่มเปน 4,170 บาท

ตอไร กรมฯจึงไดสงเสริมใหมีการขยายผล  

ปจจุบันมีสหกรณหลายแหงมองขาวโพด

เปนพืชทางเลือกใหม  จึงมีสมาชิกสหกรณ

หันมาปลูกขาวโพดในฤดูแลงเพิ่มมากขึ้น 

เฉพาะที่อุตรดิตถจาก 2,300 ไร เพิ่มเปน 

10,130 ไร ประกอบกับสถานการณสงคราม

ทั้งยูเครนและเมียนมารกระทบตอการนํา

เขาวัตถุดิบอาหารสัตว ทําใหราคาเพิ่มสูงขึ้น 

จึงเชื่อว่าจะจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูก

ขาวโพดเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

“เกษตรกรที่ปรับจากการปลูกขาว

นาปรังมาปลูกขาวโพดหลังนา แมจะไมมาก

หาก เ ป รี ย บ เ ที ย บกั บ ค ว ามต อ ง ก า ร                    

ในประเทศท่ีมีประมาณ  8  ลานตัน ประเทศไทย

ผลิตไดเพียง 4-5 ลานตัน ทําใหขาวโพดฤดู

แลงสามารถทํารายไดที่ดีเปรียบเทียบ

ตอไรระหวางขาวกับขาวโพด อยางไรก็ตาม 

ขณะนี้ กสส. ประเมินวาจากสถานการณ

สงครามที่ยูเครนกระทบตอการสงออกพืช

ทดแทน ไดแก ขาวสาลีและที่เมียนมาร

กระทบตอการนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ทําใหในประเทศขาดแคลนกวา 3 ลานตัน 

สงผลใหราคาขาวโพดสูงขึ้น เชนปลายปที่

ผานมาราคาขึ้นไปถึง 8-9 บาทตอกก.ระดับ

ความชื้น 15 % จากปญหาเมียนมาร เม� อ

ประกอบกับปญหาสงครามยูเครนก็คาดวา

จะดึงขาวโพดขึ้นไปกวา 10 บาทตอกก. 

โลหิตสํารองที่เพียงพอตอความตองการ

สําหรับผูปวยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ 

และลดปญหาการขาดแคลนโลหิตใน

สถานการณการแพรระบาดของ Covid-19 

ในวันพฤหัสบดีท่ี 31 มีนาคม เวลา 10.00 น. 

- 15.00 น. ณ ชั้น 4  โซน D ศูนยการคา

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร        

โรคไบโพลาร เปนโรคทางสภาวะ

อารมณและจิตใจที่อาจเกิดขึ้นไดกับทุกคน 

แตนอยคนนักที่จะรูจักและเขาใจวาโรค

ไบโพลารรักษาหายได หากสนใจคนหาคํา

ตอบเพิ่มเติม สามารถเขารวมงานเสวนา 

World Bipolar Day 2022 เปดใจใหไบโพลาร

ป 2 ภายใตธีม “ใกลไกล ไบโพลารอุนใจ 

ดวยจิตเวชทางไกล” ในวันพุธท่ี 30 มีนาคม 

เวลา 14.00 – 16.30 น. โดยไมมีคาใชจาย 

ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางกรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข สมาคมจิตแพทย

แหงประเทศไทย ราชวิทยาลัยจิตแพทย

แหงประเทศไทย และสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ สนับสนุนโดย ซาโนฟ 

ประเทศไทย โดยไดรับเกียรติจาก ดร. สาธิต 

ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

สาธารณสุข เปนประธานเปดงาน

ซันคิสท แบรนดผลิตภัณฑถั่วพิสทา

ชิโอ และเคร� องด� มน้ํานมพิสทาชิโอ ภายใต

เครือเฮอริเทจ จัดโปรโมชั ่นคู ่ซี ้อิ ่มคุ ้ม 

ซื ้อ 2 ราคาประหยัด ด� มอรอยไดประโยชน

ทั้งครอบครัว และมีสุขภาพที่ดียกกําลังสอง

ในราคาสุดคุม ไปกับเคร� องด� มนํ้านมพิสทาชิโอ 

แบรนดซันคิสท 3 รสชาติยอดนิยม ไดแก 

รสออริจินอล สูตรไมเติมน้ําตาล และ

รสช็อกโกแลต ในขนาด 180 มิลลิลิตร 

(บรรจุ 3 กลอง/แพ็ค) จากปกติ 2 แพ็คราคา 

118 บาท พิเศษลดเหลือเพียง 107 บาท

เทานั้น โดยสามารถพบกับโปรโมชั่นดีๆ 

แบบนี้ ไดแลว ตั้งแตวันที่ 17 มีนาคม – 

6 เมษายน ที่กูรเมต มารเก็ต ทุกสาขา 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทร.0-2813-

0954-5 หรือติดตามขาวสารและกิจกรรม

ตางๆ ไดที่ www.heritagethailand.com, 

www.facebook.com/SunkistTH และ 

IG:sunkistthailand 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

ดั งนั้ น เชื่ อว่ า เกษตรกรจะหันมาปลูก

ขาวโพดเพ่ิมท้ังในฤดูและนอกฤดู จากราคา

ที่จูงใจ ประกอบกับใชเวลาในการปลูกเพียง 

120 วันเทานั้น ดังนั้น กสส.จะเตรียมความ

พรอมในการสนับสนุนใหสหกรณการเกษตร 

ที่มีธุรกิจรวบรวมขาวโพดมาชวยในการ

รับซื้อและเชื่อมโยงตลาดจากที่ก่อนหน้า

กสส.ไดมีงบสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพ

สหกรณหรืองบพ.ร.ก.ฉุกเฉินสถานการณ

โควิด ตามนโยบายของนางสาวมนัญญา 

ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ท่ีใหมีการปรับปรุง ยุงฉาง 

ลานตาก โกดัง หรือเคร� องอบลดความชื้น

เพ� อใหเปนแกมลิง และพัฒนาผลผลิตให

มีคุณภาพตรงกับความตองการของตลาด” 

นายอัชฌา กลาว

สํ า ห รั บ ผ ลก า ร เ ก็ บ ข อ มู ล ข อ ง

สํานักงานสหกรณจังหวัดอุตรดิตถรายงาน

วา สหกรณการเกษตรบานหมอ จํากัด                            

มีสมาชิกที่สนใจเขาโครงการเปนเกษตรกร

ที่เดิมปลูกขาวนาปรังจํานวน 36 คนพื้นที่ 

735 ไร มีตนทุน 4,715 บาทตอไร รายได 

5,021 บาทตอไร ไดกําไร 306 บาทตอไร 

โดยเกษตรกรที่กลุมนี้ ไดสมัครเขาโครงการ

ปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา (ปการผลิต 2561/62) 

จํานวน 36 คน พื้นที่ 735 ไร ตนทุนการ

Franck Muller จัดงาน “Haute Horlogerie Private Showcase” Pop-up Event      

แกรริค โลว ผูจัดการท่ัวไป บริษัท  แฟรงค มุลเลอร จํากัด รวมดวย โจเซฟ วี และ ยูกิ ศรีกาญจนา 

ผูบริหาร บริษัท เพนดูลัม จํากัด จัดงาน “Haute Horlogerie Private Showcase” Pop-up 

Event เพ� อถายทอดผลงานชิ้นเอกของการประดิษฐนาฬ�กาสลับซับซอนระดับ แกรนด คอม

พลิเคชัน และเรือนเวลาประดับอัญมณีชั้นสูงจากแฟรงค มุลเลอร โดยในงานไดรับเกียรติ

จาก  ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ ผูบริหารสยามพารากอน และเหลาเซเลบริตี้ อาทิ พอฤทัย ณรงคเดช, 

โสภิตนภา ชุมภาณี และ สิตามนินท สุสมาวัฒนะกุล รวมงานดวย โดยงานจะจัดถึง 10 

เมษายน ณ ฮอลล ออฟ เฟม ชั้น M ศูนยการคาสยามพารากอน

เซ็นสัญญาเปด อิเกีย ที่ ดิ เอ็มสเฟยร  อรธิรา ภาคสุวรรณ ผูบริหาร ดิ เอ็มโพเรียม และ 

ดิ เอ็มควอเทียร และ ลีโอนี ฮอสกิ้น ผูบริหาร อิเกีย รวมลงนามเซ็นสัญญาเปดบริการ 

อิเกีย รานจําหน�ายเฟอรนิเจอรและสินคาตกแตงบานจากประเทศสวีเดน ที่ ดิ เอ็มสเฟยร 

ถนนสุขุมวิท โดยมี ไพพรรณ หลักแหลม และ เมซี่ แทน รวมเปนสักขีพยาน ณ หองประชุม  

ชั้น 25  ดิ เอ็มโพเรียม ทาวเวอร

กรมสงเสริมสหกรณหนุนสหกรณ

ตอยอดผลักดันสมาชิก ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวสรางรายไดตอไรดีกวาปลูกขาว 

เพราะความตองการวัตถุดิบผลิตอาหารสัตวในประเทศปละ 8 ลานตัน

บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จํากัด เปดตัวแพลตฟอรม

ใหมลาสุด ที่เปดโอกาสใหผูที ่สนใจสามารถเขาเยี่ยมชมโรงงาน

รูปแบบใหมในรูปแบบออนไลนผานมุมมอง 360 องศา ที่ใหความ

รูสึกเสมือนไดเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานจริงๆ ชูจุดเดน “สะดวก 

สนุก และเรียนรู ไดงายๆ ทุกที่ ทุกเวลา” สะทอนภาพลักษณ 

การเปนบริษัทผูผลิตอาหารชั้นนํา ที่เขาใจความตองการของผูบริโภค 

และความมุงม่ันท่ีจะเปน กลุมบริษัทผูสงมอบแนวทางการแกปญหา

และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ พรอมสงเสริมสังคม

แหงการเรียนรูและสรางสรรคสิ่งดีๆ ใหสังคมไทย สอดคลองกับ

นโยบาย การสรางคุณคารวมกับสังคม (The Ajinomoto Group 

Creating Shared Value-ASV)” ที่เรายึดมั่นเสมอมา

ทั้งนี้ เพ� อรวมปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และ

สอดรับกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบชีวิต

วิถีใหม (new normal life) บริษัทฯ จึงไดนําเสนอนวัตกรรมใหม

ของการเยี่ยมชมโรงงาน ที่อํานวยความสะดวกใหกับผูที่สนใจทั่ว

ประเทศสามารถเรียนรูเทคโนโลยีกระบวนการผลิต การบริหาร

จัดการดานสิ่งแวดลอมภายใตแนวคิดโรงงานสีเขียวของบริษัทได 

ผานชองทางออนไลน 

โดยเปดใหทุกทานเขาเยี่ยมชมแลวที่ https://onlineajinomo-

tofactorytour.com/ หรือ แสกน QR Code ในโปสเตอร และหาก

สาถานการณแพรระบาดโรคโควิด-19 ดีขึ้นแลว สามารถเขาเยี่ยม

ชมโรงงานจริงๆ ไดผานทาง https://www.ajinomoto.co.th/th/our-

activity/general-factory-visit 

อายิโนะโมะโตะ เปดใหเยี่ยมชมโรงงานออนไลน 

ชูเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยและการบริหารจัดการอันเปนเลิศ

ผลิต 4,625 บาทตอไร ขายผลผลิตขาวโพด

ได 8,314 บาทตอไร กําไร 3,690 บาทตอไร  

ในปการเพาะปลูก 2562/63 เกษตรกรชุด

เดิมและสมัครเพิ่มเขาโครงการ 125 คน 

พื้นที่ 2,341 ไร ตนทุนการผลิต 4,226 บาท 

ขายได 8,396 บาทตอไร กําไร 4,170  บาท

ตอไร ทําใหในป 2564/65 มีการขยายผล

ไปในพื้นที่ ในจังหวัดอุตรดิตถมีเกษตรกร

สนใจจํานวน 839 รายพื้นที่ 10,130 ไร 

ขณะนี้ผลผลิตอยูระหวางฤดูการเก็บเกี่ยว

ดาน นายบัญชา เมฆนุย ประธาน

สหกรณการเกษตรบานหมอ จํากัด กลาววา

เกษตรกรที่เขาโครงการนี้ประสบความ

สําเร็จเปนอยางดี จึงไดมีการขยายความ

รวมมือไปยังสหกรณการเกษตรอ� นๆ ที่อยู

ในจังหวัดอุตรดิตถและพื้นที่ ใกล เคียง 

ซึ่งโครงการนี้สหกรณบานหมอไดเขาไป

ดําเนินการทั้งระบบ ใชพื้นที่รวมโครงการ

ประมาณ 3,000  ไร  ซ่ึงสหกรณไดชวยเหลือ

และสนับสนุนสมาชิกในโครงการทั้งดาน

ความรูและปจจัยการผลิต ทําใหเกษตรกร

มีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 1,300 กก. เปนที่

น�าพอใจมาก ราคารับซื้อตอกิโลกรัมอยู

ที่ 7-8 บาท ตามความชื้นของผลผลิต จาก

ราคาท่ีสหกรณประกันไวท่ีประมาณ 5 บาทเศษ 

ซึ่งทางสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ ไดใชขอมูล

ของสหกรณการเกษตรบานหมอจํากัด 

เปนกรณีศึกษาเพ� อนําไปเผยแพรและ

สงเสริมใหสหกรณทั้งประเทศเห็นวาผล

สัมฤทธิ์ออกมาเปนที่น�าพอใจ ปจจุบัน

มีสหกรณเครือขายในหลายพื้นที่ที่ เขา

โครงการรวบรวมผลผลิตขาวโพดมาสง

ใหกับสหกรณการเกษตรบานหมอ จํากัด 

เพ� อนําเขาสูกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ 

โดยใชประโยชนจากอุปกรณการตลาดที่

ไดรับการอุดหนุนจากกรมสงเสริมสหกรณ 

กอนสงไปขายยังปลายน้ําคือโรงงานผลิต

อาหารสัตว โดยไดรับการชวยเหลือจาก

สหกรณจังหวัดอุตรดิตถประสานในการ

จับคูทางธุรกิจกับตลาดปลายทางคือบริษัท

เอกชนที่แปรรูปอาหารสัตว ปจจุบันจังหวัด

อุตรดิตถ มีสมาชิกสหกรณเขาโครงการ 

839 ราย พ้ืนท่ีรวม 10,130 ไร นอกจากน้ัน

ยังไดรับซื้อเมล็ดขาวโพด ใบ เปลือก ซัง

ขาวโพด เพ� อนํามาผลิตอาหารสัตว และ

จําหน�ายใหเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งเปนไปตาม

หลักของการลดการสูญเสียใหมากที่สุด

สํ าหรับ โครงการสนับสนุนการ

ปลูกขาวโพดหลังนาผานระบบสหกรณป 

2563/64 ของกรมสงเสริมสหกรณมีสหกรณ 

เขารวมโครงการ 74 แหงเกษตรกร 4,503 ราย 

พื้นที่รวม 49,336 ไร สามารถรวบรวม

ผลผลิตไดมูลคารวม 155 ลานบาท แยกเปน

ขาวโพดแบบฝก 2,445 ตัน มูลคา 11.65 

ลานบาทและแบบเมล็ด 23,438  ตัน มูลคา 

145.19 ลานบาท และปการผลิต 2564/65 

มีสหกรณสมัครเขาโครงการ 22 จังหวัด  

70 สหกรณ พื้นที่ปลูก 62,339 ไร เกษตรกร 

7,038 ราย กรมสงเสริมสหกรณไดจัดสรร

เงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณวงเงิน 58 

ลานบาท เพ� อใหสหกรณกูยืมไปจัดหา

ปจจัยการผลิตชวยเหลือสมาชิกที่เขารวม

โครงการดังกลาว และขณะนี้อยูระหวาง

การรวบรวมผลผลิตเพ� อสงจําหน�ายใหกับคู

คาภาคเอกชน

นายอัชฌา สุวรรณนิตย รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
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แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) 

รวมกับ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

และหน�วยบริหารและจัดการทุน พรอมดวย

หน�วยงานรวมจัด รวม 17 หน�วยงาน 

แถล งถึ ง ค ว ามพร อ ม ในก า รจั ด ง าน 

“มหกรรมสงเสริมการใชประโยชนจากงาน

วิจัย TRIUP Fair 2022” ซึ่งเปนการจัดครั้ง

แรกของประเทศไทย กับกิจกรรมเพ� อสราง

การรับรูเกี ่ยวกับ พ.ร.บ. สงเสริมการใช

ประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 

2564 พ.ร.บ. ฉบับใหม ที่จะมีสวนสําคัญที่

จะชวยปลดล็อกความเปนเจาของและผลักดัน

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตางๆ ใหเกิดการ

ตอยอด และการใชงานไดจริง เพ� อใหเกิดการ

พัฒนาประเทศแบบกาวกระโดดในทุกๆ ดาน 

โดยงานจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 4-6 เมษายน 

สกสว. จับมือภาคีจัดงานมหกรรม “TRIUP Fair 2022” ครั้งแรกของไทย

ตอกย้ําคุณคา พ.ร.บ. ประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรมฉบับใหม ปลดล็อกความเปนเจาของ ใหตอยอด และใชงานไดจริง

2565 เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ ชั้น 5 

ศูนยการคาสามยาน มิตรทาวน

ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ 

ประธานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เปดเผยวา 

“ประเทศของเรากําลังเขาสูเศรษฐกิจฐาน

นวัตกรรม แตยังพบอุปสรรคและเปนปญหา

มานานนับ 10 ป ที่ทําใหผลงานวิจัยไมได

รับการตอยอดและนําไปใชไดจริง ดังนั้น

การมี พ.ร.บ. สงเสริมการใชประโยชนผล

งานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 จะชวย

ปลดล็อกความเปนเจาของผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมที่เกิดจากงบประมาณสนับสนุน

ของภาครัฐจนเปนผลสําเร็จ โดยรัฐที่มี

หนาที่ในการใหทุนสนับสนุน ผูรับทุนหรือ

นักวิจัยมีสิทธิเปนเจาของผลงาน กําหนด

หลักเกณฑ ในการโอนความเปนเจาของ

ผลงาน สวนผูที่ตองการนํางานวิจัยไปใช 

ต้องเสนอเงื่อนไขการนําไปใช้และค่า

ตอบแทนใหแกเจาของผลงาน เจาของผลงาน

ตองบริหารและสรางประโยชนจริงจากผล

งาน และตองรายงานใหผูใหทุนทราบ และ

ภาครัฐอาจจะดึงผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ที่จําเปนมาใชประโยชน ได ในกรณีฉุกเฉิน 

ซึ่ง พ.ร.บ.นี้จะทําใหงานวิจัยถูกนําไปใชได

งายมากขึ้น นําไปสูการเสริมสราง เพิ่มขีด

ความสามารถพัฒนาใหประชาชนมีความ

กินดีอยูดี ตลอดจนภาคการผลิต ทําให

เศรศฐกิจของประเทศเติบโตและประชากร

มีรายไดสูงขึ้น”

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล ผูอํานวยการ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กลาววา 

“ไฮไลทสําคัญในงานไดแก พิธีมอบรางวัล 

Prime Minister's TRIUP Awards for 

Research Utilization with High Impact หรือ

รางวัลผลงานวิจัยแหงชาติที่มีผลกระทบสูง

ประจําป 2565 ที่คัดสรรมาจากจํานวนผล

งานที่สงเขาประกวด 119 โครงการ เพ� อ

ยกยองและสรางความตระหนักถึงความ

สําคัญของเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่พัฒนา

ขึ้นในประเทศไทย จนสามารถสรางผล

กระทบสูงทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง

แวดลอม จํานวน 2 รางวัล จาก 2 สาขา 

โดยผู ไดรับรางวัลจะไดรับโลเกียรติยศ 

พรอมเงินสดมูลคา 5 แสนบาท และยังมี

รางวัลดีเดน สาขาละ 2 รางวัล รวมเงิน

รางวัลทั้งสิ้นมูลคา 1,400,000 บาท อีกทั้ง

ยังมีพิธีลงนามความรวมมือระหวาง สกสว.

และหน�วยงานพันธมิตร 6 หน�วยงานสําคัญ

ในประเทศ เพ� อรวมกันพัฒนาระบบและ

กลไกการนํางานวิจัยไปใชประโยชนทั้ง

อีกก้าวสําคัญของการขับเคลื่อน

สังคมสุขภาวะ Imagine Thailand Movement 

เปดหองปฏิบัติการทางสังคม ปลุกพลัง

ผูกอการดี  8 ชุมชน ทั้งศิลปนแหงชาติ 

ศิลปนพ้ืนบาน ปราชญ เยาวชน ผูนําชุมชน 

หลากหลายวัย จากหลายพื้นที่ เขามา

รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ภายใต โครงการ 

“พัฒนาพื้นที่สุขภาวะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง

ทางสุขภาพ” โดยการสนับสนุนของสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ 

(สสส.) เปาหมายเพ� อ สรางพื้นที่สุขภาวะ

ในชุมชนใหมีพื้นที่ปลอดภัยสําหรับเยาวชน

ไดมาเรียนรูรวมกับผูใหญ และเปนตนแบบ 

เพ� อสรางแรงบันดาลใจ ใหพื้นที่อ� นๆ นํา

ไปตอยอดขยายผลใหเกิดพื้นที่สุขภาวะใน

ประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน โดยกิจกรรมดังกลาว

จัดขึ้นเม� อเร็วๆนี้ ที่ โรงแรมรอยัลเจมส 

กอลฟ รีสอรท นครปฐม 

ดร.อุดม หงสชาติกุล ผูนําการขับเคล� อน

สังคมสุขภาวะ Imagine Thailand Movement  

กลาววา เปาหมายของ อิมเมจิน ไทยแลนดฯ 

เราอยากจะเห็นประเทศไทย และอยากเห็น

คนไทยมีสังคมสุขภาวะ “Well being society” 

โดยขณะน้ีไดรับความรวมมือ จาก 8 ชุมชน 

ที่ ใหความสนใจอยากทําใหเกิดพื้นที่สุข

ภาวะขึ้นในชุมชน ดวยตระหนักถึงปจจัย

อิมเมจิน ไทยแลนดฯ จับมือ สสส.ปลุกพลังผูกอการดี 8 ชุมชนสรางพื้นที่สุขภาวะใหเยาวชน

เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของสังคม โซเซียล

มีเดีย ที่ทําใหเยาวชนเขาใกลปจจัยเสี่ยงได

งายขึ้น ขณะที่สัมพันธภาพของคนในสังคม 

คนตางวัยก็หางกันไปทุกที ทําอยางไรที่เด็ก

จะไดเรียนรูจากผูใหญ  ทําอยางไรที่ผูใหญ

จะมีพื้นที่ถายทอดประสบการณ ใหกับ

เด็กๆ ใหพวกเขาไดมีภูมิคุมกันทางสังคม มี

ความอบอุน และรูสึกมีคาพรอมเติบโตเปน

ผูใหญที่มีคุณภาพ

ดร.อุดม เลาใหฟงถึงท่ีมาโครงการน้ีวา 

เปนการตอยอดมาจากการขับเคล� อนความ

รวมมือลดปจจัยเส่ียงใหเยาวชน และ โครงการ

ศิลปนแหงชาติ ปราชญ ปญญาชน สราง

พื้นที่สร้างสรรค์สําหรับเยาวชนเพื่อลด

ปจจัยเสี่ยง ทําใหไดเครือขายที่มีศักยภาพ 

มีความพรอม และมีความมุงหวังที่อยาก

จะพัฒนาพื้นที่ตนเองใหเปนพื้นที่สุขภาวะ

สําหรับ คนในชุมชน โดยในปน้ีมีพ้ืนท่ีสุขภาวะ

ตนแบบ 8 ชุมชนเปนพื้นที่นํารอง ไดแก 

1.ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม 

2.ชุมชนวัดโพธิ์เรียง กรุงเทพมหานคร 

3. ศูนยการเรียนรูเสริมทรัพย ต.เจดียชัย 

จ.น�าน 4.ศูนยการเรียนรูลําตัดหวังเตะ-

คุณแมศรีนวล ขําอาจ จ.นครปฐม 5.ชุมชน

บานทามะพราว จ.กระบ่ี 6.สวนศิลปบานดิน 

ชุมชนเจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี 7.โรงเรียนภัทราวดี

หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ และ 8.ศูนยการ

เรียนรูชุมชนบานหัวอาว จ.นครปฐม

“กิจกรรมครั้งนี้เรานํากระบวนการที่

เรียกวา หองปฏิบัติการทางสังคม Social 

Lab ชวนใหผูนําในแตละพ้ืนท่ี ไดมีโอกาส

เรียนรูซึ่งกันและกัน และในขณะเดียวกัน

มองเห็นโอกาสตางๆ ที่มีในพื้นที่ตนเอง 

และดึงศักยภาพท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี เราใชแนวคิด

เร� องการเริ่มจากสิ่งที่มี ใหทุกคนมอง

ยอนกลับเขาไป ทบทวน สะทอนคิด มอง

ใหเห็นจุดแข็งใหเห็นเร� องราวดีๆ ที่มีอยู 

และเปนความภูมิใจของชุมชน เชน ภูมิปญญา 

วัฒนธรรม กีฬา วิถีการทําเกษตร ประวัติศาสตร 

จุดทองเที่ยว ความรู ปราชญ เครือขาย 

รวมถึงคนที่มีจิตอาสาที่เรียกไดวาเปนผู

กอการดี  แมกระทั่งเพ� อนรวมทาง และนํา

สิ่งนั้นขึ้นมาพัฒนาขับเคล� อนไปดวยกัน”

หนึ่งกิจกรรมที่ผูกอการดี ในแตละ

พื้นที่ ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันคือการ

สราง Road Map ที่ทุกพื้นที่ ไดคิด และ

มองไปขางหนาวา อะไรคือส่ิงท่ีเขาอยากเห็น 

อยากจะใหเปน โดยแตละชุมชนมีสวนรวม

ใหขอคิด ใหคําแนะนําหนุนเสริม เกิดเปน

ความรวมมือ และชวยเติมเต็มเสนทางการ

พัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ที่หลายแหงประกาศ

วา ออกจากหองประชุม ก็จะไปขับเคล� อน

ทันที 

อาทิ “คุณครูเล็ก” (ภัทราวดี มีชูธน) 

ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง 

(ละครเวทีและภาพยนตร) ผูกอตั้งโรงเรียน

ภัทราวดี หัวหิน กลาววา กําลังขับเคล� อน

ให โรงเรียนใหเปน Education Hub ที่เปดให

คนท้ังท่ีอยูในระบบโรงเรียน และนอกระบบ

โรงเรียน ทุกเพศ ทุกวัย ไดมาเรียนรู 

เพิ่มพูนทักษะ มีเปาหมาย มีทักษะชีวิต  

โดยจากจุดแข็งในเร� องศิลปะศาสตร และ

การที่ โรงเรียนมีพื้นที่เปนตนทุนสําคัญใน

การพัฒนาเยาวชน และจากเครือขายที่

เพ่ิมข้ึนก็จะชวนคนเกงๆ ผูใหญในหลากหลาย

สาขามาถายทอดองคความรู ใหเยาวชนคน

รุนใหม  โดยกิจกรรมแรกที่จะทําทันทีคือ 

“Walk Rally” ชวนใหเด็กนักเรียนทั้งมัธยม

และประถม ไดรูจักพื้นที่ของโรงเรียน ได

เห็นทรัพยากร รูจักความเปนมา เพ� อสรางสรรค

การเรียนรูรวมกัน  

“ดิฉันเช่ียวชาญเร� องศิลปะ และดิฉัน

จะเช� อวาศิลปศาสตร เปนสิ่งเดียวที่จะ

เยียวยาจิตใจของมนุษย ที่แข็งกระดาง

และทําใหคนคิดไมเปนไดคิดเปน เพราะ

ศิลปศาสตรมันสอนใหคนมีความ คิด

สรางสรรค Creative Thinking 

ดี ใจที่ ตอนนี้ มี หลายคน

มาชวยกันสร างดอกไม

เล็กๆ ใหเติบโต แทนที่เรา

จะบนๆ หรือรอวาเรามี

ทุนรอนอะไรใหญโตคอยทํา 

ซึ่งเราสามารถเริ่มทําจาก

สิ่งที่มี จากคนที่ศรัทธาเรา

เม� อเขาเห็นเราทํา ก็ คอยๆ

บอกตอ ชวนกันมารวมทํา

เชิงพาณิชยและเชิงพื้นที่ รวมถึงการสราง

ความเขมแข็งใหกับหน�วยงานในการวิจัย

และการสงเสริมการนําเทคโนโลยีที่เหมาะ

สมไปใชประโยชน และยังมีพิธีลงนาม

ความรวมมือ เร� อง “Smart city for digital 

healthcare, security, and safety” กับ 

NAVER CLOUD CO., LTD. REPUBLIC 

OF KOREA” โดยมีเปาหมายเพ� อตอกย้ํา

ว่างานวิจัยของไทยไม่ด้อยไปกว่าชาติอื่น 

และทุกหน�วยงานภาคีแสดงความพรอม

สนับสนุนและเห็นคุณคาของงานวิจัยไทย

อยางยิ่ง

ทั้งนี้ เพ� อใหประชาชนทั่วไปเขาถึง

เรื่องส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย

และนวัตกรรม ภายในงานจึงจัดกิจกรรมที่

หลากหลายและเหมาะสมกับความตองการ

ของผูรวมงาน ประกอบดวย 1) โซนแนะนํา 

TRIUP Act และกลไกสงเสริมการใชประโยชน

งานวิจัย 2) โซนตลาดทรัพยสินทางปญญา 

ที่พร้อมเจรจาเพื่ อขออนุญาตใช้สิทธิ 

3) โซนคลินิกใหคําปรึกษาทรัพยสินทาง

ปญญาและกฎระเบียบ 4) โซนนโยบาย

สงเสริม ววน. 5) โซนแผน ววน. และ

โปรแกรมการใหทุน สําหรับผูสนใจเร� อง

แผนและงบประมาณหรือทุนสนับสนุน 

6) โซนรานคานวัตกรรม สําหรับประชาชน

ทั่วไปไดเห็นตัวอยางของนวัตกรรมจาก

การวิจัยที่ออกสูตลาดแลว 7) โซนแสดง

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม สะทอนวาเรา

จะก้าวตามทันประเทศอื่นด้านงานวิจัย 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยแบงธีมจัด

แสดงผลงานออกเปน 5 ธีม ไดแก ผลงาน

เดนทางการแพทย อยาง N95 Mask, ชุด

ตรวจหาแอนติเจน, นวัตกรรมเคร� องฟอก

อากาศแบบผลิตออกซิเจนบวก – ลบ และ

ตรวจยีน “มะเร็งเตานม” เปนตน ธีม AI เชน 

แพลตฟอรมรักษาความปลอดภัยของเมือง 

ธีมอาหารมูลคาสูง เชน การสรางศักยภาพ

อุ ตส าหกรรมด านสา ร ให ก ลิ่ น รส ใน

ประเทศไทย ธีมเศรษฐกิจฐานราก เชน น้ํา

เพ� อการเกษตร...ดวยระบบน้ําหยดสําหรับ

มันสําปะหลังและออย และธีมสิ่งแวดลอม 

เชน ระบบวินิจฉัยและเคร� องมือประเมิน

การทํางานของโรงงานผลิตความเย็น

สําหรับระบบปรับอากาศในเมืองอัจฉริยะ

และยังมี 8) โซนสินเช� อเพ� อนวัตกรรม 

9) โซนเทรนนิ่ง 10) โซนเจรจาธุรกิจ รวม

ไปถึง 11) โซนเวทีกลาง ที่มีการเสวนา

หัวขอตางๆ ในหลากหลายมุมโดยวิทยากร

มากความรูความสามารถกวา 20 ทาน 

ใน 7 เวที อาทิ เสวนา “Journey to 

Commercialization : การปลดล็อคการใช

ประโยชนงานวิจัย สูตลาด” ตลอดจนเร� อง

เลาจากประสบการณจริงที่ประสบความ

สําเร็จ กรณีของการวิจัยสูละครโทรทัศน 

อยางละครเจาพระยาสูอิระวดี และการ

สรางรถไฟฟารางเบาที่แสดงศักยภาพของ

นักวิจัยไทยซ่ึงเปนเร� องใหมและเปนโชวเคส 

ประสบการณงานวิจัยที่ทุกคนสนใจเปน

อยางมาก

ผูสนใจเขารวมงาน “มหกรรมสงเสริม

การใชประโยชนจากงานวิจัย TRIUP Fair 

2022” ตั้งแตวันที่ 4-6 เมษายน 2565 

เวลา 10.00-18.00 น. ณ ชั้น 5 ศูนยการคา

สามยาน มิตรทาวน

มากขึ้น” คุณครูเล็ก กลาว

“พ่ีนาย” (มานพ มีจํารัส) ศิลปนศิลปาธร 

สาขาศิลปะการแสดง จากสวนศิลปบานดิน 

ชุมชนเจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี บอกวา กิจกรรม

คร้ังน้ี ทําใหเปล่ียนความคิด เปล่ียนมุมมอง

ตัวเอง คิดถึงคนรอบขางจะมีความสุข

ไดอยางไร ทําใหเรารูวา ชุมชนเจ็ดเสมียน

มีของดีมากมาย โดยสิ่งที่ทําไดทันทีตาม 

Road Map คือจะชวนคนในพื้นที่มาพัฒนา

ลานกิจกรรม 119 ป เจ็ดเสมียน ใหกลับ

มาเปนพื้นที่สุขภาวะ พื้นที่ปลอดภัยสําหรับ

ทุกคนอยางแทจริง โดยจะมีการชวนเพ� อน

ศิลปน ปราชญ เยาวชนคนรุนใหม มาเรียน

รูรวมกัน 

“การขับเคล� อนในรอบนี้ เราไดเห็น

ศักยภาพของทุกพื้นที่ ซึ่งมีคนอาสาลุกขึ้น

มาเปนผูนํา เปนเจาภาพ ที่จะเช� อมรอย

กับภาคสวนตางๆ   เพ� อทําใหเกิดพื้นที่สุข

ภาวะขึ้นในชุมชนอยางแทจริง” ดร.อุดม 

กลาวทิ้งทาย

ภายใตการขับเคล� อนสังคมสุขภาวะ 

Imagine Thailand Movement หากพ้ืนท่ีอ� นๆ 

มีความพรอมอยากพัฒนาพื้นที่สุขภาวะข้ึน

ในชุมชน เราก็ยินดีที่จะเขาไปมีสวนรวม 

ไปใหความรู แบงปนประสบการณ ที่จะ

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรวมกัน สามารถ

ติดตามความเคล� อนไหว การขับเคล� อน

สังคมสุขภาวะ ไดที่ Facebook: Imagine 

Thailand Movement https://bit.ly/3up1doW

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๐/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นางไกสอน ลาดเสนา (Mrs.KAISONE LATSENA) กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ 

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/

มูลคา (บาท) 

หมายเหตุ

๑ เงินสด - นางไกสอน 

ลาดเสนา

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท - 

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาท

ถวน) พรอมดอกผล 

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางไกสอน ลาดเสนา (Mrs.KAISONE LATSENA) กับพวก

(นางสาวนัฐฎาพร เอื้อเฟอ)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ถวน) พรอมดอกผล 

(นางสาวนัฐฎาพร เอื้อเฟอ) (นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)
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14 บทความ-ต่างประเทศ

กราดยิงในบ่อนไก่ที่เม็กซิโกดับ 20 ศพ

เม็กซิโกซิตี • เอเอฟพีรายงานว่ามือปืนหลายคนกราดยิงใน

สถานที่ลักลอบเปิดชนไก่แห่งหนึ่งในเม็กซิโก มีผู้ถูกยิงเสีย

ชีวิตอย่างน้อย 20 ศพ ประธานาธิบดีอันเดรส มานูเอล 

โลเปซ โอบราดอร์ของเม็กซิโกบอกว่าเป็นการสังหารหมู่ที่มี

ความเก่ียวข้องกับแก๊งอาชญากรรมท่ีเป็นศัตรูกัน เหตุกราดยิง

ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในเมืองลัสตินาฮัส

ในรัฐมิโชอากังทางตะวันตกของประเทศ ที่ตกอยู่ในความ

รุนแรงจากสงครามแย่งชิงอาณาเขตระหว่างแก๊งค้ายาที่เป็น

อริกัน สำานักงานอัยการสูงสุดเผยว่า ในที่เกิดเหตุพบร่างที่ไร้

ชีวิตเป็นชาย 16  คน และหญิง 3 คน ทั้งหมดมีบาดแผล

ฉกรรจ์จากกระสุนปืน ส่วนอีก 1 คนเสียชีวิตระหว่างถูกนำา

ตัวส่งโรงพยาบาล และมีผู้ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ 5 คน 

สำานักงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะของรัฐมิโชอากัง 

กล่าวว่า เจ้าหน้าที่กำาลังระดมกำาลังติดตามจับกุมคนร้ายที่ก่อ

เหตุกราดยิงในสถานที่ดังกล่าว ซึ่งถูกใช้เป็นที่จัดชนไก่, คอน 

เสิร์ตและเต้นรำา 

แคนาดาซื้อ ‘เอฟ-35’ 88 ลำาจากล็อกฮีด

ออตตาวา • แคนาดาประกาศแผนเมื่อวันจันทร์เตรียมซื้อ

เครื่องบินขับไล่ล่องหนเอฟ-35 ที่ผลิตโดยบริษัทล็อกฮีด มาร์

ตินของสหรัฐ จำานวน 88 ลำา เพื่อทดแทนฝูงบินเก่าที่มีอายุ

ใช้งานนานมากแล้ว และพร้อมรับมือกับภัยคุกคามใหม่ รวม

ทั้งจากรัสเซีย แอนนิตา อานันด์ รัฐมนตรีกลาโหมแคนาดา 

กล่าวในการแถลงร่วมกับฟิโลมีนา ทาสซี รัฐมนตรีกระทรวง

การจัดซื้อบอก เอฟ-35 ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องบินที่

พัฒนาขึ้นมาอย่างสมบูรณ์, มีความสามารถและทำางานร่วม

กับระบบเครื่องบินอื่นได้ และนั่นคือเหตุผลว่าทำาไมเราจึง

กำาลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของการจัดซื้อครั้งนี้ แคนาดาเป็น

หนึ่งในประเทศที่มีน่านฟ้าใหญ่ที่สุดในโลก เราต้องทำาให้แน่ 

ใจว่าฝูงบินต่อไปของเครื่องบินขับไล่มีความยืดหยุ่น, คล่องตัว

และสามารถรับมือกับภัยคุกคามที่หลากหลาย

ออสเตรเลียอ่วมจ่อรับพายุอีก

ซิดนีย์ • ประชาชนหลายพันคนทางตะวันออกของออสเตร                                                                      

เลียได้รับคำาสั่งให้อพยพออกจากบ้านด่วน เนื่องจากมีพายุอีก

หลายลูกจ่อพัดกระหน่ำาเมืองต่างๆ ที่ยังไม่ฟื้นดีจากอุทกภัย

ครั้งใหญ่เมื่อหลายสัปดาห์ก่อน ตามรายงานจากเอเอฟพีเมื่อ

วันอังคาร ระบุมีคำาส่ังอพยพออกมาหลายคร้ังสำาหรับเมืองลิ

สมอร์ ที่เพิ่งเจอน้ำาท่วมสูงเป็นประวัติการณ์ 14.3 เมตร เมื่อ

เดือนที่แล้ว น้ำาท่วมบ้านเรือน, กวาดรถยนต์และทำาให้ชาว

บ้านต้องหนีน้ำาขึ้นมาอยู่บนหลังคา เจ้าหน้าท่ีบริการฉุกเฉิน

ของรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวเมื่อวันอังคารว่า มีการระดมเจ้าหน้า 

ท่ีกู้ภัยเพ่ิม รวมถึงยานพาหนะต่างๆ เรือและเฮลิคอปเตอร์ ก่อน

หน้าพายุลูกใหม่และน้ำาท่วมฉับพลันจะมาถึง ในขณะที่ชาว                                                                                   

ลิสมอร์ใช้เวลาส่วนใหญ่เมื่อวันจันทร์ เตรียมรับมือกับฝน

ตกหนักด้วยการกั้นกระสอบทรายและย้ายขึ้นที่สูง. 

งครามยูเครนนอกจากจะถูกเกาหลีเหนือดึงเข้า

มาในเอเชียแล้ว รัสเซียก็ยังลากญี่ปุ่นเข้ามาเป็น

คู่กรณีด้วย เพราะมอสโกอ้างว่าโตเกียวร่วมกับ

วอชิงตันในการคว่ำาบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียด้วย จึง

ถือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน

เห็นได้จากคำาประกาศของกระทรวงการต่าง

ประเทศรัสเซียที่จะถอนตัวจากการเจรจากับญี่ปุ่นว่า

ด้วยสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อยุติความเป็นปรปักษ์ใน

สงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างเป็นทางการ

รัสเซียบอกอย่างไม่ปิดบังว่าการประกาศยกเลิก

การเจรจาเรื่องนี้ก็เพื่อตอบโต้การคว่ำาบาตรของญี่ปุ่นต่อ

สงครามในยูเครน

ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และยุโรป ได้กำาหนดบทลงโทษทาง

เศรษฐกิจที่กว้างขวางต่อรัสเซียภายหลังการรุกราน ญี่ปุ่น

กำาลังทำาลายผลประโยชน์ของรัสเซียโดยแสดงท่าที “ไม่

เป็นมิตรอย่างเห็นได้ชัด” ต่อประเทศ กระทรวงระบุใน

ถ้อยแถลง

นอกจากการออกจากการเจรจาสันติภาพแล้ว 

รัสเซียจะยุติการเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าไปยังหมู่เกาะ

ที่รัสเซียควบคุม ซึ่งเรียกว่า Northern Territories หรือ 

“ดินแดนทางเหนือ” ของโตเกียว และ “หมู่เกาะคูริล” 

ของรัสเซีย 

ข้อพิพาทหมู่เกาะคูริล หรือที่รู้จักกันในญี่ปุ่นว่า

พิพาทดินแดนทางเหนือ เป็นความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่น

กับรัสเซียและชาวไอนุบางกลุ่มว่าด้วยอำานาจอธิปไตยของ 

4 เกาะคูริลที่อยู่ทางใต้สุด

หมู่เกาะคูริลเป็นหมู่เกาะที่ทอดยาวระหว่างเกาะ

ฮอกไกโดทางตอนใต้สุดของญี่ปุ่นและคาบสมุทรคัมชัตกา

ของรัสเซียทางตอนเหนือสุด

รัสเซียยังวางแผนที่จะถอนตัวจากการพูดจาหารือเกี่ยว

กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกันในหมู่เกาะเหล่านี้  และเลิก

คุยกันเรื่องขยายสถานะของญี่ปุ่นในฐานะหุ้นส่วนใน กรอบ

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในทะเลดำา

ถ้อยแถลงของกระทรวงกล่าวโทษนโยบาย ต่อต้าน

รัสเซีย ของญี่ปุ่น ที่ทำาให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีแย่ลง

นายกรัฐมนตรีฟุมิโอะ คิชิดะ ของญี่ปุ่นกล่าวในการ

ประชุมคณะกรรมการงบประมาณในสภาสูงของรัฐสภาว่า 

การประกาศของมอสโก “ไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งและยอมรับไม่

ได้อย่างยิ่งยวด ญี่ปุ่นจะประท้วงอย่างแข็งขัน”

“แม้ว่าสถานการณ์จะเกิดจากการบุกรุกยูเครนและ

รัสเซีย พยายามที่จะเปลี่ยนให้เป็นความขัดแย้งในความ

สัมพันธ์ญี่ปุ่น-รัสเซีย เราไม่สามารถยอมรับได้” คิชิดะกล่าว 

พร้อมเสริมว่าญี่ปุ่นจะเดินหน้านโยบายการคว่ำาบาตร

และการดำาเนินการเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเฉียบขาดต่อ

ไป โดยอ้างว่าญี่ปุ่นจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของ “ความร่วมมือ

กับประชาคมระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง”

นายกฯ ญี่ปุ่นเน้นว่า จุดยืนพื้นฐานของญี่ปุ่น ใน

การแก้ไขปัญหาดินแดนกับรัสเซียและการสรุปสนธิสัญญา

สันติภาพ “ไม่มีการเปลี่ยนแปลง”

ย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ ภายใต้ถ้อยแถลงร่วมในปี 

1956 สหภาพโซเวียตตกลงที่จะมอบเกาะ 2 เกาะที่เรียกว่า

ฮาโบไมและชิโกตันในญี่ปุ่น “เมื่อทั้ง 2 ประเทศได้ลงนามใน

สนธิสัญญาสันติภาพ” ซึ่งถึงวันนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นแต่อย่างใด  

การประกาศของมอสโกแทบจะไม่สร้างความแตกต่าง 

เนื่องจากการเจรจาระหว่างญี่ปุ่นและรัสเซียในช่วงหลายปีที่

ผ่านมาไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้แต่อย่างใด 

ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-รัสเซียเป็นจุดหมุดหมายสำาคัญของ

การทูตของโตเกียว มีความหมายไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความ

สัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีน

แรกๆ ก็พอจะมีบ้างระหว่างดำารงตำาแหน่งของนายก

รัฐมนตรีชินโซะ อาเบะ 

เขาประกาศว่าที่ดินแดนทางเหนือกลับมาเป็นของ

ญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการจะเป็น “จุดสุดยอดของการทูต

หลังสงครามของญี่ปุ่น” 

อาเบะจัดประชุมสุดยอดกับปูตินมากกว่า 20 ครั้ง

ขณะดำารงตำาแหน่ง และกล่าวในการให้สัมภาษณ์ในปี 

2020 หลังจากก้าวลงจากตำาแหน่งว่า “ได้รับการยอมรับ

ร่วมกันว่าในที่สุดเราก็เข้าใกล้การเจรจาเกี่ยวกับเนื้อหา

ของสนธิสัญญาสันติภาพ”

ปูตินและอาเบะตกลง

ที่จะ ตั้งเป้าหมายร่วมกัน

เพื่อหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน

ที่ยอมรับได้ทั้ง 2 ฝ่าย ใน

ประเด็นเรื่องดินแดนที่เป็น

ปัญหาคาราคาซังมาหลายยุค

หลายสมัย

ขณะเดียวกันก็ตกลง

ที่จะจัดตั้ง “ระบบพิเศษ” 

สำาหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ร่วมกันของญี่ปุ่นและรัสเซีย

บนเกาะต่างๆ ที่จะสอดคล้อง

กับกฎหมายของทั้ง 2 

ประเทศ 

ภายใต้กรอบข้อเสนอ

เหล่านี้ ทั้ง 2 ประเทศก็จะ

เดินหน้าแสวงหาความร่วม

มือ ร่วมหารือถึง 5 โครงการ 

รวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา

ทางทะเลและการท่องเที่ยว 

แต่เพราะความระแวงคลางแคลงที่มีต่อกันอย่างฝังลึก 

การเจรจาก็ไม่คืบหน้าไปไหน

พอลงรายละเอียดว่าจะทำากันอย่างไรก็เจอกับ

อุปสรรคมาตลอด พออาเบะลงจากตำาแหน่งก็เกิดอาการ

หยุดชะงักทันที ประกอบกับเกิดการระบาดใหญ่ของ

โคโรนาไวรัสก็ยิ่งเป็นข้ออ้างที่จะไม่เดินหน้าในเรื่องต่างๆ 

เหล่านี้

ฝ่ายรัสเซียก็มีประเด็นภายในของตน การเจรจา

อย่างมีรูปธรรมต้องหยุดชะงัก เพราะในช่วงเดียวกันนั้น

ก็มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัสเซียในเดือนกรกฎาคม 

2020  

และหนึ่งในมาตรที่ได้รับการแก้ไขก็คือการห้ามการ

เปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศ เท่ากับเป็นการปิด

ทางการทำาความตกลงกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราว

และพอเกิดสงครามยูเครน ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการ

พูดจาระหว่าง 2 ประเทศนี้ก็มีอันพังทลายต่อหน้าต่อตา.

ส

สินค้าจำาเป็นขาดแคลนในเซี่ยงไฮ้
เซ่ียงไฮ้ • แม้จะเร่ิมนโยบายล็อกดาวน์ทีละคร่ึงเมืองไปแล้ว นคร

เซ่ียงไฮ้ยังคงพบยอดผู้ป่วยโควิดรายวันพุ่งสูงถึง 4,400 รายเมื่อ

วันอังคาร ทำาให้ยอดผู้ติดเช้ือรายวันของจีนทำาลายสถิติสูงสุด ท่าม 

กลางความตื่นตระหนกของผู้คนในเมืองที่แห่กันกักตุนอาหารและ

สินค้าที่จำาเป็น จนเกิดภาวะขาดแคลน

รายงานของเอเอฟพีและ

รอยเตอร์เมื่อวันอังคารท่ี 29 มี 

นาคม 2565 กล่าวว่า จีนทุบสถิ 

ติผู้ติดเช้ือโควิด-19 รายใหม่ใน

รอบ 24 ช่ัวโมง 6,886 รายท่ัว

ประเทศ ในจำานวนน้ี 4,400 ราย 

พบในนครเซ่ียงไฮ้ ซ่ึงปัจจุบันเป็น

ศูนย์กลางของการระบาดของเช้ือ

โควิด-19 ที่เลวร้ายที่สุดของจีน

นับตั้งแต่เริ่มการระบาดใหญ่

ทางการจีนพยายามรักษา

สมดุลทางเศรษฐกิจของนครเซ่ียง                                     

ไฮ้ให้ดำาเนินต่อไป จึงได้หลีกเล่ียง                                

การล็อกดาวน์เต็มรูปแบบและ

เลือกใช้การล็อกดาวน์ทีละคร่ึง

เมือง เป็นเวลา 9 วัน แบ่งเป็น

ฝ่ังตะวันออกและฝ่ังตะวันตกของ                                     

เมือง โดยช่วงแรกของการล็อก

ดาวน์จะเร่ิมท่ีฝ่ังตะวันออกในเขต

ผู่ตง ซ่ึงตอนน้ีประชาชนต้องกัก                                              

ตัวอยู่แต่ในบ้าน มีการปิดทาง                                       

หลวง, ขนส่งสาธารณะระงับการ                                              

ทำางานในบริษัทและโรงงาน ยก 

เว้นการให้บริการสาธารณะหรือ

การจัดหาอาหาร แต่สนามบิน, สถา 

นีรถไฟ และท่าเรือขนส่งระหว่าง

ประเทศของเมืองยังคงเปิดดำาเนิน

การอยู่ ในขณะท่ีผู้ผลิตรายสำาคัญ

ได้รับอนุญาตให้กลับมาดำาเนินการ

ผลิตอีกคร้ังหลังจากหยุดไปช่วงส้ันๆ 

ตามรายงานจากสื่อของรัฐ

ขณะท่ีฝ่ังตะวันตกในเขตผู่

ซี มีกำาหนดล็อกดาวน์ในวันศุกร์                                          

ท่ี 1 เมษายน หลังจากรับช่วงล็อก                                                       

ดาวน์สลับกับฝ่ังตะวันออก ประ 

ชาชนท่ีอยู่กันหนาแน่นในเขตน้ี 

เร่ิมเกิดความวิตกกับสถานการณ์

อย่างหนัก และแห่ออกมาแย่ง

กันซ้ือกักตุนอาหารและสินค้าอุป                                                 

โภคบริโภค จนสินค้าเร่ิมขาด 

แคลนท้ังในตลาดสดและซูเปอร์

มาร์เก็ต โดยเห็นได้ชัดจากชั้น

วางขายสินค้าท่ีว่างเปล่าเพราะถูก

กว้านซื้อไปจนหมด อีกประการ

หนึ่ง การปิดเส้นทางสัญจรจาก

นโยบายล็อกดาวน์ ทำาให้การขน                                               

ส่งสินค้ามายังเมืองเป็นไปด้วย

ความยากลำาบาก ส่งผลให้สินค้า

ขาดช่วงและไม่เพียงพอ ย่ิงเป็น                                               

การเพ่ิมวิกฤตและความตึงเครียด

ให้สถานการณ์การระบาดในมหา 

นครการเงินของจีนแห่งน้ี

นครเซ่ียงไฮ้เข้าสู่วันท่ีสอง

ของการล็อกดาวน์ และใช้เจ้าหน้า                                                          

ท่ีในการตรวจหาเช้ือโควิด-19 กว่า 

17,000 คน และตรวจไปแล้ว 

กว่า 8.26 ล้านคร้ัง โดยยอดผู้ติด

เช้ือท่ีพบยังคงไม่ลดลงและมีแนว

โน้มจะเพ่ิมข้ึนไม่หยุด ท่ามกลาง

ความเครียดจากการกักตัว, ความ

รุนแรงของการระบาดและการ

ขาดแคลนสินค้า เร่ิมมีสัญญาณ

ความไม่พอใจเพ่ิมมากข้ึนบนโซ

เชียลมีเดียของจีน โดยพลเมืองท่ี

ได้รับผลกระทบหลายสิบคนรวม

ตัวกันท่ีแพลตฟอร์มเหว่ยป๋อ เพื่อ

ขอความช่วยเหลือจากญาติ ท้ัง

ในเรื่องอาหารการกิน รวมไปถึง

ปัญหาของบางคนในการเข้าถึงบริ 

การทางการแพทย์

รัฐบาลจีนเองน่าจะเร่ิมรับ

รู้ถึงวิกฤตซ่อนเร้นท่ีกำาลังก่อตัว 

นอกจากจะรับมือกับสถานการณ์

การระบาดของโควิด-19 แล้ว ยัง

ต้องรับมือกับการดูแลประชาชน

ในช่วงน้ี พร้อมท้ังเยียวยาเศรษฐ 

กิจบางส่วนท่ีเสียหายจากการชะ                    

งักงัน โดยมีรายงานจากสื่อท้อง

ถ่ินว่า รัฐบาลเตรียมออกมาตรการ

ใหม่เพ่ือสนับสนุนธุรกิจท่ีได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การ                                     

ระบาดโควิดในคร้ังน้ี การดูแล

ตลาดหลักทรัพย์อย่างใกล้ชิด 

รวมถึงการยกเว้นค่าเช่าอาคาร, 

สินทรัพย์และการคืนภาษี โดย

หวังว่าภาวะวิกฤตจะส่งผลกับ

เศรษฐกิจแค่เพียงระยะส้ันเท่า 

นั้น.

สิงคโปร์ปัดอุทธรณ์ประหารมาเลย์ขนยา

สิงคโปร์ • ศาลสูงสิงคโปร์ปฏิเสธ

การยื่นอุทธรณ์โทษประหารชีวิต

ของชายชาวมาเลเซียท่ีลักลอบ

นำาเฮโรอีนราว 42.7 กรัมเข้า

ประเทศ แม้ทีมทนายความของ

จำาเลยรายนี้จะพยายามโต้แย้ง

มาโดยตลอดว่าลูกความของเขา

มีความบกพร่องด้านสติปัญญา 

รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน

อังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ว่า 

นาเกนธรัน ดาร์มาลิงกัน ชาย

ชาวมาเลเซีย ถูกศาลสิงคโปร์

ตัดสินโทษประหารชีวิตมาแล้ว

มากกว่า 10 ปี หลังจากเขา

พยายามลักลอบขนยาเสพติด

ราว 42.7 กรัมเข้าสิงคโปร์ ซึ่ง

เป็นหนึ่งในประเทศที่มีกฎหมาย

ยาเสพติดเข้มงวดที่สุดในโลก 

คดีของเขาได้รับความสน 

ใจจากท่ัวโลก ท้ังผู้เช่ียวชาญของ                           

สหประชาชาติ, ริชารด์ แบรนสัน 

มหาเศรษฐีชาวอังกฤษ, นายก

รัฐมนตรีมาเลเซียและนักเคล่ือน                                                           

ไหวด้านสิทธิมนุษยชนต่างเรียก

ร้องให้สิงคโปร์ระงับโทษประหาร

ชีวิตนักโทษรายน้ี เนื่องจากความ

บกพร่องด้านสติปัญญาของเขา 

ไวโอเล็ต เน็ตโต ทนาย 

ความของนาเกนธรันปฏิเสธท่ี                                             

จะแสดงรายงานการรักษาของ

แพทย์ในเรือนจำาของลูกความ ใน

การยื่นอุทธรณ์โทษประหารชีวิต

ในการไต่สวนครั้งล่าสุด โดยอ้าง

ว่าเป็นความลับและเรียกร้อง

ให้มีการตั้งคณะกรรมการอิสระ

เพื่อประเมินด้านจิตเวชของนา

เกนธรัน 

ซุนดาเรส เมนอน หัว 

หน้าผู้พิพากษาในคดีนี้กล่าวเมื่อ

วันอังคารว่า การปกปิดรายงาน

การรักษาของแพทย์ เป็นสิ่งที่

ไม่มีเหตุผลและขาดหลักฐานที่

ยอมรับได้ว่านาเกนธรันมีความ

บกพร่องด้านสภาพจิตใจจริง และ

ศาลปฏิเสธข้อเสนอเร่ืองคณะ

กรรมการอิสระประเมินด้านจิต 

เวชของนาเกนธรัน 

คณะผู้พิพากษา 5 คนของ

ศาลสูงสิงคโปร์ระบุในคำาตัดสิน

ว่า ผู้ยื่นอุทธรณ์ได้รับสิทธิ์ตาม

กระบวนการของกฎหมายแล้ว 

จะไม่เปิดโอกาสให้เขาท้าทาย

ผลของการตัดสินคดีนี้ เนื่องจาก

เขาไม่ได้แสดงหลักฐานใดๆ ใน

คดีนี้ที่แสดงให้เห็นว่าสมควรมี

การพิจารณาต่อไป

เอ็ม ราวี อดีตทนายความ

ของนาเกนธรันที่ยังช่วยคดีนี้อยู่ 

เผยกับผู้สื่อข่าวว่า ทางมาเลเซีย

หมดหนทางทางกฎหมายแล้ว

ที่จะช่วยเขาให้รอดพ้นจากโทษ

ประหารชีวิต

ด้านมายา โฟอา ผู้อำานวย

การกลุ่ม Reprieve ท่ีต่อต้านโทษ

ประหารชีวิต เรียกร้องไปยังประ 

ธานาธิบดีฮาลิมาห์ ยาค็อบ ของ

สิงคโปร์ ให้อภัยโทษประหารต่อ

นาเกนธรัน.

ส่งอาหาร • เจ้าหน้าที่สวมชุดป้องกันเชื้อโรค ทำาหน้าที่เฝ้าทางเข้า-ออกย่านที่ถูกล็อกดาวน์ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 กำาลังรับอาหาร

จากพนักงานส่งสินค้า ในเขตจิ้งอันของนครเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม

สงครามยูเครนบานปลายมาเอเชีย

กระแทกความสัมพันธ์รัสเซีย-ญี่ปุ่น
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ขาว

12

รวบหนุ่มล่าสัตว์ป่า อช.แก่งกระจาน

เพชรบุรี • เมื่อวันที่ 29 มี.ค.65 นายอรรถพงษ์ เภาอ่อน 

ผช.หน.อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นำากำาลังออกลาดตระ 

เวนป้องกันและปราบปรามการกระทำาผิดกฎหมาย  และ

ได้จับกุมนายอนุวัฒน์ อินทรสูรย์ อายุ 24 ปี พร้อมของ

กลางซากไก่ฟ้าหลังเทา (Lophura leucomelanos) จำานวน 

1 ซาก และซากนกกระทาดงอกสีน้ำาตาล  (Arborophila 

brunneopectus) จำานวน 2 ซาก ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

ทั้งคู่ พร้อมอาวุธปืนอัดแก๊สไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก และ

ลูกปืนอัดลม 1 ลูก ได้ที่บ้านหลังหนึ่งพิกัด 47P 560351 

1418103 บริเวณผืนป่าบ้านพุอ้อ ม.5 ต.ห้วยแม่เพรียง 

อ.แก่งกระจาน เบื้องต้นนายอนุวัฒน์รับสารภาพว่า ได้นำา                                                                         

อาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนเข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน จากนั้นนำามาชำาแหละบริเวณหลัง

บ้านดังกล่าว เจ้าหน้าที่นำาตัวผู้ต้องหาส่ง พงส.สภ.แก่ง

กระจานดำาเนินคดีต่อไป

ลอบตัดไม้แปรรูปป่าสงวนลาบู-ถ้ำาทะลุ

ยะลา • วันที่ 29 มี.ค.65 พ.ต.ท.ธนพล เยาวพักตร์  สวญ.

สภ.ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ร่วมกับ ตร.สภ.บาตูตาโมง, 

ชุดสืบสวน สภ.ปะแต, ตชด.44, ผภม.กปก.สขว.กอ.รมน.

ภาค 4 สน. และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ยล.2 (ปะแต) 

ได้ร่วมกันออกตรวจหลังรับแจ้งมีการลักลอบตัดไม้เพื่อ

แปรรูปนำาไปขายนอกพื้นที่ บนภูเขาสูง พื้นที่กลุ่มบ้าน

เขาหัวช้าง บ้านเหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต  ซึ่งสามารถ

จับกุมตัวนายเจตน์ เพ็ชรวิโรจน์ อายุ 53 ปี ที่อยู่ 29/1 

ม.3 ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี  พร้อมของกลาง

รถยนต์บรรทุกไม้ 1 คัน และไม้หลุมพอแปรรูป 82 แผ่น 

โดยกล่าวหาว่าผู้ที่ลักลอบตัดไม้ทำาลายป่า ลักลอบแปรรูป

ไม้ กระทำาความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้  2484 มาตรา 11, 

48, 54 และ 69 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 

มาตรา 14 สถานที่เกิดเหตุ กลุ่มบ้านเขาหัวช้าง บ้าน

เหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เขตป่าสงวน

แห่งชาติป่าลาบู-ถ้ำาทะลุ จนท.มอบหมายให้นายมะซิ อุ

เซ็ง หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.2 (ปะแต) เฝ้ารักษา

ไม้แปรรูป ไม้ท่อน จัดทำาบันทึก ตรวจสอบ ตรวจยึด ส่ง 

พงส.สภ.ปะแต เพื่อดำาเนินคดีต่อไป ล่าสุด ทางป่าไม้ซึ่ง

เป็นผู้เสียหายยังไม่เข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำาเนินคดี และ

ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงพยายามติดต่อเคลื่อนย้าย

ของกลางที่ยึดได้ออกนอกพื้นที่.

ตาก • เมื่อวันที่ 29 มี.ค.65                                             

ที่ชายแดนไทย-เมียนมา  อ.แม่ 

สอด จ.ตาก นายรณรงค์ ทิพย์

ศิริ ผอ.ส่วนกำากับ สืบสวน และ

ปราบปราม (หน่วยเฉพาะกิจ 

กรมการปกครอง)  กรมการปก 

ครอง มท., นายสวนิต สุริยกุล 

ณ อยุธยา รอง ผวจ.ตาก, นาย

สมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นอภ.

แม่สอด  พร้อมเจ้าหน้าที่กรม

การปกครองประสานกับเจ้าหน้า 

ที่ฝ่ายเมียนมา ที่จังหวัดเมียวดี 

เพื่อช่วยเหลือเยาวชนสาวไทย  3 

คน และเยาวชนชาย 1 คน อายุ

ระหว่าง 18-20 ปี  ที่ถูกหลอกมา

เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อยู่ในเขต

โนแมนแลนด์ หรือเกาะกลาง

แม่น้ำาเมย ใต้สะพานมิตรภาพ

ชายแดนไทย-เมียนมา

นายรณรงค์กล่าวว่า เหยื่อ

เครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่ม

นี้มีคนจีนและชาวจีนเชื้อสาย

มาเลเซียทำาเป็นขบวนการ ขณะ

นี้เจ้าหน้าที่ปกครองไทยจับกุม

ได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง โดยคนจีน

กลุ่มนี้เป็นนายทุนใหญ่ ระดับหุ้น

ส่วนบ่อนกาสิโนในจังหวัดเมียวดี 

รัฐกะเหรี่ยง ฝั่งเมียนมา มีนาย

หน้าชาวไทยคอยดูแลอย่างดี 

ขณะที่เหยื่อแก๊งคอลเซ็น                                               

เตอร์รายหนึ่งให้ข้อมูลกับเจ้า

หน้าที่ว่า ได้ถูกหลอกให้มาทำา 

งาน ครั้งแรกบอกว่าให้ทำางาน

ในฝั่งไทย แต่สุดท้ายก็ต้องจำาใจ

ข้ามแม่น้ำาเมยไปฝั่งเมียนมา มี

บางคนที่เป็นเหยื่อข้ามไปแล้ว

พร้อมกับชาวจีน  ส่วนกลุ่มตน

รอที่จะข้าม โดยให้ทาแป้งทา

นาคาให้เหมือนกับสาวๆ ชาว

เมียนมาเพื่อให้กลมกลืน และ

สามารถผ่านด่านตรวจต่างๆ ใน

ฝั่งเมียนมาไปได้ เนื่องจากแป้ง

ทานาคา เป็นแป้งที่ชาวเมียนมา

นิยมใช้กัน.

บุกเข้าช่วยคนไทย

ถูกหลอกไปทำางาน

แก๊งคอลเซ็นเตอร์

พัทลุง • ตำารวจยึดอาวุธปืน                                          

สงคราม “ฉุย รักจันทร์” หลัง                                     

รับสารภาพได้มาจาก 3 จว. 

ชายแดนใต้ เตรียมส่งต่อประ 

เทศเพื่อนบ้าน

วันท่ี 29 มี.ค.65 พล.ต.ต.                                                

ตานิตย์ รามดิษฐ์ ผบก.ภ.จว.

พัทลุง พร้อมชุดสืบสวนตำารวจ

ภูธรจังหวัดพัทลุง  และชุดปราบ                                              

ปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้าง 

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ แถลง

ข่าวที่ห้องประชุม ภ.จว.พัทลุง

ว่า จากการสอบสวนนายจำารัส 

รักจันทร์ หรือฉุย รักจันทร์ เมื่อ

วันที่ 27  มี.ค. นายฉุยยอมรับ

ว่าได้ซุกซ่อนอาวุธสงครามที่

ไม่ได้ ใช้ ในวันก่อเหตุยิงปะทะ

ตำารวจกองปราบฯ 

เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจ

พบปืนกล M60 หนึ่งกระบอก, 

ปืนยาว AK-47 หนึ่งกระบอก 

พร้อมซองบรรจุกระสุนปืน AK-

47 หนึ่งซอง, เครื่องกระสุนปืน

ขนาด  7.62 มม. 4 นัด ยึดได้

บริเวณสะพาน ม.7 ต.ทุ่งนารี 

อ.ป่าบอน จ.พัทลุง และปืนยาว 

M16A1 หนึ่งกระบอก  ซอง

บรรจุกระสุนปืน M16 หนึ่งซอง, 

กระสุนปืนขนาด  5.56 มม. 30 

นัด ตรวจยึดได้ที่ริมคลองลำาเบ็ด 

ม.6 ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง

นอกจากนี้ยังยึดปืนที่ ใช้

ก่อเหตุซึ่งเป็นของนายฉุย เป็น

อาวุธปืนยาว M16A1 หนึ่งกระ 

บอก ได้ที่ริมคลองเลียบถนน

โหล๊ะหาร-ต้นส้าน ม.8 ต.ทุ่ง

นารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

พล.ต.ต.ตานิตย์กล่าวว่า 

นายจำารัสยอมรับว่าได้อาวุธปืน                                    

สงครามมาจาก 3 จังหวัดชาย  

แดนภาคใต้ และเตรียมนำาส่ง                                   

ต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ขณะ

นี้กำาลังสืบสวนขยายผลว่าจะ                                    

เป็นขบวนการค้าอาวุธปืนสงคราม

หรือไม่ เครือข่ายยังมีอาวุธปืน                                         

อีกหลายกระบอกที่เก็บไว้ โดย

ทราบข้อมูลแล้ว ขอให้ผู้ท่ีครอบ

ครองรีบนำามามอบให้ทางราชการ

“ส่วนข้อกล่าวหานายจำารัส                                                      

รักจันทร์ เบื้องต้น 1.ร่วมกันฆ่า 

ผู้อื่น 2.ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น 

และเจ้าพนักงาน 3.ร่วมกันมี                                         

อาวุธปืนสงครามและเครื่องกระ 

สุนปืนที่ ไม่ได้รับอนุญาตไว้ ใน

ครอบครอง”.

ยึดปืนสงคราม‘ไอ้ฉุย’ซุกซ่อนส่งเพื่อนบ้าน

วันที่ 29 มี.ค.65 พล.ต.อ. 

ดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์  รอง 

ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปราบ                                              

ปรามอาชญากรรมทางเทคโน                                                

โลยีสารสนเทศ สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ (ศปอส.ตร.) หรือ PCT 

(Police Cyber Taskforce),  

พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.                                                    

1, พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ 

รอง ผบช.น. หัวหน้าชุดปฏิบัติ

การ PCT ที่ 4,  พล.ต.ต.ไพศาล 

วงศ์วัชรมงคล ผบก.ภ.จว.นนทบุรี                                                

นำากำาลังตำารวจ PCT และ ภ.จว.

นนทบุรีเข้าทลายเครือข่ายเว็บ

พนันออนไลน์ชื่อ “bxslots.com” 

จับกุมผู้ต้องรวม  10 คน พบเงิน

หมุนเวียน 200 ล้านบาทต่อเดือน

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ เปิด

เผยว่า คดีนี้ตำารวจ PCT สืบ

ทราบว่ามีการลักลอบเปิดเว็บ

พนันออนไลน์ชื่อ  “bxslots.com”                                              

มีจุดการตลาดอยู่ในพ้ืนท่ี อ.บาง 

กรวย  จ.นนทบุรี จึงได้สั่งการให้ 

พล.ต.ต.ไตรรงค์ขออนุมัติหมาย

ตร.ทลายเว็บพนันออนไลน์16จุด 

ค้นจากศาลเข้าตรวจค้นบ้าน

เลขที่ 4/34 หมู่บ้านจัดสรรแห่ง

หน่ึงย่านถนนตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี 

ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จับกุม

นายกิติกร (สงวนนามสกุล) กับ

พวก รวม 5  คน ขณะกำาลัง

ตอบแชตลูกค้าที่ทำาธุรกรรมการ

เงินกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ดัง

กล่าว

ทั้งนี้ พบว่าเว็บไซต์ 

gzslot168.com,  ninjaslot.com                                                 

จะให้พนักงานเปิดวิดี โอพูด

คุยสั่งการผ่านโปรแกรมแชต 

Telegram โดยพนักงานจะทำา 

งานกันเป็นกะ กะละ 12 ชั่วโมง 

มีรถตู้รับส่งโดยจะสับเปลี่ยน

สถานท่ีเพื่อไม่ให้แต่ละคนรู้จักกัน 

จะรู้แต่ชื่อในกลุ่มเท่านั้น  จาก

การขยายผลทำาให้พบว่ายังมีจุด

การตลาดเพิ่มอีกกว่า 15 จุด ซึ่ง

เช่าคอนโดมิเนียมย่านเมืองทอง

ธานีกระจายตัวกันอยู่หลาย

อาคาร เจ้าหน้าที่จึงได้แบ่งกำาลัง

เข้าตรวจค้นพร้อมกันทั้ง 15 จุด 

สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้อีก 

5 คน  และตรวจยึดอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์หลายรายการ  

ผลการตรวจค้น 16 เป้า

หมายสามารถจับกุมผู้ต้องหา  

10 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 

5 คน พร้อมด้วยของกลาง                        

1.เครื่องคอมพิวเตอร์และจอภาพ,                                                                 

โน้ตบุ๊ก 14 เครื่อง 2.โทรศัพท์                                                                                                 

8 เครื่อง 3.เครื่องสแกนนิ้วมือ 

เข้าทำางาน 5  เครื่อง 4.อุปกรณ์ 

อินเทอร์เน็ต 5 เครื่อง 5.กล้อง 

วงจรปิด 4 เครื่อง 6.อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์อีกหลายรายการ 

รวมของกลาง 6 รายการ มูลค่า

กว่า 200,000 บาท พบยอดเงิน

หมุนเวียนกว่า 200 ล้านบาทต่อ

เดือน 

โดยผู้ต้องหาทั้งหมดจะ

ถูกนำาตัวส่งพนักงานสอบสวน  

สภ.ปลายบาง ในข้อหา “ร่วมกัน                                             

จัดให้มีการเล่น หรือทำาอุบายล่อ                                              

ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวน 

โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่น

เข้าเล่น หรือเข้าพนัน ในการ

เล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนัก 

งาน” และจะแจ้ง ปปง.ให้ตรวจ

สอบเพื่อยึดทรัพย์สินเพื่อดำาเนิน

คดีฐานฟอกเงินต่อไป.

EICชี้สงครามทุบเศรษฐกิจยับ

ห่วงใช้จ่ายทรดุ/เฟ้อพุ่งสูงสุดรอบ14ปี

ไทยโพสต์ • “EIC” ลุยหั่นจีดีพีปี 65 เหลือ 2.7% ชี้ผลกระทบสงคราม

กระทุ้งราคาพลังงาน-สินค้าโภคภัณฑ์ทะยานแรง เงินเฟ้อกระฉูด 4.9% 

สูงสุดรอบ 14 ปี ห่วงใช้จ่ายในประเทศชะลอสวนทางค่าครองชีพ 

ตลาดแรงงานยังซึม คลังแนะรัฐทบทวนมาตรการภาษี-ลดหย่อน แก้

ปมรายได้ทรุด

นายยรรยง ไทยเจริญ รอง

ผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้า                                       

หน้าท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale 

และรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประ 

ธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ 

Wealth  ธนาคารไทยพาณิชย์ 

(SCB) เปิดเผยว่า ศูนย์วิเคราะห์

เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ (EIC SCB) ได้ปรับ

ลดประมาณการการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ (จีดีพี) ของไทยในปี 

2565 ลงมาอยู่ที่ 2.7% จากคาด

การณ์เดิมที่ 3.2%  เนื่องจากผล 

กระทบของสงครามระหว่างรัสเซีย

กับยูเครน ที่ส่งผลให้ราคาพลังงาน

และสินค้าโภคภัณฑ์ปรับสูงขึ้น

อย่างรวดเร็ว อัตราเงินเฟ้อทั่วไป

ของไทยเฉลี่ยทั้งปีจะเร่งตัวขึ้น

สูงสุดในรอบ 14 ปีที่ระดับ 4.9%

ขณะที่การใช้จ่ายในประ 

เทศจะฟื้นตัวในอัตราที่ชะลอลง

กว่าที่ประมาณการไว้เดิม โดย

เฉพาะการบริโภคที่มีแนวโน้มจะ

ได้รับผลกระทบ ทั้งจากกำาลังซื้อ

ของครัวเรือนที่ลดลงตามราคา

พลังงานและอาหารที่ปรับเพิ่มสูง

ขึ้น และจากการฟื้นตัวของค่าจ้าง

แรงงานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่าง

ช้าๆ ไม่ทันค่าครองชีพ

ขณะที่การส่งออกสินค้า

จะได้รับผลกระทบจากสงคราม

รัสเซีย-ยูเครน ผ่านแนวโน้ม

เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะยุโรปที่

ชะลอลงกว่าคาด และปัญหาการ

ชะงักงันของอุปทานที่รุนแรงขึ้น 

ทำาให้ในภาพรวมมูลค่าการส่งออก

ของไทยในปีนี้ขยายตัวได้ที่ 6.1%

สำาหรับภาคการท่องเที่ยว 

มาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวรวม

ถึงการทยอยเปิดการเดินทางของ

หลายประเทศ จะช่วยชดเชยการ

ชะลอลงของนักท่องเที่ยวรัสเซีย

และยุโรป ส่งผลให้ในปีนี้นักท่อง

เที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย

ราว 5.7  ล้านคน ลดลงจากคาด

การณ์เดิมที่ 5.9 ล้านคน ขณะ

ที่การฟื้นตัวของภาคบริการตาม

ทิศทางการเปิดเมืองจะส่งผล

ให้การจ้างงานในประเทศทยอย

ฟื้นตัว แต่ตลาดแรงงานไทยยังคง

มีความเปราะบาง จากชั่วโมงการ

ทำางานที่ลดต่ำาลงมาก  การไหล

ยรรยง ไทยเจริญ

กลับของแรงงานไปในภาคเกษตร 

รวมถึงแนวโน้มการทำางานอิสระ

ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำาให้เกิดทั้งปัญหา

ระยะสั้นจากรายได้จากการทำางาน

ลดต่ำากว่าเดิมค่อนข้างมาก และ

ปัญหาระยะยาวจากจำานวนผู้ว่าง

งานระยะยาวที่เพิ่มขึ้น  ตลอดจน

โอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและ

การปรับทักษะของแรงงานลดลง

อย่างไรก็ดี EIC มองว่า 

นโยบายการตรึงราคาน้ำามันดีเซล

แบบหน้ากระดานมีผลเสียที่ ไม่

ตั้งใจอย่างน้อย 3 มิติ  คือ 1.เงิน 

อุดหนุนส่วนใหญ่ ไม่ ได้ถูกใช้เพื่อ

ช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้มีราย

ได้น้อย 2.การตรึงราคาพลังงาน

ที่ระดับใดระดับหนึ่งนานเกินไป 

ธ.ก.ส.เตือนระวังมิจฉาชีพอ้างชื่อปล่อยกู้

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตาม

ที่ขณะนี้มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีใช้ช่องทางเฟซบุ๊ก โดยใช้ชื่อบัญชี 

“Mong to  Vu dep391352” และไลน์ ออฟฟิเชียล แอกเคาต์                                                                     

“NONAME” แอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์ของธนาคาร และมี

การโพสต์เสนอเงินกู้ตามช่องทางข้อความส่วนตัวในเฟซบุ๊ก  

และแจ้งให้ติดต่อไปยังไลน์ ออฟฟิเชียล แอกเคาต์ ซึ่งระบุ

ว่า ธ.ก.ส.เป็นสปอนเซอร์หลักและต้องผ่อนชำาระล่วงหน้า 1  

เดือน โดยไม่ใช้หลักประกันนั้น ธ.ก.ส.ยืนยันว่า ธนาคารไม่มี

ส่วนเก่ียวข้องกับบัญชีเฟซบุ๊ก และไลน์ ออฟฟิเชียล แอกเคาต์                                                               

ดังกล่าว อีกทั้งธนาคารไม่มีนโยบายในการปล่อยสินเชื่อผ่าน 

ทางเฟซบุ๊ก จึงขอให้เกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปอย่า

หลงเชื่อบุคคลและบัญชีดังกล่าว

พาณิชย์ยันปุ๋ยมีเพียงพอไม่ขาดแคลน

นายวัฒนศักดิ์  เสือเอี่ยม  อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิด

เผยภายหลังการประชุมร่วมกับ 3 สมาคม ผู้ผลิต  ผู้จำาหน่าย

และนำาเข้าปุ๋ยเคมี  ประกอบด้วย  สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจ

การเกษตรไทย, สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย และสมาคม

คนไทยธุรกิจเกษตร เพื่อหารือสถานการณ์ปุ๋ยเคมีว่า สมา

คมฯ  ได้ยืนยันว่าปุ๋ยมีเพียงพอสำาหรับฤดูกาลเพาะปลูกที่จะ

เริ่มในเดือน พ.ค.ที่จะถึงนี้ โดยได้มีการเตรียมนำาเข้ามาเป็น

ระยะๆ  และมีการสั่งซื้อล่วงหน้า ทั้งปุ๋ยยูเรีย โพแทสเซียม 

และฟอสเฟต ทำาให้มั่นใจว่าช่วงครึ่งปีแรกจะไม่มีปัญหาปุ๋ย

ขาดแคลน และช่วงไตรมาส 3 และ 4 ก็ไม่น่าจะมีปัญหา 

เพราะผู้ประกอบการได้เตรียมพร้อมนำาเข้าและหาแหล่งนำา

เข้าไว้ล่วงหน้าแล้ว

PTG ตั้ง ‘แมกซ์บิท’ นายหน้าขายคริปโต

นายปกเขตร รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท  

แมกซ์บิท ดิจิทัล แอสเซท เปิดเผยว่า บมจ.พีทีจี เอ็นเนอ

ยี  (PTG) ได้ร่วมกับบริษัท ยูนิท จำากัด จัดตั้งบริษัทใหม่ภาย

ใต้ชื่อ บริษัท แมกซ์บิท ดิจิทัล แอสเซท จำากัด เพื่อดำาเนิน

ธุรกิจเป็นตัวแทนการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย  

และใช้พัฒนาระบบและแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มใหม่ให้

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยบริษัทจะอาศัยฐานข้อมูลจากบัตร

แมกซ์การ์ด (Max Card) ที่มีสมาชิกมากกว่า 17 ล้านคน 

ซึ่ง 7.29  ล้านคนเป็นกลุ่มอายุระหว่าง 18-40 ปี เป็นกลุ่ม

อายุที่ ใกล้เคียงกับกลุ่มอายุที่นิยมลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

อย่างคริปโตเคอร์เรนซี ส่วนรูปแบบแพลตฟอร์ม “MAXBIT” 

จะเน้นฟังก์ชันการซื้อขายที่ง่ายสะดวกและรวดเร็ว เป็น

แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการ

ลงทุนได้ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจ Non-oil ที่สร้างรายได้

ให้บริษัท มั่นใจจะทำาให้ PTG ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ของ

ตลาดได้.

 

ทำาให้บัญชีเดินสะพัดขาดดุลมาก 

เป็นภาระด้านงบประมาณ สร้าง

ความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจหากภาค

รัฐจำาเป็นต้องยกเลิกอุดหนุนโดย

ฉับพลัน ส่งผลให้ราคาพลังงานสูง

ขึ้นรวดเร็ว ทำาให้เศรษฐกิจชะงัก

งันได้ และ 3.ในระยะยาว การ

อุดหนุนราคาพลังงานฟอสซิลที่ ไม่

สะท้อนต้นทุนเป็นเวลานาน ส่งผล                                         

ให้เกิดปัญหาเชิงโครงสร้างด้าน

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ต่ำา                                                  

ภาครัฐควรเปลี่ยนมาตรการโดย                                                 

เน้นบริหารราคาพลังงานในลักษณะ

ทยอยปรับขึ้นราคา และเสริมด้วย

มาตรการอุดหนุนเฉพาะจุด

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้

อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการ

คลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระ                                               

ทรวงการคลัง เปิดเผยว่า  ที่ประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ

รายงานความเสี่ยงทางการคลัง

ประจำาปีงบประมาณ 2564 โดย

ประมาณการสัดส่วนรายได้รัฐบาล

สุทธิต่อจีดีพียังคงมีแนวโน้มลดลง 

ดังนั้นรัฐบาลควรพิจารณาทบทวน

มาตรการยกเว้นภาษีและมาตรการ

ลดหย่อนต่างๆ ที่ทำาให้รัฐสูญเสีย

รายได้ควบคู่ ไปกับการพิจารณา

แนวทางเพิ่มความสามารถในการ

จัดเก็บรายได้ให้มีผลในทางปฏิบัติ

อย่างจริงจัง.

EXIMออกกรีนบอนด์ 

หนุนพลังงานสะอาด

ปักหมุดขายก.ย.65

ไทยโพสต์ • “เอ็กซิมแบงก์” 

เตรียมออกกรีนบอนด์วงเงิน  

5,000 ล้านบาท อายุ 3-5 ปี 

เดินหน้าสนับสนุนธุรกิจสีเขียว-

โครงการพลังงานสะอาด ปัก

หมุดขายเดือน ก.ย.65

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร 

กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร

เพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่ง

ประเทศไทย (ธสน.) หรือเอ็กซิม

แบงก์ เปิดเผยว่า เอ็กซิมแบงก์

มี เป้าหมายในการสนับสนุน

โครงการลงทุนด้านพลังงาน

สะอาด เพื่อยกระดับศักยภาพ

ในการแข่งขันของผู้ประกอบ

การไทยในระยะยาว  ทั้งด้าน

ต้นทุนการผลิต การพัฒนานวัต 

กรรมและเทคโนโลยีการผลิต 

การตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภค และการแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก

ทั้งนี้ เอ็กซิมแบงก์ได้เร่ง

ขยายความร่วมมือกับภาครัฐ

และภาคเอกชน ตลอดจนลูกค้า

ที่มีศักยภาพ เพื่อร่วมกันสร้าง

เศรษฐกิจ BCG ที่สอดรับการ

พัฒนาในมิติเศรษฐกิจ  สังคม 

และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเมกะ

เทรนด์ในโลกยุคเน็กซ์นอร์มอล 

โดยธนาคารมี โครงการระดม

ทุนผ่าน Green  Bond เพื่อ

สนับสนุนธุรกิจสีเขียวหรือธุรกิจ

ที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้าน

บาท อายุ 3-5  ปี ซึ่งขณะนี้อยู่

ระหว่างจัดตั้งกรอบการระดม

ทุนเพื่อความยั่งยืน รวมทั้ง

กำาหนดอัตราดอกเบี้ยสำาหรับ 

Green Bond ที่จะออกในช่วง

เดือน ก.ย.65 อีกด้วย

“ธนาคารได้ดำาเนินภาร 

กิจซ่อม สร้าง เสริม และสาน

พลังกับหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน เพื่อเปลี่ยนแรงกด 

ดันของปัญหาและมาตรฐาน

ใหม่ด้านส่ิงแวดล้อมเป็นโอกาส

ทางธุรกิจ มุ่งสนับสนุนให้ภาค                                    

ธุรกิจไทย รวมถึงเอสเอ็มอีหัน                                        

มาพัฒนาและใช้พลังงานหมุน  

เวียนมากขึ้น อาทิ  พลังงานแสง                                         

อาทิตย์, พลังงานน้ำา, พลังงาน

ลม, พลังงานความร้อนใต้พิภพ, 

พลังงานชีวมวล, พลังงานชีวภาพ 

เป็นต้น” นายรักษ์กล่าว

นอกจากนี้ EXIM BANK                                                    

ยังเป็นผู้ริเริ ่มพัฒนา  Eco-

system ตลาดคาร์บอน ด้วยสิน

เชื่อเพื่อลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์

บนหลังคา วงเงินกู้ 7 ปี ให้กู้ 

100% ของเงินลงทุน เพื่อชำาระ

ผู้รับเหมาเมื่อติดตั้งเสร็จ อัตรา

ดอกเบี้ยต่ำาสุด 2.75% ต่อปี 

พร้อมสิทธิขึ้นทะเบียนคาร์บอน

เครดิต และสิทธิยกเว้นภาษี 

50% ของเงินลงทุนเป็นเวลา 3 

ปีจากสำานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน เพื่อช่วย

กิจการประหยัดค่าไฟและแก้

ปัญหาโลกร้อน

อย่างไรก็ดี นับเป็นเวลา                                                     

กว่า 2 ทศวรรษที่เอ็กซิมแบงก์

ได้ดำาเนินบทบาทธนาคารเพื่อ

การพัฒนาแห่งประเทศไทย  

เชื่อมโยงการพัฒนาในมิติเศรษฐ 

กิจกับสังคมและสิ่งแวดล้อม  

โดยสนับสนุนโครงการลงทุน

ด้านพลังงานสะอาดจำานวนรวม  

254 โครงการในไทย, CLMV 

และญี่ปุ่น มูลค่าโครงการลงทุน

รวม 370,000 ล้านบาท ลดการ

ปล่อยคาร์บอนได้มากกว่า 100 

ล้านตัน.

ปตท.สผ.ลุยลดคาร์บอนตั้งเป้า93เป็นศูนย์

ไทยโพสต์ • ปตท.สผ.ประกาศ

จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 5 บาท  

พร้อมกางแผนดำาเนินงาน ตั้ง

เป้าปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ

เป็นศูนย์ปี 93

รายงานข่าวจาก บริษัท 

ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม 

จำากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. 

ว่าได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำาปี 2565 เมื่อวันที่ 28 มี.ค.

65 เพื่อชี้แจงผลการดำาเนินธุรกิจ

ปี 2564 และแผนการลงทุนของ

บริษัทในอนาคต โดยที่ประชุม

มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประจำาปี  2654 ในอัตราหุ้นละ 

5 บาท

ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือ

หุ้นครั้งนี้ ปตท.สผ.ได้ประกาศ

เป้าหมายและแผนการดำาเนิน

งานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ซึ่ง

มีแนวทางการดำาเนินการผ่าน

แนวคิด EP Net Zero 2050 

โดยจะเลือกลงทุนในโครงการ

ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย Net 

Zero GHG  Emissions เน้นการ

ลงทุนในโครงการก๊าซธรรมชาติ 

และนำาปัจจัยเกี่ยวกับความเข้ม

ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกมาพิจารณาประกอบการ

ลงทุน

โดยบริษั ทจะ เดินหน้ า

พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อลดการ                                                        

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระ 

บวนการผลิต อาทิ โครงการการ

ดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

และนำาไปกักเก็บ (CCS)  การ

ปล่อยก๊าซส่วนเกินซึ่งเกิดจาก

กระบวนการผลิตปิโตรเลียมเป็น                                              

ศูนย์ สำาหรับโครงการใหม่ๆ นอก 

จากนี้ บริษัทจะมุ่งสร้างสมดุล

ด้วยการปลูกป่า ทั้งป่าบกและป่า

ชายเลน เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการดูด

ซับก๊าซเรือนกระจก.

กรุงเทพฯ • ตำารวจ PCT บุกทลายเว็บพนันออนไลน์ในนนทบุรี 

16 จุด จับกุมผู้ต้องหา 10 ราย พร้อมยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

หลายรายการ พบเงินหมุนเวียน 200  ล้านต่อเดือน



เคาะ 4.5 หมื่น ล.

ถังละ 333 บาท, เดือน พ.ค.65 ถังละ 348 บาท 

และเดือน มิ.ย. 65 ถังละ 363 บาท กรอบวงเงิน

เบ้ืองต้น 6,380 ล้านบาท ซ่ึงกองทุนน้ำามันเช้ือ

เพลิงเป็นผู้บริการจัดการ

2.ตรึงราคาขายปลีกก๊าซ NGV 15.59 

บาทต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน เร่ิมต้ังแต่

เม.ย.-มิ.ย.65 กรอบวงเงินเบ้ืองต้น 1,590 ล้าน

บาท โดยบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) เป็น

ผู้บริหารจัดการ 3.ลดค่าเอฟทีลง 22 สตางค์

ต่อหน่วย เป็นเวลา 4 เดือน ต้ังแต่ พ.ค.-ส.ค.

65 ให้แก่ผู้ท่ีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อ

เดือน กรอบวงเงินเบ้ืองต้น 2,000-3,500 ล้าน

บาท โดยใช้งบประมาณปี 65 งบกลาง รายการ

เงินสำารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น 

4.ตรึงราคาขายปลีกน้ำามันดีเซลท่ี 30 บาทต่อ

ลิตร ไปจนถึงส้ินเดือน เม.ย.65 หลังจากน้ันต้ัง  

แต่ พ.ค.-มิ.ย.65 จะเข้าไปช่วยชดเชยประมาณ 

8 บาทต่อลิตร กรอบวงเงินเบ้ืองต้น 33,140                  

ล้านบาท โดยกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิงและกรม

สรรพสามิตเป็นผู้บริหารจัดการ

5.ผู้ขับข่ีมอเตอร์ไซค์รับจ้างท่ีข้ึนทะเบียน

ไว้กับกรมการขนส่งทางบก  1.57 แสนคน จะ

ได้รับส่วนลดค่าน้ำามันแก๊สโซฮอล์ 250 บาทต่อ

เดือน (5 บาทต่อลิตร รวม 50 ลิตร) เป็นเวลา 3 

เดือน ต้ังแต่ พ.ค.-ก.ค.65 กรอบวงเงินเบ้ืองต้น 

120 ล้านบาท โดยใช้งบกลางของปี 65  6.แท็ก                                                           

ซ่ีมิเตอร์ท่ีเข้าร่วมโครงการลมหายใจเดียวกัน 

17,460 คน สามารถซ้ือก๊าซ NGV ได้ในราคา

พิเศษ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม ไม่เกิน 10,000 

บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ต้ังแต่ เม.ย.- 

มิ.ย.65 กรอบวงเงินเบ้ืองต้น 171 ล้านบาท 

โดยบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหาร

จัดการ 7.เพ่ิมส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มให้กลุ่มเปราะ

บางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3.6 ล้านคน โดย

เพ่ิมเงินเป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน จาก

เดิม 45 บาท ต้ังแต่ เม.ย.-มิ.ย.65 กรอบวงเงิน 

200 ล้านบาท โดยใช้งบกลาง 

8.ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยท่ีถือบัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐ 5,500 คน ได้รับส่วนลดซ้ือก๊าซหุงต้ม

เดือนละ 100 บาท 3 เดือน ต้ังแต่ เม.ย.-มิ.ย.

65 กรอบวงเงิน 1.65 ล้านบาท โดย ปตท. 

9.ลดอัตราเงินสมทบของนายจ้าง จำานวน 4.9 

แสนราย และลูกจ้างท่ีอยู่ในระบบประกันสังคม

มาตรา 33 จำานวน 11.2 ล้านคน จาก 5% เหลือ 

1% เป็นเวลา 3 เดือน ต้ังแต่ พ.ค.-ก.ค.65 และ 

10.ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 

จำานวน 1.9 ล้านคน จาก 9% เหลือ 1.9% เป็น

เวลา 3 เดือน ต้ังแต่ พ.ค.-ก.ค.65 และลดอัตรา

เงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 จำานวน 

10.7 ล้านคน จาก 70- 300 บาท ลดลงเหลือ 

42-180 บาทต่อเดือน 6 เดือน ต้ังแต่ ก.พ.-ก.ค.65

นอกจากน้ี ยังมีมาตรการอื่นๆ อาทิ 1) 

การดูแลกลุ่มเกษตรกร ซ่ึงกระทรวงพาณิชย์และ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำาเนินการจัด

ทำาแนวทางช่วยเหลือโดยการแก้ปัญหาปุ๋ยราคา

แพงและปุ๋ยขาด รวมถึงปัญหาอาหารสัตว์ 2) 

ยกเลิกการจ่ายเงินชดเชยราคาน้ำามันดีเซลหมุน

เร็วเกรดพรีเมียม ต้ังแต่ เม.ย.65 เป็นต้นไป 3) 

การสนับสนุนกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง 4) การ

ดูแลกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกและ

รถโดยสารสาธารณะ มอบหมายให้กระทรวง

คมนาคมพิจารณาลดอัตราหรืองดจัดเก็บค่าใช้

จ่ายในการต่ออายุทะเบียนรถบรรทุกและรถ

โดยสารสาธารณะในปี 65

นางสาวรัชดากล่าวว่า ครม.อนุมัติงบ

ประมาณปี 2565 งบกลาง รายการเงินสำารอง

จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น จำานวน 199.65 

ล้านบาท ให้กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อเป็นค่าใช้

จ่ายดำาเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบด้าน

ราคาก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐ จำานวน 3.63 ล้านคน โดยให้

ส่วนลดค่าซ้ือก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อคนต่อ 3 

เดือน (จากเดิมท่ีได้รับส่วนลด 45 บาทต่อคนต่อ 

3 เดือน) ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเวลา 3 

เดือน ต้ังแต่เดือน เม.ย.-มิ.ย.65

ทางด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวภายหลัง

การประชุม ครม.ว่า วันน้ีอนุมัติไป 10 มาตรการ

ช่วยเหลือประชาชน ซ่ึงเป็นงบประมาณท้ังส้ิน 

ส่ิงสำาคัญท่ีสุดคือความพร้อมของคนไทยเรา

ทุกคนในการแก้ไขปัญหา อย่าขัดแย้งกัน ต้อง

หันหน้ามาพูดกัน แล้วหาทางออกท่ีดีท่ีสุดด้วย

เหตุผล ถ้าต่างคนต่างพูดแล้วถือเป็นอารมณ์กัน

ท้ังหมด ไม่มีทางสำาเร็จทุกเรื่อง หลายเรื่องท่ีเอา

มาพูดกันตอนน้ีรัฐบาลทำาไปแล้ว เพราะฉะน้ัน

ขอให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลด้วย

จากน้ันนายกฯ ได้ลงพ้ืนท่ีตลาดทรัพย์สิน

พัฒนา (ตลาดสะพานขาว) ถนนหลานหลวง 

เพื่อพบปะให้กำาลังใจกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและรับฟัง

ปัญหา พร้อมกับอวยพรให้ค้าขายดีๆ และขอให้

เข้าใจปัญหาด้านเศรษฐกิจท่ีทุกคนกำาลังประสบ 

ขอให้เช่ือม่ันว่ารัฐบาลมีความมุ่งม่ัน มีความ

ต้ังใจจริงท่ีจะให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ขอให้

อดทน และขอให้มีสติ ก้าวผ่านเหตุการณ์คร้ังน้ี

ไปพร้อมกัน โดยระหว่างท่ีนายกฯ เลือกซ้ือสินค้า 

มีประชาชนเข้ามาให้กำาลังใจพร้อมขอถ่ายรูป

เป็นท่ีระลึก สร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก.

ปัดส่ังปลด

มีการนำาเสนอข่าวรัสเซีย-ยูเครน ท้ังท่ีถูกส่ังห้าม

มาก่อนหน้าน้ีหรือไม่ พล.อ.รังษียังคงยืนยันว่า 

สื่อต้องไปหาข้อมูลเอง เพราะตนพูดอะไรไม่ได้

จริงๆ พูดไปก็ไม่ดีกับใครท้ังส้ิน และความจริงก็

เป็นไปตามท่ีตนพูด โดยสื่อกับตนก็ติดตามข่าว

และรู้เท่าๆ กัน 

เมื่อถามว่า ผบ.ทบ.โดนกดดันจากผู้บังคับ

บัญชาหรือไม่ ผอ.ททบ.5 กล่าวว่า สื่อต้องไปหา

ข้อมูลเอา ซ่ึงคิดว่าตนตัดสินใจในส่ิงท่ีถูกต้อง

และควรจะทำา  และเป็นคนทำาอะไรเปิดเผย ซ่ึง

ความจริงก็คือมีคำาส่ังให้ตนพ้นหน้าท่ี ซ่ึงไม่ต้อง

เป็นห่วงอะไร คนเก่าไปคนใหม่ก็มาก็ให้รอดูกัน

ต่อไปดีกว่า  

“ผมขอย้ำาว่า อย่าใช้คำาว่าปลด เพราะไม่

แฟร์กับเพื่อนผม (พล.อ.ณรงค์พันธ์) เพราะคำาว่า

ปลด ผมไม่ได้ปลดตัวผม และส่วนตัวยังไม่เจอ 

ผบ.ทบ. เนื่องจากเดินทางไปประเทศลาว และคำา

ส่ังคาดว่าเซ็นก่อนเดินทาง และผมเพ่ิงได้รับคำา

ส่ังมาเมื่อเช้าน้ี” ผอ.ททบ.5 ระบุ 

ท้ังน้ี ผบ.ทบ.มอบหมายให้ พล.ท.วิสันติ 

สระศรีดา อดีตเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ทำา

หน้าท่ีแทน ต้ังแต่วันท่ี 7 เม.ย.เป็นต้นไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เหตุการณ์ดังกล่าว

เกิดข้ึนภายหลังวันท่ี 23 มี.ค.2565 ทาง ททบ.

5 ได้แจ้งเชิญส่ือมวลชนร่วมงานแถลงข่าว

ความร่วมมือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่าง 

ททบ.5 กับรัสเซีย จีน อิหร่าน 24 มี.ค. โดย

มี พล.อ.รังษีเป็นผู้ร่วมแถลงข่าว จากน้ันวัน

เดียวกัน สื่อมวลชนได้รับการแจ้งจาก ททบ.5 

ขอยกเลิกการแถลงข่าว ท่ามกลางกระแสข่าว 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม แสดงความกังวลถึงความไม่เหมาะ

สม และเกรงจะถูกนำาไปขยายผลทางการเมืองท้ัง

ภายในและนอกประเทศ 

แหล่งข่าวจากกองทัพบกเปิดเผยว่า  

ผบ.ทบ.รู้สึกไม่สบายใจต่อกรณีท่ีเกิดข้ึน โดยได้มี

การพูดคุยส่วนตัวกับ พล.อ.รังษี และมีคำาส่ังไม่

ให้ ททบ.5 นำาเสนอข่าวเก่ียวกับสถานการณ์สู้รบ

ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ซ่ึงส่งผลให้บรรยากาศใน 

ททบ.5 อึมครึมมาตลอด  

กระท่ังเมื่อวันท่ี 28 มี.ค.ท่ีผ่านมา ขณะ

ท่ีเวลา 12.51 น. ระหว่างท่ีรายการข่าวเท่ียง 

ททบ.5 ออกอากาศทาง ททบ.5 ดำาเนินรายการ

โดย น.ส.อัญชะลี ไพรีรัก และ น.ส.กิตติมา ธารา

รัตนกุล ซ่ึงผลิตรายการโดยบริษัท กาแลคซ่ี 

มัลติมีเดีย คอร์ปอเรช่ัน จำากัด หรือ GMC กลุ่ม

ท่ีมาจากสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมท็อปนิวส์ 

(Top News) ช่วงท่ี น.ส.อัญชะลีกำาลังนำาเสนอข่าว

เก่ียวกับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ปรากฏ

ว่าถูกตัดสัญญาณเข้าโฆษณา โปรโมตรายการ

ของทางสถานีแบบกะทันหัน ประมาณ 8 นาที 

ก่อนจะตัดเข้ามายังรายการปกติเวลา 12.59 น. 

จนเป็นท่ีงุนงงแก่คนดูเป็นจำานวนมาก

ท่ีทำาเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้

สัมภาษณ์กรณี ผบ.ทบ. มีคำาส่ังให้ พล.อ.รังษีพ้น

จากหน้าท่ี ผอ.ททบ.5 จากการเสนอข่าวสงคราม

รัสเซีย-ยูเครนว่า จริงๆ แล้วตนไม่ได้ไปยุ่งเก่ียว

กับเขาอยู่แล้ว เพราะตนไม่ได้เป็น ผบ.ทบ.

“ผมไม่ได้พูดถึงเฉพาะช่อง 5 ทุกช่องน่ัน

แหละ เวลาออกข่าวพวกน้ี ถ้าวิเคราะห์มาก

เกินไป บางทีทำาให้เกิดปัญหาในภาพรวมของ

ประเทศ หากเสนอตามน้ันก็ปกติไป เพราะจริงๆ 

แล้วเราอยู่คนละภูมิภาค แต่ข้อสำาคัญเราอยู่ใน

องค์กร ไม่ว่าจะเป็นสหประชาชาติ กลุ่มน้ันกลุ่ม

น้ีเราก็เป็นสมาชิกเขาหมดใช่หรือไม่ ดังน้ันเรา

ต้องระมัดระวังก็แล้วกัน ทำาอย่างไรไม่ให้เกิด

ผลกระทบกับประเทศเรา นะจ๊ะ เห็นใจหน่อย” 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว 

ถามว่า มีข่าวนายกฯ แสดงความ

ไ ม่สบายใจไปยัง ผู้บัง คับบัญชา ททบ.5 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ไม่ ตนไม่ได้พูดอะไร 

เขาคงเป็นเร่ืองการตรวจสอบคัดกรองกันเอง 

เพราะเขามีกรรมการอยู่แล้ว ตนไม่ไปยุ่งหรอก 

“ก็ข่าวไง ผมก็พูดอยู่น้ีว่าไม่ได้ไปเก่ียวข้อง 

ก็แค่น้ันแหละ เป็นเรื่องภายในของเขา อย่าลืม

ว่าผมไม่ได้เป็น ผบ.ทบ.จะไปส่ังเขาได้อย่างไร 

เป็นเรื่องกรรมการของเขาท่ีจะพิจารณากันเอง 

รัฐบาลมีนโยบายเพียงแต่ว่าอย่าไปร่วมขัดแย้ง

กับเขา เข้าใจหรือไม่ เสนอข่าวด้วยข้อเท็จจริง

ได้หรือไม่ บางทีบางเรื่องไม่เหมาะสมที่จะไป

วิพากษ์วิจารณ์อะไรกันมากมายนักหรอก ไม่เกิด

ประโยชน์อะไรกับเรา” นายกฯ กล่าว 

วันเดียวกัน ภายหลังจากมีกระแสข่าว 

Top News ขอถอนตัวจากการร่วมผลิตข่าว

ท้ังหมดทาง ททบ.5 มีผลวันท่ี 31 มี.ค.น้ัน น.ส.อัญ

ชะลีได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า “กราบสวัสดีค่ะ หมดทุกข์

หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะคะ #ท็อปนิวส์77 

บ้านเราแซ่บกว่า สบายใจกว่า”

ก่อนหน้าน้ี น.ส.อัญชะลีได้ โพสต์เฟซ                 

บุ๊กว่า “ถ้าคุณถูกส่ังห้ามเสนอข่าวยูเครนกับ

รัสเซีย คุณจะทำางานกับคนเหล่าน้ีต่อไปไหม?”.

สมัครผู้ว่า

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องจาก 

50 สำานักงานเขต เข้าร่วมซักซ้อมการปฏิบัติงาน

นายขจิตกล่าวว่า ขณะนี้การเตรียม

ความพร้อมรับสมัครรับเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.และ 

ส.ก. สำาหรบัวนันีเ้ปน็การซ้อมใหญ่ ทำาทกุอยา่ง

เสมือนจริงทุกขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนส่วนใหญ่จะ

เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมา ขอให้ผู้สมัครทุก

คนเตรียมเอกสารและหลักฐานการสมัครมา

ให้พร้อม โดยจะมีผู้ติดตามเข้ามาในบริเวณ

รับสมัครรับเลือกตั้งได้เพียง 1 คนเท่านั้น คาด

วา่การรบัสมคัรรบัเลอืกตัง้ผูว้า่ฯ กทม.และ ส.ก. 

ในวันที่ 31 มีนาคมถึงวันที่ 4 เมษายน 2565 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ด้านนายสำาราญกล่าวว่า ขอให้ทุกคน

ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำาหนด และภายใต้

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด

เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) สำาหรบัผูท้ีม่ี

ความเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด-19 สามารถสมัคร

ได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายห้าม นอกจากนี้ ให้

เตรียมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน รวมถึง

ให้ผู้สมัครระมัดระวังในเรื่องการจัดซื้ออาหาร

หรือเครื่องดื่มแก่กองเชียร์หรือผู้สนับสนุนที่มา

ให้กำาลังใจไม่สามารถทำาได้ เพราะอาจเข้าข่าย

ทุจริตการเลือกตั้งได้ อีกทั้งในเรื่องของการจัด

ให้มีมหรสพหรืองานรื่นเริง เนื่องจากมักมีการ

จดัเครื่องขยายเสยีง แตรวง กลองยาว หรอืการ

ละเลน่รื่นเรงิมาดว้ย ควรระมดัระวงัและงดเวน้ 

โดยเฉพาะหลังจากได้รับหมายเลขประจำาตัวผู้

สมัครแล้ว เนื่องจากเคยมีกรณีโดนตัดสิทธิ์มา

แล้ว ให้ระมัดระวังไว้ก่อนดีที่สุด

นายสุธา ชันแสง ผู้บริหารพรรคไทย

สร้างไทย (ทสท.) เปิดเผยว่า พรรคไทยสร้าง

ไทยได้เปิดกองอำานวยการการเลือกตั้งผู้ว่าฯ 

กทม.และ ส.ก.ของพรรคไทยสร้างไทย มีนาย

ประภัสร์ จงสงวน อดีตผู้ว่าการการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย เปน็ผูอ้ำานวยการการเลอืกตัง้ผูว้า่ฯ 

กทม.และ ส.ก. มีนายโภคิน พลกุล ประธาน

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ 

ทสท. เป็นผู้อำานวยการนโยบายพัฒนา กทม. 

และตนเองเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

พืน้ทีภ่าค กทม. ผูส้มคัรผูว้า่ฯ กทม.และผูส้มคัร 

ส.ก.ของพรรค จะเป็นผู้รับใช้ที่ตอบโจทย์พี่

น้องชาวกรุงเทพฯ ได้ ซึ่งจะมีการเปิดตัวอย่าง

เป็นทางการ รวมถึงนโยบายของพรรคในการ

พัฒนากรุงเทพฯ ในวันที่ 30 มีนาคมนี้

นายประภัสร์กล่าวว่า พรรคไทยสร้าง

ไทยภายใต้การนำาทัพของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุ

ราพันธ์ุ มีความมุ่งม่ันต้ังใจอย่างย่ิงในการสร้าง

กรุงเทพฯ ให้ดีท่ีสุด เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และ

เศรษฐกิจท่ีรุ่งเรืองของชาวกรุง 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พรรคไทยสร้างไทย 

ส่งกำาหนดการถึงสื่อมวลชนแจ้งถึงการเปิดตัว 

น.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัครผู้ว่า กทม. และผู้สมัคร 

ส.ก.ท้ัง 50 เขต ในนามพรรคไทยสร้างไทย ท่ีโก

ดังสเตเดียม เกษมราษฎร์ คลองเตยกรุงเทพฯ ใน

วันท่ี 30 มี.ค.น้ี เวลา 10.00 น. แนะนำาผู้สมัคร 

ส.ก. เวลา 10.30 น. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ 

ปราศรัย เวลา 10.50 น. ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ข้ึน

ปราศรัยเวลา 12.30 น. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน 

จากน้ันคุณหญิงสุดารัตน์และ น.ต.ศิธาลงพ้ืนท่ี

คลองเตยพบพ่ีน้องประชาชน

วันเดียวกัน เวลา 11.00 น. นายสกลธี 

ภัททิยกุล หน่ึงในผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.  พร้อมทีม

งาน ได้ลงพ้ืนท่ีซอยแจ้งวัฒนะ 14 เพื่อหารือกับ

กรรมการและประชาชนผู้อยู่อาศัยในชุมชน ณ 

สมาคมเมืองทองนิเวศน์ 1 หลักส่ี ถึงการจัดการ

ระบบสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ีหมู่บ้านเอกชนย่าน

ดังกล่าวเพื่อมุ่งเน้นให้เป็นพ้ืนท่ีตัวอย่างในการ

พัฒนาท่ีย่ังยืนด้านผังเมืองท่ีดีกว่าน้ี หน่ึงใน

นโยบายจาก “กรุงเทพฯ ดีกว่าน้ีได้” นโยบาย

หลักของนายสกลธีในการพัฒนา กทม.ท้ัง 6 

ด้าน โดยนายสกลธีเปิดเผยว่าเป็นหน่ึงในแผน

งานการปรับปรุงระบบการจัดการสาธารณูปโภค

ท่ีย่ังยืนของ กทม. ซ่ึงเกิดจากเรื่องข้อบัญญัติหรือ

ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรคจากประสบการณ์

การทำางานท่ีผ่านมา 

“จากประสบการณ์ท่ีเคยได้ลงพ้ืนท่ีใน

หลายๆ จุด จะพบว่าหมู่บ้านเอกชนจะมีปัญหา

ในการได้รับบริการหรือนำางบประมาณของ กทม. 

มาแก้ไขเรื่องสาธารณูปโภค ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ท่อระบายน้ำาหรือทำาถนน เนื่องด้วยงบประมาณ

ของ กทม. ตามข้อบัญญัติ กทม.สามารถนำามา

ลงแก้ไขได้เฉพาะท่ีสาธารณะ แต่จริงๆ แล้ว

สามารถทำาได้ถ้าผู้ว่าฯ กล้าท่ีจะแก้ไขข้อบัญญัติ

ทำาให้การนำางบประมาณของ กทม.ลงมาใช้ใน

ท่ีเอกชนเพื่อการจัดการท่ีเท่าเทียมกัน เป็นการ

แก้ต้ังแต่ต้นตอด้วยการแก้ข้อบัญญัติท่ีไม่ได้รับ

การปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับการทำางานใน

ปัจจุบันให้มากข้ึน ซ่ึงจะทำาให้การบริหารด้าน

สาธารณูปโภคและผังเมืองมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน” นายสกลธีกล่าว

ด้านนายวินท์ สุธีรชัย อดีตผู้ร่วมก่อต้ัง

พรรครวมไทย ยูไนเต็ด และอดีต ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊กว่า “ปัจจุบัน

ใน กทม.มีเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ LGBTQ และผู้

ด้อยโอกาส รวมกันมากกว่าผู้ชายวัยทำางานเป็น

จำานวนมาก ‘กลุ่มใส่ใจ’ ท่ีก่อต้ังโดยคนรุ่นใหม่

ท่ีต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพฯ 

‘คุณจ๊ิบ’ ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ เป็นอดีตผู้

บริหารธุรกิจมาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี และเป็นผู้

บริหารองค์กรธุรกิจแบบมืออาชีพ ท่ีจะสามารถ

ปรับเปล่ียนการทำางานราชการในกรุงเทพฯ ท่ีมี

ปัญหาในปัจจุบันให้เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ

ได้ เราจึงเห็นตรงกันท่ีสนับสนุนคุณจ๊ิบเป็นผู้

สมัครผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ ในนามกลุ่มใส่ใจ” 

มีรายงานว่า ทางกลุ่มจะเปิดตัวนโยบาย

อย่างเป็นทางการในวันจันทร์ท่ี 4 เม.ย.2565 

เวลา 13.30 น.
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